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Na Pendo Thomas, Mwanza 

T
aasisi ya Moyo ya Ja-
kaya Kikwete, imesema 
asilimia 60 ya watu wa-
naowapokea  wanakuwa wamefikia hatua mbaya ya ma-gonjwa ya moyo. Kutokana na kui-shi muda mrefu pasipo kutambua hali zao, hivyo kujikuta wakila-zimika kutumia gharama kubwa zaidi kwenye matibabu, amba-zo zingeweza kupungua kama wangejua hali zao mapema.

Akielezea kuhusu wagonjwa wa moyo wanao pokelewa ka-tika taasisi hiyo, Mkurugenzi  wa Taasisi ya Moyo ya Jakaya Kik-wete.  Dk.Peter Kisenge, anasema kwa  siku wanawaona  wagonjwa wastani wa 400, wengi wao huwa tayari moyo umefikia hatua ya kutokutenda kazi vizuri au misuli imeshatanuka .
Anasema katika utendaji wao wa kazi, wamebaini uwepo wa watoto wenye matundu kwenye moyo, lakini wazazi hawana uele-wa kuhusu  ugonjwa huo, hivyo wanawaomba wazazi kupeleka watoto   kufanyiwa uchunguzi, pindi wanapoona dalili kama za kuumwa kifua, kukohoa kila mara ,mtoto anashindwa kukua vizuri na anachoka sana anapocheza na wenzake. Katika kusogeza hudu-ma kwa wananchi, timu ya madak-tari kutoka taasisi hiyo wameanza kutembelea mikoa mbalimbali ku-toa huduma, ikiwa ni hatua ya ku-saidia wananchi kupata huduma karibu, ikiwamo ushauri wa kiafya.

“Mfano tumeenda Geita tumegundua  watoto 37 wenye ma-tatizo ya matundu kwenye  moyo 

na wazazi wao  walikuwa hawajui, sisi tumewaambia wawalete  Ja-kaya Kikwete, tunaweza kuyaziba na mtoto anapona kabisa,” anase-ma Dk.Kisenge. 
Pia, anafafanua kuwa endapo watu wakifanya vipimo angalau mara moja kwa mwaka kujua afya zao, inasaidia kubaini   matatizo mapema na kupunguza madhara makubwa  pamoja na gharama za matibabu ambazo kwa wastani inafika Sh. milioni 25 hadi 45, pale mtu anapopelekwa kutibiwa nje ya nchi.

Anaeleza, kwa sasa serikali im-eboresha kwa kiasi kikubwa hu-duma katika taasisi hiyo, hivyo imewezesha asilimia 96 ya wag-onjwa wa moyo kutibiwa  nchini na asilimia nne tu ndio hupelekwa nje ya nchi wakati wakitibiwa na inawagharimu wastani wa shilingi milioni 15. 

Dk.Glory  Manyangu wa Ma-gonjwa ya Moyo, kutoka Hospi-tali ya Rufani ya Kanda Bugando, anasema jamii inatakiwa kuzin-gatia maisha ya kawaida, ambayo mtu akiyafuata inamsaidia kujik-inga na magonjwa kama kiharusi, kupumua, moyo, kichwa,ubongo na figo. 
Moja ya njia ni bora za kukabili anataja inajumuisha kula chakula bora, kuacha kutumia bidhaa za tumbaku, kufanyisha mwili kazi na kupima kila mara sukari, shinikizo la damu na wingi wa lehemu kwe-nye damu yake.

  Vilevile anasistiza watu wa-napaswa kutumia kiasi kidogo cha mafuta, ili kupunguza lehemu kwenye damu na kuzingatia aina ya mafuta anayotumia pamoja na 

kupunguza matumizi ya vyakula vyenye sukari, akisema theluthi ya wagonjwa wa kiharusi na ma-gonjwa ya moyo, husababishwa na shida ya lehemu kwenye damu.
 Kaimu Meneja Mpango wa Taifa wa Kuzuia na Kudhibiti Magonjwa Yasiyoambukiza, Varelia Milinga, anasema kutokana na ongezeko la magonjwa yasiyoambukiza wanaendelea kuelimisha jamii kuachana na tabia zinazo changia magonjwa hayo pamoja na kuwa-jengea uwezo  wahudumu wa afya utakaoboresha utoaji huduma.

Pia, anasema mwaka ujao wana-lenga kufanya utafiti utakaotam-bua idadi ya Watanzania wenye aina fulani ya ugonjwa pamoja na kubaini idadi ya wanaotumia tum-baku na vileo hatua itakayo wez-esha kuchukua hatua za kudhibiti kulingana na ukubwa wa tatizo .
Anasema hadi sasa mpango huo wamefanikiwa kuandaa mtaala   wa mafunzo kwa watoa huduma ngazi ya vituo vya afya na zahan-ati ambako huduma hizo zilikuwa hazitolewi moja kwa moja lakini kwa sasa huduma hizo zinatolewa kwani kuna watoa huduma wenye elimu ngazi ya shahada katika vi-tuo vya afya na Zahanati

 Mratibu wa Utafiti na Machap-isho Idara ya Afya, Ustawi wa Jamii na Lishe, James Kengia, anasema mwaka 2022 /2023 wam-eratibu kwa nchi nzima  afua zote muhimu za magonjwa yasiyo am-bukiza zinazo pelekwa   kwenye halmashauri zote.
 Anaeleza  takribani shilingi bil-ioni 3.3 zilitengwa kwenye bajeti hiyo, kwa kuzingatia hali halisi ya tatizo katika eneo husika ikiwa ni pamoja na kuratibu uwepo wa hu-duma zote muhimu kama huduma tiba na kinga kwenye vituo pamoja na utoaji elimu katika jamii ili ku-toa uelewa utakao saidia kupungu-za ongezeko la  magonjwa yasiyo ambukiza.
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Naibu Mkurugenzi wa Mamlaka ya Bandari, Juma kijavala.



Alhamisi Desemba 22, 20222

habari kitaifa

Mkataba TPA, TICTS kumalizika Des. 31  

Abiria wakisubiri usafiri wa kuelekea Mwanza na Bukoba baada ya kukwama 
kutokana na mabasi kuwa machache kipindi hiki cha kuelekea sikukuu katika 
kituo cha Magufuli, Dar es Salaam jana. PICHA: MIRAJI MSALA

Na Mwandishi Wetu,  
BAGAMOYO

MAMLAKA ya Bandari Tanzania 
(TPA), imetangaza kuwa mkataba wa 
uendeshaji wa Kitengo cha Upakuaji 
na Upakiaji Mizigo uliokuwa ukifanywa 
na Kampuni ya Tanzania International 
Container Terminal Services (TICTS) 
utamalizika Desemba 31, mwaka huu.

Naibu Mkurugenzi Mkuu wa TPA, 
Juma Kijavala, alisema kuanzia Januari 
mwaka 2023, Bandari itachukua eneo 
lake na serikali itaamua nani aendelee 
kutoa huduma zilizokuwa zinatolewa 
kwenye eneo hilo.

Hata hivyo, mamlaka hiyo imesema 
wafanyakazi wote waliokuwa wanafan-
ya kazi katika kitengo hicho cha TICTS, 
ajira zao zitabaki pale pale na maslahi 
yao yataendelea kuwa salama.

Akizungumza katika kikao kazi cha 
waandishi wa habari, mjini Bagamoyo 
jana, mkoani Pwani, Kijavala alisema ni 
wakati sahihi jamii ikafahamu na kue-
leweka kwa Watanzania wote kuhusu 
mkataba wake na TICTS.

“Mkataba wa TICTS haujavunjwa bali 
umekwisha muda wake, hivyo TPA ina-
chukua eneo hilo kwa ajili ya kuliende-
sha. Niwahakikishie huduma zetu zi-
takuwa bora kuliko ilivyokuwa awali 
na haki zote za wafanyakazi zitaende-

lea kama ilivyokuwa awali,” alisema 
Kajivala. Akifafanua alisema, mwenye 
nyumba anapoamua kumpangisha 
mpangaji ana hiari kuamua aendelee 
na mpangaji wake baada ya mkataba 
kumaliza au la, kutokana na TICTS ku-
maliza mkataba wake eneo hilo litaku-
wa chini ya Bandari na serikali itaamua 
apewe nani kuliendeleza.

Kadhalika, alisema pamoja na TICTS 
kuwa chini ya Bandari ajira za wafan-
yakazi wote ziko salama huku akisisiti-
za hata maslahi yao yako kama kawaida 
na walioko eneo la upakuaji na upakiaji 
mizigo wataendelea na majukumu yao.

Kijavala alisema makubaliano kuhu-
su vifaa na miundombinu yote ya TICTS 
yameshafanyika kwamba vitanunuliwa 
na kuendelea kutumika na TPA.

Naibu Mkurugenzi huyo alisema 
mamlaka hiyo pia inatarajia kuzindua 
Masta kadi ya malipo mapema Desem-
ba 30, 2022 kwa ajili ya kufanya malipo.

Alisema ulipaji kwa kutumia kadi 
utarahisha shughuli za malipo na ku-
punguza mlolongo wa foleni hasa benki 
wateja wanapotaka kulipia huduma.

TICTS ilikuwa na mkataba wa miaka 
mitano ambao uliisha muda wake Sep-
temba 30, mwaka huu. 

Mkataba huo uliongezwa tena muda 
wa miezi mitatu ili kutoa fursa kwa 
pande mbili kujadili uwezekazo wa 

Maridhiano kisiasa yalivyotikisa 2022, yakaendelea kuwa kiporo
Na Waandishi Wetu

NI mwaka uliojengwa kwenye 
maridhiano baina ya serikali, 
Chama Cha Mapinduzi (CCM) 
na vyama vya upinzani juu 
ya kuendesha siasa za nchi 
huku kukiwa na kikosi kazi 
kilichotumia hadidu za rejea 
tisa kuzungumza na Watanza-
nia ambao walieleza matakwa 
muhimu kuwa ni Katiba Mpya 
na Mabadiliko ya Sheria za Vy-
ama vya Siasa.
Jitihada za maridhiano zilianza 

kwa Msajili wa Vyama vya Sia-
sa nchini, Jaji Francis Mutungi, 
kuitisha mkutano wa itifaki 
wa haki, amani na maridhiano 
wa wadau na vyama vya siasa  
Desemba 15 hadi 1, 2022 ukiwa 
mkutano wa kwanza wa aina 
hiyo tangu kumalizika uchaguzi 
mkuu wa mwaka 2020.
Jaji Mutungi alisema Tanzania 

haitajengwa na chama kimoja 
au mtu mmoja na kwamba kila 
mmoja ana wajibu wa kuijenga 
nchi katika misingi yenye us-
awa. 
Katika mkutano huo ambao 

mgeni rasmi alikuwa Rais Samia 
Suluhu Hassan, Kiongozi wa 
ACT-Wazalendo, Zitto Kabwe, 
alitaka kuwapo maridhiano 
ya kisiasa ili kuondoa hali ya 
kutokuelewana iliyoko. Pia ali-
taka kuachiwa kwa Mwenyekiti 
wa Chama cha Demokrasia na 
Maendeleo (CHADEMA), Free-
man Mbowe, ambaye alikuwa 
akikabiliwa na kesi ya ugaidi 
wakati huo.

“Tunaomba sana kwa mujibu 
wa sheria na kufuata tara-
tibu zote za kisheria, tusaidie 
mwenzetu tuwe naye ili tuweze 
kufanya kazi kwa pamoja, tuun-
ganishe nchi yetu, tufanye siasa 
kwa tija kwa maslahi ya nchi 
yetu,” alisema. 
Baada ya muda, hatimaye 

Mbowe alikuwa huru baada ya 
Jamhuri kudai kuwa haina nia 
ya kuendelea na kesi hiyo am-
bayo ilikuwa katika Mahakama 
Kuu ya Tanzania, Divisheni ya 
Rushwa na Uhujumu Uchumi. 
Baada ya kuachiwa, Mei 10, 
mwaka huu, Mbowe alialikwa 
na Rais na kufanya mazungum-
zo naye Ikulu, Dar es Salaam. 
“Kitu kikubwa tulichojadiliana 

ni kuwa Tanzania ni yetu sote 
na tunapaswa kufanya kazi 
pamoja, kuijenga lakini hili lin-
awezekana tu iwapo tutajenga 
uaminifu na kudai haki, pamoja 
na kuheshimiana. Hii itatusaidia 
kupata nafasi ya kuijenga nchi 
yetu,” ilikuwa kauli ya Rais 
Samia baada ya mazungumzo 
yake na Mbowe.
Baada ya mazungumzo hayo, 

Mbowe alisema: “Tumekubali-
ana njia nzuri ya kuwa na 
maridhiano ni wakati kuna 
haki. Tumepitia madhila mengi, 
hakuna haja ya kuyarudia mara 
kwa mara badala yake tuna-
paswa kusonga mbele na kuwa 
na siasa safi na kuiunga mkono 
serikali. Tunatumai  kuwa itatu-
unga mkono kwenye shughuli 
zetu ili kila mtu afurahi.”
Katika hotuba yake ya kwanza 

Aprili 22, 2021, juu ya mwele-
keo wa serikali yake ndani ya 
Bunge jijini Dodoma, Rais Samia 
aliyeingia madarakani Machi 
18, 2021, baada ya kifo cha 
Dk. John Magufuli, alieleza nia 
yake ya kutaka kukutana na 
kuzunguma na vyama vya siasa 
nchini.
Nuru ya kufikiwa maridhiano 

ilianza kuonekana Mei 20, 
mwaka huu, baada ya timu ya 
viongozi wa CHADEMA, CCM 
na serikali kukutana Ikulu na 
kufanya mazungumzo ambayo 
umma ulielezwa yatakuwa en-
delevu.
Juni, mwaka huu, CCM iliishau-

ri serikali kuangalia namna bora 
ya kufufua mchakato wa Katiba 
mpya kwa kile kilichoelezwa ni 
maslahi mapana ya nchi.
Aidha, Septemba 15, mwaka 

huu, wakati wa maadhimisho 
ya Siku ya Demokrasia Duniani, 
Rais Samia alitoa taarifa kwa 
umma akigusia moja ya mambo 
ambayo kikosi kazi kilichokuwa 
kinaendelea na kazi kimeyaku-
sanya kama ndiyo kiu ya wa-
dau wa siasa ni kutolewa kwa 
ruhusa ya kuendesha mikutano 
ya vyama vya siasa lakini  ilio-
nyesha wasiwasi kwenye sheria 
na kanuni zinazosimamia suala 
hilo.

RIPOTI KIKOSI KAZI 
Oktoba 15, mwaka huu, kikosi 

kazi kilikabidhi ripoti yake na 
kueleza maoni ya Watanzania 
waliokutana nao kuwa hitaji lao 
ni katiba mpya, mabadiliko ya 
Sheria ya Vyama vya Siasa ili 

mikutano ya siasa irejee.
Mbowe alikaririwa mara kad-

haa kuwa chama hicho haki-
tajitoa kwenye mazungumzo na 
CCM, huku Mwenyekiti wa CCM, 
Rais Samia, akisisitiza kuende-
lea kusimamia maridhiano hayo 
katika kuendesha siasa za nchi.
Baada ya hapo, CHADEMA 

ambayo ni chama kikuu cha up-
inzani nchini, ilisusia mkutano 
wa wadau wa siasa. Pia NCCR-
Mageuzi kiliweka msimamo 
kama huo.
Wiki hii pia CHADEMA ilitoa 

taarifa kuwa wataendelea na 
mikutano ya hadhara kuanzia 
Januari, mwakani, ikiwa Rais 
Samia ataendelea kuwa kimya 
kwenye ruhusa ya vyama kuen-
delea na shughuli hizo.

KAULI ZA WACHAMBUZI
Mhadhiri wa Chuo Kikuu 

Kishiriki cha Elimu Dar es 
Salaam (DUCE), Dk. George 
Kahangwa, alisema kuna haja 
ya vyama hivyo vya siasa 
kuongeza nguvu na msukumo 
zaidi katika mazungumzo hayo 
ya maridhiano ili yafikie mua-
faka.
“Hali ya siasa iliharibika zaidi 

kuanzia awamu iliyopita na 
baadhi ya waliopo sasa waliku-
wapo kipindi hicho na wanaen-
delea kunufaika na hali hiyo, 
kwa hiyo bila vyama hivyo 
kuongeza msukumo siyo rahisi 
kufikia muafaka,”alisema Dk. 
Kahangwa ambaye mwaka 2015 
aliwahi kutangaza kugombea 
urais katika moja ya chama cha 
siasa cha upinzani.

“Ni kweli hali ya demokrasia 
nchini bado si ya kuridhisha 
sana kwa sababu miongoni 
mwa vitu vilivyoko kwenye 
Katiba ya nchi ni pamoja na 
hiyo ya vyama vya siasa ku-
fanya siasa kwa uhuru ikiwamo 
kupitia mikutano ya hadhara 
ambayo haifanyiki. Maana ya 
kuruhusu vyama vingi ilikuwa 
ni kuruhusu kupata mawazo 
mbadala kutoka sehemu tofauti 
za vyama vya siasa.”
“Kwa hiyo kunapokuwa haku-

fanyiki mikutano ya hadhara au 
vyama vya siasa havifanyi shu-
ghuli zake kwa uhuru basi hapo 
hakuna uhuru wa kidemokrasia 
na hakuna mawazo mbadala 
na maana ya kuruhusu vyama 
vingi haipo,” alisema. 
Pia alisema vyama vya siasa 

kwa ujumla wake vinatakiwa 
viweke kikomo cha mazungum-
zo hayo badala ya kuendelea 
pasipokufahamu mwisho wake.
Mwanaharakati na mdau wa 

siasa, Selemani Bishangazi, 
alisema haoni sababu ya ku-
kataza vyama vya siasa ku-
fanya mikutano ya hadhara 
kwa sababu Katiba ya nchi 
inaruhusu mikutano hiyo.
“Kwanza hata hayo mazun-

gumzo ya maridhiano kwa ajili 
ya kuruhusu vyama kufanya 
mikutano ya siasa yapo kiny-
ume kwa sababu kama Katiba 
inaruhusu mikutano hiyo, kwa 
nini vizuiliwe na kuanzishwe 
mazungumzo ya kudai kitu am-
bavyo kipo kihalali kufanyika,” 
alisema Bishangazi.

kuongezewa mkataba. 
Septemba 2017, Hayati 

Rais John Magufuli, aliiagiza 
TPA kupitia upya mkataba 
na TICTS baada ya aliyeku-
wa Mdhibiti na Mkaguzi 
Mkuu wa Hesabu za Seri-
kali (SAG), Prof. Musa Assad, 

kubaini kuwapo na tatizo 
kwenye mkataba huo. 

Baada ya kupitiwa upya 
mkataba huo mwaka 2017, 
serikali iliiongezea kodi 
TICTS malipo kwa mwaka 
kutoka Dola milioni saba 
hadi Dola milioni 14.

Kwa mujibu wa Mku-
rugenzi Mkuu wa TPA, 
Plasduce Mbossa, dira ya 
mamlaka hiyo ni kuona 
inakuwa kinara, kuon-
goza, kuwa lango la  
biashara ya kitaifa na ki-
mataifa.
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Usajili vitambulisho 
NIDA sasa kidijitali 
Na Christina Mwakangale

MAMLAKA ya Vitambulisho vya Taifa 
(NIDA), imezindua mfumo mpya wa us-
ajili kwa njia ya mtandao, utakaowezesha 
wananchi kutuma maombi popote walipo, 
ndani na nje ya nchi, bila kulazimika 
kwenda ofisi za mamlaka.
Msemaji wa NIDA, Geofrey Tengeneza, 

aliyasema hayo jana, Dar es Salaam 
wakati akizungumza na waandishi wa 
habari. Alisema  hatua hiyo imeanzishwa 
baada ya mfumo uliotumika awali kuwa 
na malalamiko ikiwamo taarifa kuko-
sewa, wananchi kukaa saa nyingi katika 
foleni na gharama kubwa.
Alisema mfumo huo unatarajiwa 

kuongeza kasi ya wananchi kujiandiki-
sha na kuandika majina yao na taarifa 
zingine kwa usahihi, ikilinganishwa na 
awali maofisa wa mamlaka hiyo walilazi-
mika walipwe malipo ya ziada baada ya 
saa za kazi kuisha.
“Mfumo wa awali ulisababisha wananchi 

kukaa zaidi ya saa tisa kwa kupanga fo-
leni na kusababisha mwamko mdogo wa 
kujiandikisha, sababu mtu aliangalia aka-
tumie saa nyingi kujiandikisha au akaf-
anye shughuli zake za kiuchumi,” alisema.
“Maofisa wa NIDA pia walitakiwa kulip-

wa fedha za ziada, kutokana na kukaa 
saa za ziada ili kukamilisha usajili wa 
wananchi. Pia gharama ilikuwa kwenye 
vifaa kwa ajili ya ku-scan nyaraka tofau-
ti, kwa kila anayejisajli, mfumo huu utat-
umia muda mfupi na utatoa fursa kwa 
raia wageni na wakazi, diaspora kujisajili 
popote walipo,” alisisitiza. 
Tengeneza alisema kutokana na mfumo 

huo mpya, mwombaji atapaswa kuingia 
mtandaoni na kuandika eonline.nida.
go.tz na kufuata maelekezo na kisha 
baada ya kujaza fomu hiyo ataichapisha, 
kupeleka kwa mwenyekiti wa mtaa kwa 
ajili ya kupigwa muhuri.
Alisema fomu hiyo itarudishwa ofisi za 

NIDA ikiwa na viambatanisho kadhaa, iki-
wamo cheti cha kuzaliwa, barua ya utam-
bulisho na kisha kufanyiwa mahojiano na 
maofisa uhamiaji, kuchukuliwa alama za 
vidole na kupigwa picha.
“Kwa wale wa diaspora watafanya 

mchakato huu kule waliko kwa kusaidiwa 
na Ubalozi, na watakamilisha usajili wao 
mtandaoni. Tunatarajia kasi ya kuji-
andikisha itaongezeka kwa sababu asil-
imia kubwa ya Watanzania wana simu za 
kisasa na kompyuta, kuwezesha kujaza 
fomu,” alisema Tengeneza.

Waziri wa 
Maji, Ju-
maa Aweso 
(kulia), 
akisikiliza 
maelezo ya 
utekelezaji 
wa mradi wa 
usambazaji 
maji kutoka 
Makongo 
hadi Baga-
moyo kwa 
Ofisa Mtend-
aji Mkuu wa 
DAWASA, 
Mhandisi 
Cyprian 
Luhemeja 
(kushoto) 
jana. PICHA: 
JOSEPH 
MWENDA-
POLE

Na Grace Gurisha

MAHAKAMA Kuu Kanda 
ya Dar es Salaam imeamuru 
Kampuni ya Mabasi ya Kili-
manjaro Express kuilipa fidia 
ya Sh. milioni 300  familia 
ya Leonard Kisena, baada ya 
kusababisha kifo cha Immac-
ulate Kisena (16) aliyekuwa 
mwanafunzi wa kidato cha 
tano.

Hukumu hiyo imetolewa 
jana dhidi ya wadaiwa wata-
tu ambao ni Kampuni ya 
Kilimanjaro Truck Ltd, Mku-
rugenzi wa kampuni hiyo, 
Rowland Sawaya, na Mjahidi 
Mohamed  aliyekuwa dereva 
wa basi lililosababisha ajali 
lenye namba za usajili T 278 
ALQ aina ya Scania.

Akisoma hukumu hiyo kwa 
niaba ya Jaji Leila Mgonya, 
Msajili wa Mahakama Kuu, 
Joseph Luambano, alisema 
wadaiwa wote wanatakiwa 
kulipa fidia ya Sh. milioni 300 
kwa kusababisha kifo, maje-
ruhi na uharibifu wa gari hilo.

Pia ,alisema watakapo-
chelewesha malipo hayo, 
watatakiwa kulipa riba ya 
asilimia saba kila siku kwa 

mwaka na pia wadaiwa wata-
takiwa kulipa gharama za 
kesi hiyo na kwamba haki ya 
rufani  iko wazi.

Kisena alifungua kesi hiyo 
ya madai namba 47, 2022   
baada ya kupata ushindi ka-
tika Mahakama ya Wilaya ya 
Bagamoyo mkoani Pwani am-
bayo ilimtia hatiani Moham-
ed  katika kesi ya trafiki kwa 
kukiri kuendesha gari hilo 
bila kuwa na bima, kusaba-
bisha kifo, majeruhi Omenis 
Kabora na uharibifu wa gari 
aina ya Toyota Landcruiser 
lenye namba za usajili T 323 
CWB.

Kisena ambaye ni baba 
wa marehemu Immaculate, 
Desemba 24, 2021 akiwa na 
watoto wake wawili na mke 
wake, walikuwa safarini 
kwenda mkoani Kilimanjaro 
kwa ajili ya kusherehekea Si-
kukuu za Krismasi na Mwaka 
Mpya.

Walipofika eneo la Kamala 
Bagamoyo saa 10:15 alfajiri, 
basi la Kilimanjaro liliacha 
njia na kuwagonga, hivyo ku-
sababisha kifo cha Immacu-
late papo hapo.

Kutokana na ajali hiyo, 

Hakimu Mkazi Mfawidhi 
wa Mahakama ya Wilaya ya 
Bagamoyo, Mwanakombo 
Mmanya, aliamuru mshtak-
iwa huyo, Mohamed, kulipa 
faini ya Sh 110,000 kutokana 
na mashtaka manne yali-
yokuwa yanamkabili au kutu-
mikia kifungo cha miezi sita 
jela. Kisena aliyewakilishwa 
na Wakili Dk. Aloys Rugazia, 
aliiomba mahakama kulipwa 
fidia ya Sh, milioni 400  kuto-
kana na  gharama mbalimba-
li walizotumia na kuwasilisha 
mahakamani nyaraka zina-
zoonyesha gharama halisi za 
mazishi, uchunguzi wa mwili 
wa marehemu, gharama za 
matibabu kwa majeruhi na 
gari lililoharibika. Pia wali-
omba gharama za kumpoteza 
Immaculate katika ajali hiyo. 

Hata hivyo, wakati wa 
maombi hayo wakili wa wa-
daiwa, Michael Ngalo, ali-
weka pingamizi akidai kuwa 
Kampuni ya Kilimanjaro 
haimtambui dereva wala ajali 
iliyotokea.

Wakili Rugazia alidai ma-
hakama iliwapa nafasi mdai 
na mdaiwa kuingia kwenye 
mazungumzo ya usuluhishi 

lakini hawakutokea licha ya 
mahakama kuwapa onyo 
mara tatu la kufika kwa ajili 
ya usuluhishi.

Alidai baada ya wadaiwa 
kushindwa kutii wito wa ma-
hakama, jalada la kesi hiyo 
lilirudishwa kwa Jaji Mgon-
ya ambaye alitupilia mbali 
mapingamizi ya wadaiwa na 
kuamuru kesi isikilizwe kwa 
upande mmoja.

Baada ya kutolewa kwa 
hukumu hiyo, Kisena alisema 
anaishukuru mahakama kwa 
kutenda haki kama ilivyoku-
wa katika kesi ya trafiki Baga-
moyo.

Pia alisema familia yake 
inaendelea kusikitishwa na 
kitendo cha wamiliki wa basi 
hilo kutothamini binadamu 
na uhai wa mtu kwa sababu 
tangu ajali ilipotokea ha-
wakuwahi kuona mtu yeyote 
katika kampuni aliyefika 
nyumbani kwake au kupiga 
simu kutoa pole.

“Walichokifanya wao ni 
kuliondoa gari lao katika kit-
uo cha polisi haraka na kue-
ndelea na biashara bila kujali 
kama kuna uhai wa mtu ume-
potea,” alisema Kisena. 

Na Marco Maduhu,  
SHINYANGA

WAKALA wa fedha mtandaoni, 
Richard Nzumbe, mkazi wa Mtaa 
wa Butengwa, Kata ya Ndem-
bezi Manispaa ya Shinyanga, 
ameuawa kwa kupigwa risasi na 
watu wanaosadikiwa kuwa ni ma-
jambazi. 

Nzumbe alikutwa na mkasa 
huo juzi saa 1:00 jioni wakati 
akiwa getini anaingia nyumbani 
kwake katika mtaa wa Butengwa 
mjini Shinyanga.

Mwenyekiti wa mtaa wa 
Butengwa, Onesmo Mayeba, 

akisimulia tukio hilo kwa waandi-
shi wa habari jana, alisema 
alipopata taarifa alifika nyum-
bani kwa marehemu na kukuta  
tayari majamba-
zi wametoweka huku  
Richard akiwa ameanguka chini.

Alisema Nzumbe alikuwa ana-
jishughulisha na uwakala wa 
fedha na kwamba taarifa za awali 
zinaeleza majambazi hao walim-
pora fedha. Alisema inaonekana 
watu hao walimfuatilia muda 
mrefu na wamempigia risasi get-
ini wakati akiingia ndani.

“Tukio hili ni la kikatili na tu-
nalilaani kwa sababu majambazi 

hawa wametoa uhai wa mtu na 
ni kosa la jinai,   tunaliomba 
jeshi la polisi kuwabaini wote 
waliohusika kutenda mauaji 
haya ili wachukuliwe hatua kwa  
mujibu wa sheria,” alisema Maye-
ba.

Shemeji wa marehemu, Salome 
Dady, alisema majira ya saa 1:00 
jioni, alikuwa ndani yeye na wato-
to wa dada yake, ndipo wakasikia 
gari la shemeji yake getini, aka-
toka mtoto kwenda kufungua, 
akasukumwa na majambazi na 
kufyatuliwa risasi baba yake.

Alisema baada ya kusikia mlio 
wa risasi, alitoka nje akakuta 

shemeji yake amepigwa risasi 
kifuani na majambazi, ndipo 
akarudi ndani kuchukua kigoda 
akampiga nacho jambazi mmoja 
akaanguka chini, kisha akamcho-
ma na kisu begani.

Wakati akiendelea na mapam-
bano hayo ili kumwokoa shemeji 
yake, aliwasikia majambazi hao 
wakisema wanataka hela, ndipo 
akazichukua hela na kuzikimbiza 
ndani na baada ya majambazi 
hao kukimbia, walimpelaka hos-
pitalini lakini alifariki dunia.

Kamanda wa Polisi Mkoa wa 
Shinyanga, Janeth Magomi, alith-
ibitisha kutokea kwa tukio hilo 

na kueleza kuwa majambazi hao 
walimpiga risasi Nzumbe kwa 
lengo la kumpora fedha.

Alisema mbinu iliyotumika ni 
kumvizia akiwa anarudi kutoka 
kazini kwake na kipindi anaingia 
ndani ya geti la nyumba yake, 
walimpiga risasi kwa lengo la 
kumpora fedha zake lakini ha-
wakufanikiwa kuzichukua.

Kamanda Magomi alisema 
polisi wanaendelea na uchunguzi 
wa tukio hilo huku akiwataka wa-
fanyabiashara kuacha kutembea 
na fedha au kuweka nyumbani 
bali wahifadhi kwenye taasisi za 
fedha.

Wakala auawa kwa risasi jaribio la kuporwa fedha 

Mahakama yaamuru kampuni ya mabasi 
kulipa fidia mil. 300/- kusababisha kifo
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Na Rahma Suleiman, ZANZIBAR

 RAIS wa Zanzibar, Dk. Hussein 
Ali Mwinyi, amesema shughuli za 
utafiti ziko nyuma ikilinganishwa na 
shughuli zingine, hivyo amewataka 
wahitimu wa elimu ya juu kufanya 
shughuli hiyo ili kulisaidia taifa.

 Dk. Mwinyi aliyasema hayo katika 
mahafali ya 20 ya Chuo Kikuu cha 
Zanzibar (ZU) yaliyofanyika katika 
chuo hicho, Kibele Mkoa wa Kusini 
Unguja.

Alisema kutokana na mabadiliko ya 
dunia, wasomi wana jukumu la ku-
saidia maendeleo ya taifa lao.

Rais Mwinyi alisema licha ya shu-
ghuli hiyo kuwa inahitaji fedha ny-
ingi, lazima wasomi kufanya utafiti 
na shughuli za ushauri.

Alisema mambo hayo yata-
waongezea maarifa zaidi ya ki-
taaluma na kuwawezesha kupanda 
vyeo sambamba na kusaidia kutatua 
changamoto mbalimbali ndani ya 
jamii inayowazunguka.

Dk. Mwinyi alisema inapendeza 
zaidi kuona wataalamu wa ndani ya 
nchi wanashiriki katika utafiti na 
kutafuta ufumbuzi changamoto zina-
zoikabili nchi.

Kadhalika, aliwataka wahitimu 
hao watambue kuwa kiwango cha 
taaluma walichofikia wanakifanyia 
kazi kwa sababu nchi inahitaji kizazi 
kipya cha wasomi wenye upeo na 
uthubutu wa kutatua changamoto 
zilizoko katika ngazi mbalimbali ya 
jamii.

Alisema serikali inahitaji aina mpya 
ya wasomi wanaojituma wenye 
ubunifu na wasiosubiri kuhimizwa.

Kuhusu elimu, alisema sekta hiyo 
itaendelea kubaki kuwa nyenzo 
muhimu katika kuleta maendeleo 
si kwa jamii ya Zanzibar pekee bali 
kwa dunia nzima.

“Elimu ni moja ya ajenda zilizo-
pewa kipaumbele katika Ilani ya 
Uchaguzi ya CCM ya mwaka 2020 
-2025 kwa lengo la kuchochea kasi 
ya maendeleo ya watu wetu kwani 
ni vigumu kufikia maendeleo yali-
yokusudiwa bila ya kuwa na watu 
wenye elimu bora,” alisema.

Alikipongeza chuo hicho kuanzisha 
kozi ya shahada ya sayansi katika 
afya ya jamii na kuahidi kwamba 
serikali itahakikisha inawaunga mko-
no kufanikisha malengo yao katika 
kozi hiyo kwa ufanisi mkubwa.

Waziri wa Elimu na Mafunzo ya 
Amali, Lela Mohammed Mussa, 
alisema pamoja na serikali kuwekeza 
katika dhana ya uchumi wa buluu, 
bado kuna upungufu wa wataalamu 
katika nyanja hizo.

Alitumia fursa hiyo kuviomba 
vyuo vilivyoko  Zanzibar kuanzisha 
programu ambazo zinaendana na 
mahitaji ya soko ya sera ya uchumi 
wa buluu ili kuunga mkono juhudi 
za serikali katika kupata wataalamu 
ambao watawezesha mafanikio 
makubwa ya dira ya maendeleo ya 
mwaka 2050.   

Naye Mkuu wa Chuo hicho, 
Mhandisi Dk. Abdulqadir Othman 
Hafiz, alisema matarajio yao chuo 
hicho kusifika kwa kutoa elimu bora 
ndani na nje ya nchi.

Wanafunzi  568 wakiwamo wa-
naume 251 na wanawake 317, wame-
hitimu masomo yao katika ngazi 
ya cheti,  stashaha na shahada ya 
kwanza.    

 Na Gwamaka Alipipi

MAMLAKA ya Kudhibiti 
na Kupambana na Dawa za 
Kulevya  (DCEA),  imeteketeza 
kilo 2,584 za dawa za kulevya 
zikiwamo tani mbili za bangi 
na mirungi pamoja na kilo 
569.25 za heroin na cocaine.

Akizungumza na waandishi 
wa habari jana jijini Dar es Sa-
laam baada ya kukamilika kwa 
uteketezaji huo, Mwakilishi wa 
Kamishna Mkuu wa DCEA, Ve-
ronica Matikila, alisema hatua 
hiyo imefanyika baada ya ku-
malizika kwa mashauri ya kesi 
zilizohusu kukamatwa kwa 
dawa hizo katika mahakama 
mbalimbali nchini.

Matikila alisema uteketezaji 

wa dawa hizo umehusisha 
mashauri ya kuanzia mwaka 
2009 hadi mwaka huu, kwam-
ba ni uteketezaji wa kawaida 
na hufanyika wakati mashauri 
katika mahakama yanapoka-
milika.

Alisema dawa za kulevya zi-
lizoteketezwa zimetoka katika 
Mahakama Kuu Kanda ya Dar 
es Salaam, Mahakama Kuu Di-
visheni ya Uhujumu Uchumi 
na Rushwa.

Zingine ni Mahakama ya 
Hakimu Mkazi Kisutu, Kibaha 
Pwani na Mahakama za Wilaya 
ya Kinondoni, Ilala,Temeke na 
Kigamboni.

Alisema kwa mwaka huu 
ni mara ya pili kwa DCEA 
kuteketeza dawa za kulevya, 

akifafanua kuwa mara ya 
kwanza ilifanyika Februari 
mkoani Mtwara kwamba dawa 
za kulevya kilo 355 ziliteket-
ezwa.

Alisema tangu kuanzishwa 
kwa DCEA mwaka 2017 ni 
mara ya tatu kufanyika kwa 
uteketezaji wa dawa za kulevya 
na kwamba mara ya kwanza 
ilifanyika Oktoba 8, 2019, kilo 
120.91 ziliteketezwa, mara ya 
pili ilikuwa Novemba 12, 2020 
kwa kilo 118.174 kuteketezwa. 

Matikila alisema wakati 
wa uteketezaji wa dawa hizo 
taasisi mbalimbali hush-
iriki ikiwamo mahakama 
zilizoendesha mashauri ya 
kesi hizo, washtakiwa wa kesi 
ambao huwakilishwa na watu 

wao, Mamlaka ya Maabara 
ya Mkemia Mkuu wa Serikali, 
Baraza la Taifa la Uhifadhi 
na Usimamizi wa Mazingira 
(NEMC) ambao huhakikisha 
mazingira yanakuwa salama 
wakati wa uteketezaji, na Ofisi 
ya Mkurugenzi wa Mashtaka

Pia aliwataka Watanzania 
kuendelea kutoa ushirikiano 
kwa kutoa taarifa kwa mam-
laka husika pindi wanapobaini 
au kuwaona watu wanaoende-
sha biashara ya dawa za 
kulevya.

Alisema Tanzania bila ya 
uwapo na dawa za kulevya 
inawezekana endapo kila 
mwananchi atatoa ushirikiano 
wa kuwafichua wahusika wa-
naoendesha biashara hiyo.

Adaiwa kumuua mtoto  
wake kwa kumnyonga 

Kilo 569 za heroin, cocaine zateketezwa

Na Hamisi Nasri, MTWARA

MKAZI wa kitongoji cha 
Ng’wale kijiji cha Sinde kata 
ya Msanga Mkuu, Wilaya ya 
Mtwara,  Mwazanije Dadi (34), 
anashikiliwa na Jeshi la Polisi 
kwa tuhuma za kumnyonga 
hadi kufa mtoto wake,  Najma 
Fadhili (4). 

Inadaiwa kuwa wakati ak-
itekeleza unyama huo, mwan-
amama huyo  alikuwa uchi wa 
mnyama.

Kaimu Kamanda wa Polisi 
Mkoa wa Mtwara, Kamishina 
Msaidizi (ACP) Nicodemus 
Katembo, aliwaambia waandi-
shi wa habari ofisini kwake 
jana kuwa tukio hilo lilitokea 
mwishoni mwa wiki majira ya 
saa 4:00 katika kitongoji cha 
Ng’wale.

Alisema mama huyo alim-
nyonga mtoto wake hadi kufa 
na baada ya baadhi wakazi wa 
kijiji hicho  kutoa taarifa hizo 
polisi ndipo walipokwenda na 
kumkamata. 

Katembo alisema mwili wa 
mtoto huyo ulifikishwa hos-
pitalini kwa ajili ya uchunguzi 
wa kitabibu ambao ulionyesha 
kwamba mtoto huyo alipoteza 
maisha baada ya kukosa hewa 
kutokana na kukabwa na 
kunyongwa na mama yake,  
hivyo kusababisha kifo,

“Jeshi la Polisi mkoani Mt-
wara tunamshikilia Mwazanije 
Dadi (34) kwa tuhuma za kum-
nyonga mtoto wake hadi kufa. 
Pia tunaendelea na ushunguzi 
na mara utakapokamilika tu-
tamfikisha mahakamani kwa 
tuhuma zinazomkabili,” alise-

ma Katembo.
Kutokana na tukio hilo 

na mengine ambayo yame-
kuwa yakijitokeza ya mauaji, 
alisema Jeshi litaendelea 
kutoa elimu ya ukatili kwa wa-
toto na kwamba jamii lazima  
ibadilike na kuacha vitendo 
hivyo.

Akizungumza na gazeti hili 
jana, Rukia Hiyana ambaye ni 
mkazi wa kijiji hicho na  jirani 
wa mama huyo, alisema usiku 
wa tukio mama huyo alione-
kana akiwa amemshika mtoto 
wake huku yeye mwenyewe 
akiwa amesimama mbele ya 
nyumba yake akiwa uchi wa 
mnyama.

Hiyana alisema watu 
walitaka kumkamata na 
kumnyang’anya mtoto  mama 
huyo lakini akaanza kukimbia. 

Alisema kuwa baada ya 
majirani kumwona mama 
huyo akiwa uchi huku amem-
shikilia mtoto wake, walianza 
kukusanyika kwa ajili ya ku-
jionea na kushangaa kwa nini 
amesimama uchi usiku huo.

Hiyana alisema watu 
walipotaka kumkamata ili 
kumnyang’anya mtoto, mama 
huyo alianza kukimbia na 
kwenda porini na walipofika, 
walifanikiwa kumnyang’anya 
lakini  tayari alikuwa amesha-
muua kwa kumnyonga.

Mwenyekiti wa Serikali 
ya Kijiji cha Sinde, Hamisi 
Issa, kutokana na kitendo 
alichokifanya mama huyo, ali-
iomba serikali kupitia vyombo  
vya dola na vile vya  
sheria, kuchukua hatua zina-
zostahili. 

Wakazi wa Wilaya ya Muheza mkoani Tanga wakifurika katika gulio juzi kwa ajili ya kununua mahitaji ya 
vyakula na nguo mpya katika maandalizi ya sikukuu ya Krismasi na Mwaka Mpya. PICHA: STEVEN WILLIAM

Rais Mwinyi  
asisitiza wasomi  
kufanya utafiti 
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Lengo la Samia uzalishaji mbolea latimia
Na Mwandishi Wetu 

WAZIRI Mkuu, Kassim Majali-
wa, amesema lengo la serikali la 
kuhakikisha mbolea ya kutosha 
inazalishwa nchini badala ya 
kutegemea kuagiza nje, limetim-
ia baada ya kiwanda cha mbolea 
cha Itracom kilichoko Nala, jijini 
Dodoma kuanza uzalishaji.

Majaliwa alisema hayo juzi 
baada ya kutembelea kiwanda 
hicho na kujionea shughuli za 
uzalishaji wa mbolea unaoen-
delea na hatua iliyofikiwa katika 
uwekezaji huo.

Alisema uwekezaji huo ambao 

unaenda sambamba na ujenzi 
wa viwanda vingine vitatu, ki-
wanda cha chokaa ya kilimo, 
vifungashio vya mbolea na ki-
wanda cha maziwa, utaisaidia 
serikali katika kukabiliana na 
changamoto ya ajira.

 “Kuna fursa nyingi katika ki-
wanda hiki ikiwamo upatikanaji 
wa mbolea ya uhakika na kwa 
gharama nafuu,” alisema. 

  Waziri Mkuu alisema eneo 
hilo la uwekezaji lazima liwe na 
huduma zote muhimu zinazo-
hitajika ili kukiwezesha kiwanda 
hicho kuendelea na uzalishaji. 
Huduma hizo ni pamoja na ujen-

zi wa miundombinu ya uhakika 
ya barabara, maji, mawasiliano 
na umeme. 

Majaliwa alitumia fursa hiyo 
kutoa rai kwa Watanzania wa-
naofanya kazi kiwandani hapo 
kufanya kwa weledi na uaminifu 
wa hali ya juu ili wawe mabalozi 
wazuri kwa wawekezaji wengine 
wanaotaka kuwekeza nchini. 

“Mkifanyakazi kwa bidii na ua-
minifu mtawarahisishia na wen-
gine kupata kazi,” alisema. 

Waziri wa Kilimo, Hussein 
Bashe, aliipongeza na kuishuk-
uru serikali kwa juhudi kubwa 
ilizochukua za kuboresha mazin-

gira ya uwekezaji nchini na hati-
maye kumpata mwekezaji aliye-
jenga kiwanda hicho ambacho 
kinakwenda kuiwezesha nchi 
kupiga hatua kubwa katika suala 
zima la uzalishaji wa mbolea.

Bashe pia aliwataka mawakala 
wanaotekeleza usambazaji wa 
mbolea za ruzuku wafanye kazi 
hiyo kwa uaminifu kwa kuwa 
serikali ipo makini na itahakiki-
sha inaendelea kuwachukulia 
hatua wale wote watakaobainika 
kufanya udanganyifu.

Awali, Mkurugenzi Mkuu wa 
kiwanda hicho, Nduwimana Naz-
aire alisema ujenzi ulianza Julai 

2021 na kimeanza uzalishaji wa 
tani 200,000 na kimeajiri watu 
972.  “Mitambo ya laini ya pili 
na ya tatu imeshafika na ujenzi 
unaendelea na mwakani tut-
akuwa tumekamilisha ujenzi wa 
mitambo itakayozalisha tani mil-
ioni moja kwa mwaka,” alisema. 

  Mkurugenzi huyo aliongeza 
kuwa uongozi wa kiwanda hicho 
umejipanga kuzalisha  mbolea 
yenye ubora wa viwango vya juu 
na rafiki kwa udongo na mazin-
gira ya eneo husika lengo likiwa 
ni kuongeza uzalishaji wa mazao 
mbalimbali nchini na hivyo ku-
waongezea tija wakulima.

Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Dk. Angeline Mabula (katikati), akifafanua jambo jijini Dar 
es Salaam jana kuhusu ushirikiano walioingia na Benki ya NMB wa uhamasishaji na ulipaji wa kodi ya pango la 
ardhi kupitia NMB. Kushoto ni Mkuu wa Kitengo cha Kodi wizara hiyo, Denis Masami na Ofisa Mkuu wa Biashara 
na Wateja Binafsi wa NMB, Filbert Mponzi. PICHA: MPIGAPICHA WETU

Na Christina Mwakangale

CHUO Kikuu Mzumbe, 
kimesema asilimia 80 ya wal-
iojiajiri na wa kipato cha chini 
hawaoni umuhimu wa kujiun-
ga na huduma za bima ya afya 
na hifadhi ya jamii.

Kwa mujibu wa ripoti ya 
utafiti huo wa miaka minne 
uliokoma  mwaka  jana, uki-
gusa eneo hilo la kisekta 
umewataja wahusika mahsusi 
unawajumuisha madereva 
wa bodaboda, daladala, ma-
kondakta, wamachinga, baba 
na mamalishe, ukiwaeleza 
hawaoni umuhimu wa hu-
duma hiyo. Mratibu wa mradi 
huo na mtafiti, Dk. Godbertha 
Kinyondo, alisema sababu ya 
kufanya utafiti huo uliofanyi-
ka mikoa ya Dodoma na Dar 
es Salaam ni kubaini iwapo 
kuna waliomo kwenye sekta 
hiyo wananufaika na kufikiwa 

na huduma hizo.
“Tulibaini asilimia kubwa ya 

kundi hili hawana hifadhi ya 
jamii ila wenye watoto labda, 
kwa asilimia ndogo sana, ili 
amuuguze mwanaye atakata 
bima. Wawili tu ndio tuliowa-
kuta wamejiunga kwenye mi-
fuko ya hifadhi.

“Sababu ya wao kutokuji-
unga ni kwa sababu hawana 
elimu, wanaamini ni uchuro 
ukikata bima na magonjwa 
yanaanza, wana kipato duni, 
wanadai mlolongo ni mrefu 
kujiunga na kupata mafao 
huchukua muda mrefu, im-
ekuwa kikwazo kwa kundi hili 
kujiunga,” alisema Dk. Kinyon-
do ambaye ni Mhadhiri wa 
Uchumi Chuo Kikuu Mzumbe.

Alisema kundi hilo lipo 
tayari kushirikiana katika ku-
pata huduma za kijamii kwa 
kusaidiana kupitia michango 
na sio kutoa fedha kwa ajili ya 

kupata huduma, na kwamba 
walieleza kwamba kuna ur-
asimu na mfumo usio rafiki 
kufikia huduma hizo.

“Mradi ulianza  mwa-
ka  2017 sababu ni kujua 
jinsi wajasiriamali pamoja na 
wasafirishaji, wajenzi pia tuli-
wagusa wote hawana hifadhi 
ya jamii. Katiba inasema kila 
Mtanzania awe na hifadhi hata 
mikataba ya kidunia,” alisema 
Dk. Kinyondo.

Ofisa Habari wa Shirikisho 
la Vyama vya Waendesha 
Pikipiki Mkoa wa Dar es Sa-
laam, Said Msisiri, alisema 
wapo kwenye mchakato wa 
kufahamu takwimu rasmi ya 
madereva wa vyombo hivyo 
mkoa wote, ili kuwahamasi-
sha kujiunga na huduma hizo.

“Tunakusanya kanzidata 
kujua tuko wangapi, ili wote 
wawe na huduma hizi. Tak-
wimu kama 360,000 kuto-

kana na waliolipia maegesho 
kupitia Latra,” alisema Msisiri.

Asha Hassan, ambaye ni 
mamalishe, alisema baada 
ya kupata mafunzo amepata 
uelewa mkubwa kuhusu kuji-
unga na huduma hizo, ingawa 
kundi lililopo kwenye sekta 
hiyo husahaulika katika elimu 
mbalimbali.

Aloyce Gervas, mmoja wa 
watafiti kutoka chuo hicho, 
alisema wasio katika sekta 
bado hawajanufaika na hudu-
ma za hifadhi ya jamii na bima 
ya afya, ingawa kundi hilo 
ndio limebeba vijana wengi 
katika ajira.

Alisema ni wakati wa wa-
tunga sera kuweka utaratibu 
tofauti kati ya walio kwenye 
mfumo rasmi na usio rasmi 
ili kunufaika na huduma hiyo, 
kwa kuwa walio kwenye sekta 
isiyo rasmi hupata pesa kwa 
siku zisizo rasmi.

Kilio sekta binafsi bima afya, hifadhi ya jamii

Na Maulid Mmbaga

RAIS Samia Suluhu Hassan, leo 
anatarajiwa kushiriki tukio kubwa na 
la kihistoria la kuzindua ufunguaji wa 
lango la handaki litakaloruhusu maji 
kuanza kujaa katika Bwawa la Kufua 
Umeme la Julius Nyerere (JNHPP).

Kwa mujibu wa Waziri wa Ni-
shati January Makamba, tukio hilo 
litashuhudiwa na wageni zaidi ya 
2,300 wakiwamo watanzania 2000 
na wajumbe kutoka Misri 300 wak-
iongozwa na Waziri wa Mambo ya 
Nje wa taifa hilo.

Watanzania wanatarajia utekelezaji 
wa ujenzi wa bwawa hilo ambao 
ulianza mwaka 2019, huku serikali 
ikielekeza nguvu kubwa katika ku-
kamilisha ujenzi huo, ikiwa ni juhudi 
za kupambana na tatizo la upungufu 
wa umeme linalolikumba taifa mara 
kwa mara.

Waziri Makamba, siku chache zi-
lizopita alipotembelea mradi huo, 
alisema tukio litakalofanyika leo ni 
moja ya maendeleo makubwa kwa 
historia ya Tanzania katika kuen-
deleza mradi huo mkubwa ambao 
unaelezwa kuwanufaisha Watanzania 
na hata nchi jirani.

“Mradi huu umefikia asilimia 
78 ya utekelezaji wake, na kuto-
kana na umuhimu wake kitaifa, ni 
ishara kuwa ndoto za taifa katika 
kutekeleza mradi huo zinatimia,” 
alisema na kuongeza:

“Handaki la kuchepusha maji lina 
urefu wa mita 700, yaani viwanja 
saba vya mpira wa miguu na lili-
jengwa miaka mitatu iliyopita kwa 
gharama ya shilingi takribani bilioni 
235,” alisema Makamba.

Bwawa hilo pia litakuwa kivutio cha 
watalii kwa kuwa liko ndani ya hifa-
dhi na litabadili taswira ya hifadhi 
hiyo na thamani yake itaongezeka 
ndani na nje ya Tanzania.

Mkurugenzi Mtendaji wa Shirika 
la Umeme Tanzania (TANESCO), Ma-
harage Chande, alibainisha kwamba 
inakadiriwa misimu miwili ya kipindi 
cha mvua, itajaza maji katika bwawa 
hilo.

“Tunaanza kujaza maji kesho ‘leo’ 
wakati kuna mvua za vuli, pia tu-
nategemea mvua za masika mwezi 
Machi 2023, ambazo zitakuwa za 
msimu wa kwanza, pia tutapata vuli 
ndani ya kipindi hicho, kisha tutapata 
zile za masika katika mwaka 2024 
pamoja na vuli ya kipindi hicho, 
hivyo mvua mbili kubwa za masika 
zinaweza kujaza bwawa kwa hesabu 
zilizopo,” alisema Chande.

Rais Samia kufungulia 
maji Bwawa la Nyerere
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MAONI & UCHAMBUZI

INAPOKARIBIA kipindi cha mwisho wa mwaka na Sikukuu ya 
Krismasi, wakati wanafunzi na wafanyakazi wengi huchukua likizo 
kwa ajili ya kusafiri kwenda mikoani, usafiri huwa wa shida na nau-
li kupanda bei.

Kipindi hiki watu wengi huhangaika kupata usafiri na wanaofan-
yakazi kwenye mabasi yanayokwenda mikoani hugeuka miungu 
watu kwa kuwaringia wasafiri na kuwapangia bei wanazotaka wao.

Hali hii hujitokeza kila inapofika mwezi Desemba, kipindi am-
bacho watu wengi hupenda kusafiri kwenda mikoani kusalimia 
ndugu na jamaa.

Wenye mabasi hayo huanza kukata tiketi za wasafiri mapema 
na inapofikia kipindi cha wiki ya mwisho ya Sikukuu ya Krismasi, 
watu wengi hukosa usafiri kwa kuambiwa yameshajaa mapema.

Baadhi ya wamiliki na wahudumu wa mabasi hayo yaendayo 
mikoani hutumia kipindi hiki kujinufaisha kwa kuwapandishia 
abiria nauli wakijua kwa vyovyote watanunua tiketi kwa sababu 
hawana njia nyingine.

Wakati kituo kikuu cha mabasi yaendayo mikoani kilipokuwa 
Ubungo, jijini Dar es Salaam, abiria katika kipindi cha sikukuu wa-
likuwa wakisota kituoni hapo kuanzia alfajiri hadi jioni bila kupata 
usafiri.

Mazingira ya kituo hicho, sehemu kubwa ilikuwa wazi na kipindi 
cha mwezi Desemba huwa cha mvua na kukumbana na adha ya 
kunyeshewa kwa kusubiri usafiri.

Adha wanayopata kushinda pia kwenye jua huku wakiwa na wa-
toto ni kubwa na wengine wanakuwa wameshakata tiketi na kua-
hidiwa basi litafika wakati wowote ili waweze kusafiri, lakini muda 
unapofika wa kusafiri huambiwa limepata tatizo hivyo waendelee 
kusubiri.

Kwa kukosa uwezo wa kukata tiketi kwenye basi lingine, huishia 
kusubiri na wakati mwingine mpaka jioni huku watoto wakilia 
njaa kwa kukaa kituoni muda mrefu.

Kutokana na adha hiyo wanayopata wasafiri, serikali iliamua 
kuingilia kati kwa kuiagiza Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini 
(Latra), kuandaa utaratibu wa kuruhusu mabasi mengine yanay-
ofanya safari za mjini kuruhusiwa kwenda mikoani katika kipindi 
hicho ili kutoa unafuu kwa wasafiri.

Latra iliamua kutoa vibali kwa mabasi kama Coaster ambayo 
yanakidhi vigezo vya kusafiri mikoani yachukue abiria kuwapele-
ka mikoani ili kuwaondolea adha hiyo.

Hata hivyo, pamoja na jitihada hizo, bado kuna suala la tiketi 
mtandao ambalo limekuwa tatizo kubwa kwa wanaotoa huduma 
hiyo ya usafiri.

Baadhi yao huwaambia abiria kuwa hawawezi kuwapatia tiketi 
mtandao mpaka mmliki wa basi aamue nauli ya siku hiyo. Hili ni 
tatizo na inaonesha jinsi gazi wamilikia hao wanavyokwenda kiny-
ume na agizo la serikali.

Abiria hupewa sharti kuwa wakitaka kukata tiketi ya basi 
wakubali kupewa ya karatasi na siku ya safari ndiyo wachukue 
tiketi mtandao ambayo huwa na bei elekezi iliyopangwa na seri-
kali.

Kwenye tiketi ya karatasi mmiliki wa basi ndiye anayepanga bei 
ya usafiri kwa siku hiyo na kutokana na shida ya usafiri, abiria ina-
bidi akubaliane na bei hiyo ili aweze kusafiri.

Kuna wanaopendekeza katika kipindi hiki cha mwisho wa mwa-
ka, mabasi yafanyekazi usiku na mchana ili kuondoa kero hii wa-
nayopata abiria kwa kusumbuliwa na wenye mabasi.

Baadhi ya wamiliki husubiri kipindi hiki ambacho hukiita cha 
neema kujinufaisha kwa kujipangia bei wanazotaka wao.

Jamani, ni wakati hizi nadharia za 
mazingira tuzigeuze katika vitendo

 Muungwana Lazima Nilonge

Sikukuu isiwe mtaji 
kutajirisha wenye mabasi
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MAZINGIRA ni jumla ya vitu vy-
ote vinavyomzunguka kiumbe hai 
katika maisha  kama hewa, maji na 
mmea.

Ili kiumbe hai kiweze kuishi vizuri, 
kinahitaji mazingira safi na salama 
na kwa kawaida, mazingira yanahi-
taji utunzaji wa hali ya juu ili yawe na 
sifa hizo kuu mbili. 

Kwa mantiki hiyo, maisha ya vi-
umbe hai wa kizazi kilichopo na ki-
jacho kinategemea uhusiano mzuri 
wa utunzaji mazingira. Hali ya  ku-
haribu vyanzo vya maji na mifumo 
yake, ni miongoni mwa changamoto 
za mazingira zinazoendelea kukabili 
taifa letu na dunia, ingawa kuna jiti-
hada mbalimbali za pamoja katika 
kukabiliana nazo.

Hatua zaidi zinahitajika kuhakiki-
sha hali hiyo inadhibitiwa na ku-
komeshwa kabisa.  Ni ukweli usi-
opingika kuwa viumbe kama vile 
binadamu na wanyama vinategemea 
maji ili kuishi. Viumbe hai hutege-
meana na hapo ndipo umuhimu wa 
maji unapoonekana kuwa wa kiwan-
go kikubwa. 

Maisha yanategemea sana maji, 
mimea na hewa ili kuishi. Vivyo 
hivyo maisha ya mimea yanatege-
mea maji na hewa katika uhai wake.

Wiki hii Makamu wa Rais, Dk. Phil-
ip Mpango, akiwa katika kongamono 
la wahariri na wadau wa uhifadhi, 
mazingira na utunzaji wa vyanzo vya 
maji mkoani Iringa, lililoandaliwa 
na Kituo cha Wanahabari Watetezi 
wa Rasilimali na Taarifa (MECIRA), 
amesema serikali inaifanyia kazi 
taarifa za baadhi ya viongozi kudai-
wa kuhujumu hifadhi za mazingira 
na vyanzo vya maji kwa maslahi bi-
nafsi na kuwachukulia hatua kwa 
kuzingatia misingi ya haki.

Kwa kauli hiyo ya Makamu wa 
Rais, Dk. Mpango aliyoitoa, ni vyema 
viongozi hao wa kiserikali pamoja 
na wawekezaji wakubwa wanaohu-
jumu vyanzo vya maji na mazingira 
katika mto wa Ruaha kuacha mara 
moja tabia hiyo.

Maisha 
yanat-
egemea 
sana maji, 
mimea 
na hewa 
ili kuishi. 
Vivyo 
hivyo 
maisha 
ya mimea 
yanatege-
mea maji 
na hewa 
katika 
uhai wake.

Suala hili limefanya uwepo wa 
harufu ya rushwa kutokana na 
viongozi pamoja na wawekezaji 
hao kutoa fedha nyingi kwa mam-
laka husika ili waendelee na shu-
ghuli za kilimo na ufugaji.

Uharibifu wa namna hiyo ka-
tika Mto Ruaha unaleta athari 
nyingi kwa binadamu, kama vile 
ukame na hata ukosefu wa maji 
safi ya matumizi ya kawaida. Ni 
vyema sasa mamlaka husika zika-
chukua hatua stahiki ili kumaliza 
kabisa jambo hili la usimamizi wa 
vyanzo vya maji katika maeneo 
mbalimbali ya nchi yetu.

Hivi karibuni, tumeshuhudia 
kampeni ya upandaji miti ili nchi 
iondokane na tatizo la ukame 
kama ambavyo mwaka huu ku-
likuwa na mvua chache zilizoto-
kana na mabadiliko ya tabianchi 
kama vile uharibifu wa mazingira.

Ni wito wangu kuwa viongozi 
wakubwa pamoja na wawekezaji 
hao watakuwa mstari wa 
mbele kuonyesha kwa vitendo 
umuhimu wa utunzaji wa vyanzo 
vya maji kwa wananchi waliozun-
guka mazingira hayo.

Miongoni mwa njia mbalimbali 
zinazotumiwa katika uhifadhi 
wa vyanzo vya maji ni kuepuka 
kutupa taka kwenye vyanzo vya 
maji zikiwemo za viwandani am-
bazo siyo tu zinaharibu mazingira 
hayo ila pia ni hatarishi kwa afya 
ya binadamu, lakini pia njia sala-
ma za uvuvi wa samaki.

Pamoja na njia hizo za kutunza 
vyanzo vya maji ni vyema pia bi-
nadamu wakaacha kabisa ukataji 
ovyo wa miti katika vyanzo hivi 
vya maji kwa ajili ya kuni na hata 
kuendesha kilimo katika kingo za 
vyanzo hivyo.

Hakika kila mmoja wetu aki-
chukua hatua stahiki za utunzaji 
wa mazingira ile kauli ya kutunza 
mazingira ili yakutunze itakami-
lika maana uharibifu wa vyanzo 
vya maji utakuwa umeisha.

Na Anaeli 
Mbise
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Programu TAKUKURU RAFIKI kupania
wigo wa wananchi mapambano rushwa 

KABWELA

Na Ashton Balaigwa, MOROGORO

MTANDAO wa Kutokomeza Ndoa za Uto-
toni Tanzania (TECMN), umeiomba serikali 
kuyafanyia kazi mapendekezo ya kamati ya 
wataalamu wa haki za watoto  ya  Afrika 
katika  kuchukua hatua ili kutokomeza ndoa 
za utotoni.

Ombi hilo lilitolewa jana mjini hapa kwe-
nye kikao  kilichojadili masuala  ya mtandao 
huo  na kutolewa tamko kuhusu mchakato 
wa mabadiliko ya Sheria  ya Ndoa ya mwaka 
1971.

Akizungumza katika kikao hicho, Mratibu 
wa TECMN, Euphemia  Edward, alisema kuna  
haja kwa  serikali kuweka mkazo katika she-
ria za kuzuia ndoa za utotoni ili kupunguza 
idadi ya ndoa hizo nchini.

Edward alisema  Juni, mwaka huu, Wizara 
ya Katiba na Sheria ilitoa barua inayoelezea 
mchakato wa serikali wa kukusanya maoni ya 
wananchi kuhusu ndoa za utotoni.

Mratibu huyo  alisema mchakato huo ume-
sababisha sintofahamu miongoni mwa wadau 
zikiwamo asasi za kiraia zinazojihusisha na 
utetezi wa haki za mtoto na taarifa za kina 
kuhusiana na mchakato huo hazijapatikana.

Kutokana na  ukubwa wa tatizo la ndoa za 
utotoni, kwa mujibu wa takwimu za Utafiti 
wa Demografia na Afya (TDHS) za mwaka 
2015/2016, asilimia 36 ya wasichana  nchini 
wanaolewa kabla ya kufikisha umri wa miaka 
18 na hizo ni kwa ngazi ya kitaifa

 Utafiti huo pia uliainisha hali kwa  kila 
mkoa  huku Shinyanya ikiongoza  kwa  asil-
imia 59 ya wasichana wanaolewa kabla ya 
kufikisha umri wa miaka 18 ikifuatiwa na 
Tabora asilimia 58 na mingine ni  Mara na  
Dodoma.

 “Kwa sasa  tatizo ni kubwa na hawa wa-
sichana wanaolewa wakiwa wadogo na wa-
nakatishwa ndoto zao za kupata haki yao 
ya elimu, wanakuwa hawajakomaa na wapo   
kwenye hatari nyingine ya kufanyiwa ukatili” 
alisema.

Mratibu huyo alisema hali hiyo inasababi-
sha ukatili dhidi ya wasichana hao ikiwamo 
vipigo kwenye ndoa ,ukatili wa kiuchumi 
kutokana na kukatishwa masomo kwa kuwa  
hawawezi kujitafutia kipato wala kulea fa-
milia.

 “Kutokana na wasichana hao  kupata 
mimba za utotoni zinachangia  kuongezeka 
kwa vifo vitokanavyo na uzazi pingamizi,” 
alisema.

Mkurugenzi  wa Shirika la Agape kutoka 
mkoani Shinyanga,  John Miyola, alisema tati-
zo la ndoa za utotoni ni changamoto kubwa 
hususani katika mkoa huo kwa kuwa  asilimia 
kubwa  wanaongia kwenye ndoa wanaachika  
au kuondoka  kwenye ndoa  mapema  kwa 
sababu bado ni wadogo. 

“ Lipo kundi kubwa la watoto  wanaolewa 
bado wadogo na wanahitaji matunzo na 
malezi na wanapoingia kwenye jukumu la 
kuwa wazazi au kuwa wake wanashindwa 
kwenda kuhimili na kuzitunza familia zao,” 
alisema Miyola.

Washauri serikali kupitia 
mapendekezo ndoa utotoni 

Na Mwandishi Wetu, DODOMA

WAZIRI wa Nchi, Ofisi ya Rais, Mene-
jimenti ya Utumishi wa Umma na Uta-
wala Bora, Jenista Mhagama amese-
ma Programu ya TAKUKURU RAFIKI 
iliyozinduliwa  inatoa fursa kwa kila 
Mtanzania kushirikiana katika ma-
pambano dhidi ya rushwa. 

Amesema serikali kupitia Taasisi 
ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa 
(TAKUKURU) imeamua kuwashiriki-
sha wananchi katika kutekeleza ju-
kumu la kuzuia na kupambana na 
vitendo vya rushwa ambavyo ni kik-
wazo kikubwa cha utekelezaji wa mi-
radi mbalimbali ya maendeleo nchini.

Mhagama aliyasema hayo jana jijini 
hapa  wakati akizindua programu hiyo 
kwenye Mkutano Mkuu wa Mwaka wa 
Viongozi wa TAKUKURU uliofanyika  
katika Ukumbi wa Mikutano wa St. 
Gasper.

Alisema kupitia TAKUKURU RAFIKI, 
kila Mtanzania atajiona kuwa  sehemu 

ya TAKUKURU na anao wajibu wa ku-
zuia vitendo vya rushwa mahali alipo, 
anapoishi, anapofanya biashara au 
kazi yoyote ambayo inaendesha mai-
sha yake.

Waziri Mhagama aliongeza kuwa 
TAKUKURU kupitia programu ya 
TAKUKURU RAFIKI itajiweka karibu 
na jamii na kuwa rafiki wa wananchi, 
hivyo kuwawezesha wananchi kutoa 
taarifa za vitendo vya rushwa kwa ura-
hisi ambazo zitaiwezesha taasisi hiyo  
kutekeleza wajibu wake kwa manufaa 
ya taifa.

“Leo ( jana) nimezindua TAKUKURU 
RAFIKI ambayo faida yake kwa taifa 
ni kuboresha mifumo ya utoaji wa 
taarifa na elimu kuhusu mapambano 
dhidi ya rushwa, ili kila mwananchi 
ashiriki kikamilifu katika mapambano 
dhidi ya vitendo vya rushwa nchini,” 
alisema. 

Mhagama alisisitiza kuwa programu 
hiyo itajenga utayari wa wananchi 
kuichukia rushwa na TAKUKURU ka-

tika mapambano dhidi ya vitendo vya 
rushwa ambavyo vimekuwa ni adui 
mkubwa wa maendeleo katika taifa.

Mkurugenzi Mkuu wa TAKUKURU, 
Salum Hamduni, alisema TAKUK-
URU RAFIKI ni programu ambayo 
itaongeza wigo wa wananchi kushiriki 
katika utambuzi na utatuzi wa vitendo 
vya rushwa katika jamii. 

Alisema katika kutekeleza progra-
mu hiyo taasisi yake itajielekeza zaidi 
kwenye usimamizi wa utoaji wa hudu-
ma za kijamii na fedha zilizotolewa na 
serikali kutekeleza miradi katika sekta 
za kipaumbele za maji, elimu, kilimo, 
afya, barabara na ardhi.

 Mwenyekiti wa Kamati ya Kudumu 
ya Bunge ya Utawala na Serikali za 
Mitaa, Abdallah Chaurembo, alisema 
programu hiyo itamwezesha mwa-
nanchi kutambua thamani ya mradi 
unaotekelezwa katika eneo alilopo na 
ni kwa namna gani atashiriki katika 
kusimamia utekelezaji wake ili uwe na 
tija katika jamii.

Askofu Dk. Charles Gadi wa Kanisa la Good News For All Ministry akiongoza maombi ya kuombea mvua 
nchi ya Marekani jijini Dar es Salaam jana, ambayo imekumbwa na ukame. Kushoto ni Mchungaji Beza-
bel Massawe. PICHA: MPIGAPICHA WETU

Fadhili Mohamed
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Na Frank Kaundula,  
MOROGORO 

ASKARI sita wa Jeshi la Uhifadhi 
wa Wakala wa Huduma za Misitu 
Tanzania (TFS), wameuawa kwa 
nyakati tofauti katika kipindi cha 
mwaka mmoja baada ya kusham-
buliwa na  wananchi wakiwa wa-
natekeleza majukumu yao.

Matukio hayo yameelezwa ku-
tokea kwa nyakati tofauti katika 
kipindi cha kuanzia Januari hadi 
Desemba, mwaka huu,  katika 
hifadhi za Kanda ya Magharibi, 
Ziwa na  Mashariki

Kamishna wa Uhifadhi waTFS, 
Prof. Dontos Silayo, alibainisha 
hayo jana wilayani Mvomero 
baada ya kutembelea kituo cha 
Hifadhi ya Msitu wa Pagale kili-
chovamiwa na kundi la zaidi ya 
watu 50 kwa lengo la kutaka ku-
wadhuru askari wa uhifadhi na 
walipowakosa walifanya uhar-
ibifu wa mali za serikali na kuiba 

baadhi ya bidhaa zilizokuwa ka-
tika kituo hicho.

Alisema tukio hilo la uvumizi 
lilitokea siku ya Desemba 16, 
mwaka huu, wakati askari wa-
meenda kutekeleza majukumu 
yao na waliporejea walikuta uhar-
ibifu huo mkubwa.

“Tunalaani vikali sana matukio 
haya ya uvamizi katika vituo 
vyetu ambavyo vimesababisha 
hasara kubwa kwa serikali, lakini 
hata kugharimu maisha ya aska-
ri  wetu sita tangu mwaka huu 
umeanza pamoja na raia ambao 
wamekuwa wakitusaidia katika 
uhifadhi kusababishiwa ulemavu 
wa kudumu,” alisema.

Alisema pamoja na mambo 
mengine uvamizi huo uliofanywa 
na wananchi hao katika hifadhi ya 
msitu huo haukubaliki na tayari 
hatua mbalimbali zimeanza ku-
chukuliwa ikiwamo oparesheni 
ya kuwakamata wote waliohusika 
katika tukio hilo. 

Prof. Silayo alisema katika 
msako ulioanza  watuhumiwa 50 
wameshakamatwa na magunia 
mawili na nusu ya mahindi yame-
kamatwa na kwamba watu hao 
wanashikiliwa na Jeshi la Polisi 
kwa ajili ya hatua za kisheria. 

“Kama tulivyoshuhudia 
uvamizi huu wa kuharibu mali 
zaidi ya mamilioni ya serikali, 
hawakudhamiria kuiba pekee 
maana yake wangemkuta askari 
wetu wangeweza kuondoa mai-
sha yake, lakini hatua zimeanza 
kuchukuliwa kwa watuhumiwa 
kuanza kukamatwa na kuhojiwa 
ili sheria ifuate mkondo wake,” 
alibainisha.

Pia aliwataka wananchi kua-
cha kujichukulia sheria mkononi 
hawa wanapokutwa wamevamia 
katika maeneo yaliyohifadhiwa 
kisheria kwa ajili ya manufaa ya 
taifa kwa ujumla

Awali, Mhifadhi Mkuu wa 
Shamba la Miti Mtibwa, Abdalah 

Mchomvu, alisema tukio hilo lil-
itokea Desemba 16, mwaka huu, 
majira ya saa 8:00 mchana kwa 
kile kinachohisiwa kuwa baada 
ya kuwakosa askari waliokuwa 
wanawasaka waliamua kuharibu 
na kuiba mali.

Alisema mali zilizoibwa ni 
pamoja na magunia 31 ya mahi-
ndi, viroba 10 vya unga wa ngano, 
kuku wa kienyeji 250, sukari kilo 
25 pamoja na gunia moja la dagaa 
vyenye thamani ya Sh. milioni 14

Kwa mujibu wa mhifadhi huyo, 
uharibifu wa mali uliofanyika ni 
kuvunjwa kwa milango na madi-
risha katika nyumba zote mbili 
zilizojengwa katika kituo hicho 
ambapo thamani yake inafikia 
milioni 25.5.

“Katika tathimini tuliyoifanya 
awali uharibifu huu umegha-
rimu kiasi cha Sh. milioni 40 ka-
tika mali zilizoharibiwa na zile 
zilizoibwa, lakini pia hata suruali 
sita za askari wetu ambazo ziliku-

wa ndani pia waliondoka nazo,” 
alisema. Alisema uchunguzi wa 
awali unaonesha waliotekeleza 
uhalifu huo sio wafugaji peke yao 
bali unahusisha pia hadi wakuli-
ma ambao inasadikika wanataka 
kufanya shughuli za kibinadamu 
katika msitu huo uliohifadhiwa 
kisheria 

Akizungumza kwa simu, Ka-
manda wa Polisi Mkoa wa Moro-
goro, SACP Fortunatus Musilimu, 
alithibitisha kushikiliwa kwa 
watuhumiwa hao ambapo wa-
naendelea kuwahoji ili kubaini 
chanzo cha tukio hilo

“Ni kweli hilo tukio lipo na 
watuhumiwa walikamatwa na 
mamlaka husika kwa sababu she-
ria zao zinawaruhusu, lakini kwa 
kuwa hawana sehemu ya kuwa-
hifadhi walitukabidhi polisi am-
bapo tunaendelea na mahojiano 
na baada ya uchunguzi kukami-
lika watafikishwa mahakamani,” 
alisema.

Kampeni Halopesa 
kuwafurahisha 
wateja kwa zawadi
Na Mwandishi Wetu

KAMPUNI ya Simu ya Halotel 
imezindua kampeni ya ‘Shinda 
tena na Halopesa’ itakayowez-
esha wateja kujishindia pesa 
taslimu, runinga na bajaj.

Akiongea kwenye mkutano 
wa waandishi wa habari jana, 
jijini Dar es Salaam, Naibu 
Mkurugenzi Mkuu, Magesa 
Wandwi, alisema furaha yao ni 
kutoa huduma za kifedha na 
kuwawezesha wateja hususani 
wa HaloPesa kufanya miamala 
tofauti ikiwamo ya kutuma 
benki, kulipia bili na kwenda 
mitandao mingine.

Alisema zaidi ya wateja mil-
ioni 2.5 wanaendelea kufurahia 
huduma zenye ubora na kwa 
gharama nafuu muda wowote.

Wandwi alisema kampeni hiyo 
ni kwa ajili ya kuhamasisha 
na kuwapa motisha wateja wa 
HaloPesa waweze kuendelea 
kutumia huduma za kampuni 
hiyo na kuwapa chachu wateja 
wengine waweze kuingia kwe-
nye ulimwengu huo. “Ni ndoto 
yetu kuona Watanzania wote 
wanatumia huduma za kifedha 
kiganjani mwao.”

Alisema kampeni ya Shinda na 
HaloPesa itakuwapo kwa miezi 
mitatu na wateja 135 wanata-
rajiwa kushinda zawadi mbal-
imbali zikiwamo pesa taslimu, 
runinga na bajaji mpya. 

Askari sita wa TFS wauawa 2022

Naibu Mkurugenzi Mkuu wa Halopesa, Magesa Wandwi na Ofisa Masoko, Roxana Kadio, wakikata utepe kuzindua 
rasmi kampeni mpya ya Halopesa. PICHA: MPIGAPICHA WETU

alisema zaidi ya 
wateja milioni 2.5 wa-
naendelea kufurahia 
huduma zenye ubora 
na kwa gharama nafuu 
muda wowote.

Na Munir Shemweta

MJUMBE wa Halmashauri 
Kuu ya Taifa (NEC) ya Chama 
Cha Mapinduzi (CCM), Dk. 
Angeline Mabula, amewa-
taka viongozi wa chama hicho 
wilayani Ubungo, kuhakikisha 
viwanja vya chama vinatambu-
lika kisheria kwa kuwa na hati-
miliki ili kuepuka uvamizi.

Dk. Mabula ambaye ni Waziri 
wa Ardhi, Nyumba na Maen-
deleo ya Makazi, alisema hayo 
juzi alipotembelea ofisi za CCM 
wilayani humo kwa lengo la 
kusalimia ikiwa  ni siku chache 
baada ya kuchaguliwa kuwa 

Mjumbe wa NEC. 
“Ni lazima chama kisimame 

kiuchumi kwa kuhakikisha vi-
wanja vinatambulika kisheria 
kwa kuwa na hatimiliki. Kama 
kuna nafasi chama kiweke mi-
pango vizuri ikiwamo ya ubia,” 
alisema.

Kwa mujibu wa Dk. Mabula, 
CCM inavyo viwanja vingi 
kwenye maeneo mbalimbali 
nchini lakini baadhi haviko 
kisheria ingawa vinatambulika 
kama mali ya chama. Alisema 
kutotambulika kisheria kume-
pitwa na wakati na kikubwa 
ni kujua namna ya uendelezaji 
rasilimali za chama unavyo-

fanyika.   “Kama kuna viwanja 
basi iwekwe mipango vizuri na 
ikiwezekana kuingia ubia na 
taasisi kwa ajili ya kuendeleza. 
Lazima tuangalie maeneo yal-
iyo katika ‘prime area’. Tusiwe 
na mawazo tu kuwa hizi ni mali 
za CCM,” alisema Dk. Mabula.

Mjumbe huyo wa NEC ali-
ipongeza CCM wilaya ya Ubun-
go   kwa kuwa na eneo lake 
Kibamba na kufanikiwa kujen-
ga ofisi ya chama huku akisema 
uamuzi huo unakisaidia chama 
kuepukana na utaratibu wa ku-
pangisha ofisi.

Aliwataka wanachama wa 
CCM Wilaya ya Ubungo kufan-

ya kazi kwa bidii na kuishauri 
serikali kutimiza majukumu 
yake. Alisema hayo yote yak-
itimizwa, basi wataweza kuiun-
ganisha serikali na chama na 
kuongea lugha moja. 

“Kubwa tufanye kazi kwa 
bidii na kuishauri serikali 
na kikubwa kutimiza maju-
kumu kupitia ngazi mbalim-
bali za chama kuanzia shina na 
tukiweza kuyasimamia   hayo 
ni jambo la msingi na tutaku-
wa tumeunganisha chama na 
serikali vizuri. Pia tutakuwa tu-
naongea lugha moja, kikubwa 
kuhakikisha utekelezaji wa il-
ani kama ilivyokusudiwa.

Mjumbe wa NEC ataka viwanja 
vya CCM kutambulika kisheria 
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Chatanda apiga marufuku 
vikao kujadili watu 
Na Sabato Kasika,  
aliyekuwa KOROGWE

M
WENYEKITI wa Umoja wa 
Wanawake Tanzania (UWT) 
Taifa, Mary Chatanda, ame-
piga marufuku mtindo wa 

baadhi ya viongozi wa umoja huo ku-
fanya vikao vya kujadili watu ambao 
alisema unawagawa wanachama.

Amesema kukaa vikao vya kujadili 
watu ni hatari kwa uhai wa umoja huo, 
kwa kuwa unawafanya wanachama wa 
UWT wasiwe na maelewano, kitendo 
ambacho kinaweza kusababisha wasi-
fanye kazi kwa ushirikiano.

Chatanda alisema hayo mjini Korog-
we mkoani Tanga juzi, wakati wa mku-
tano wa mapokezi yake ikiwa ni mara 
ya kwanza kufika nyumbani kwao tangu 
achaguliwe kushika nafasi hiyo hivi ka-
ribuni.

“Napiga marufuku vikao vyote vinavy-
ojadili watu kuanzia ngazi ya chini hadi 
taifa. Viongozi msiwagawe watu, fanyeni 
vikao vya kujadili mafanikio na changa-
moto zinazoikabili jamii na kuzitafutia 
ufumbuzi,” alisema.

Alisema ni muhimu viongozi wa umo-

ja huo kuunganisha watu, ili kumsaidia 
Mwenyekiti wa Taifa wa Chama Cha 
Mapinduzi (CCM), Rais Samia Suluhu 
Hassan kutekeleza majukumu yake ki-
kamilifu.

“Lakini tuvunje makundi, uchagu-
zi umekwisha, sasa kazi iendelee ya 
kutekeleza majukumu yetu ikiwamo 
kuitetea CCM, shughuli za maendeleo ya 
jamii na kuongeza idadi ya wanachama 
wapya wa UWT,” alisema.

Bila   kufafanua zaidi, mwenyekiti 
huyo alisema mwaka 2025 wanawake 
wana jambo lao na kwamba ili jambo 
hilo litimie, wanapaswa kuwa kitu kimo-
ja, kwa kuwa umoja ni nguvu, utengano 
ni udhaifu.

“Tuyafanye haya yote kwa pamoja, 
ili pia tuweze kurudisha chama na ju-
muiya zake kwenye enzi za TANU, kwani 
kila mwanachama aliwajibika kikamilifu 
kwenye nafasi yake na kuifanya UWT 
kuwa imara,” alisema.

Chatanda pia alikemea mtindo wa 
baadhi ya viongozi wa CCM kuwach-
agulia wanachama viongozi, badala 
wawachie kazi hiyo wenyewe wachague 
ni yupi ambaye wanataka awaongoze.

Alisema hayo kufuatia malalamiko ya 

Diwani wa Kata ya Kwashemshi, Korog-
we Vijijini (CHADEMA), Twahiru Salehe, 
aliyerejea CCM, huku akilaumu baadhi 
ya viongozi wa CCM waliosababisha 
ahamie upinzani.

“Viongozi acheni kubeba wagom-
bea, waachieni wanachama wenyewe 
wachague kiongozi ambaye  wanap-
enda awaongoze, msisababishe watu 
kuchukia chama kwa maslahi yenu,” 
alisema.

Awali, alipopewa nafasi kuzungumza 
baada ya kurejea CCM, Salehe alisema 
alihamia CHADEMA wakati wa kampeni 
za uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 
baada ya kufanyiwa figisu na baadhi ya 
viongozi wa chama wa kata hiyo.

“Kama nitawakweza naomba 
mnisamehe, nilihamia CHADEMA, ni 
kutokana na   udhaifu wa baadhi ya 
viongozi wa CCM wa Kata ya Kwashem-
si. Chama kisimshike mtu kishike maoni 
ya wananchi,” alisema Salehe.

Alisema mtindo wa baadhi ya vion-
gozi wa CCM kutofuata maoni ya wa-
nanchi, unasababisha chama kupoteza 
watu ambao wanapendwa na wapiga 
kura kama ilivyotokea kwenye  kata 
hiyo.

Viongozi 
wasiosimamia
rasilimali  
watu kukiona
Na Mwandishi Wetu 

WAZIRI wa Nchi, Ofisi ya Rais, Meneji-
menti ya Utumishi wa Umma na Utawala 
Bora, Jenista Mhagama, amesema serikali 
haitosita kumchukulia hatua za kinidhamu 
na kisheria kiongozi yeyote atakayes-
hindwa kusimamia vizuri rasilimali watu 
kwa ajili ya ustawi wa taifa.
Mhagama alisema hayo juzi wakati wa 

kikao kazi chake na watumishi wa umma 
katika Halmashauri ya Wilaya ya Kilosa 
mkoani Morogoro kilicholenga kuhimiza 
uwajibikaji na kutatua changamoto zina-
zowakabili watumishi katika halmashauri 
hiyo.
Alisema hatamwonea aibu wala huruma 

kiongozi yeyote aliyepewa dhamana ya 
kusimamia rasilimaliwatu ambaye ata-
bainika kukiuka sheria na taratibu za usi-
mamizi wa rasilimaliwatu. 
Aliongeza kuwa viongozi wenye dhama-

na ya kusimamia rasilimaliwatu wanapas-
wa kuiheshimu, kuithamini na kuhakikisha 
inakuwa kwenye mikono salama kwa 
sababu inategemewa na Serikali kwa kiasi 
kikubwa katika ustawi na maendeleo ya 
taifa.
“Rasilimaliwatu ambayo ndio watumishi 

wa umma ikisimamiwa vizuri itaisaidia 
serikali kutimiza lengo la kutoa huduma 
bora kwa wananchi ikiwa ni pamoja na 
kutekeleza mipango na mikakati ya maen-
deleo katika taifa,” alisema.
Mhagama alisisitiza kuwa watumishi 

wa umma ndio wanategemewa kutoa 
huduma bora za afya, kuboresha huduma 
za maji, kuboresha huduma za elimu, 
kuboresha huduma za miundombinu 
pamoja na kilimo.
Akizungumza kwa niaba ya watumi-

shi wa halmashauri hiyo, Mwenyekiti 
wa Chama cha Walimu Tanzania (CWT) 
Wilaya ya Kilosa Kilosa, Mwalimu Richard 
Shagungu, aliishukuru serikali kwa kuen-
delea kulipa kila mwezi madai ya malim-
bikizo ya mishahara ya watumishi katika 
halmashauri hiyo na kuomba waajiri 
wasizalishe madai mapya ili serikali iy-
amalize.

Na Munir Shemweta

MATAWI 228 ya Benki ya NMB 
nchini katika kila eneo kupitia 
zaidi ya mawakala  17,000 yanat-
arajiwa kutoa huduma za ukadi-
riaji na ukusanyaji kodi na tozo 
mbalimbali za ardhi nchini.

Hayo yalibainishwa juzi na Wa-
ziri wa Ardhi, Nyumba na Maen-
deleo ya Makazi, Dk. Angeline 
Mabula, wakati wa uzinduzi wa 
mkakati maalum wa ushirikiano 
wa wizara ya benki hiyo NMB 
katika ukusanyaji wa kodi   na 
tozo mbalimbali za sekta ya  
ardhi, uliofanyika jijini Dar es Sa-
laam.

Dk. Mabula alisema mkakati 

wa kushirikiana na NMB un-
alenga kusogeza huduma ka-
ribu na wananchi kwa kuandaa 
kampeni maalum ya ukusanyaji 
kodi na tozo mbalimbali za sekta 
ya ardhi. Wizara kupitia NMB na 
mawakala wake, watatoa hudu-
ma ya ukadiriaji na ulipaji kodi 
ya ardhi kwenye matawi 228 ya 
benki hiyo katika kila eneo am-
bako zaidi ya mawakala 17,000 
watatoa huduma.

Alisema Wizara ya Ardhi tayari 
imetoa mafunzo ya namna ya 
ukadiriaji na ulipaji wa kodi ya 
pango la ardhi kwa wafanyakazi 
wa NMB kupitia njia ya mtandao 
ambayo matawi yote yalishiriki. 
Mafunzo kwa mawakala yame-

fanyika kila mkoa na kazi inaen-
delea. 

Waziri aliwataka wananchi 
wote kuchangamkia fursa hiyo 
ya usogezaji huduma karibu na 
ubunifu uliofanywa kwa kush-
irikiana na NMB.

Aidha, Dk. Mabula katika uzin-
duzi wa kampeni hiyo, aligusia 
pia suala la msamaha wa Rais 
Samia Suluhu Hassan kuhusiana 
na riba ya malimbikizo ya kodi 
ya pango la ardhi. Kupitia msa-
maha huo, wananchi walipewa 
nafuu ya kulipa deni ya msingi 
ili kusamehewa riba ya malim-
bikizo na nafuu hiyo ilitolewa 
kuanzia Julai, hadi Desemba, 
mwaka huu. 

Kwa mujibu wa Dk. Mabula, 
tangu msamaha huo utolewe 
takribani miezi mitano na nusu 
imepita na kasi ya wananchi 
kujitokeza bado hairidhisha 
huku akibainisha kuwa tak-
wimu zinaonesha wamiliki 2,819  
ndio walioomba na kukidhi 
vigezo vya msamaha na Sh. 
11,993,281,914 zililipwa kama 
deni la msingi.

Alitoa rai kwa wananchi wote 
kutumia kipindi hiki cha siku 
chache zilizobaki hadi Desemba 
31, kusherehekea sikukuu za 
mwisho wa mwaka kwa furaha 
ya msamaha wa riba baada ya 
kukamilisha kulipa deni la msin-
gi. 

Waziri Mabula alisema baada 
ya muda huo, ofisi zote za ar-
dhi katika wilaya na mikoa 
zitachukua hatua za kisheria 
kwa wote wanaodaiwa ikiwa ni 
pamoja na kuwafikisha katika 
vyombo vya sheria ili kukusanya 
maduhuli ya serikali.

Kaimu Ofisa Mtendaji Mkuu 
wa NMB ambaye ni Ofisa Mkuu 
wa Wateja Binafsi na Biashara, 
Filbert Mponzi, alisema benki 
imejipanga kikamilifu katika ku-
hakikisha mkakati wa kusaidia 
ukusanyaji maduhuli ya serikali 
kupitia kodi ya pango la ardhi 
unafanikiwa na kuiwezesha seri-
kali kukusanya mapato kupitia 
sekta ya ardhi.

Mawakala kukusanya kodi za ardhi 

Mratibu wa Programu za Kukuza na Kuendeleza Ujuzi (Sugeco), Irene Faustine, akisisitiza jambo wakati wa majadiliano ya 
mradi wa Tanga Yetu wenye lengo la kuinua vijana kupitia sekta ya kilimo jijini Tanga jana. PICHA: OSCAR ASSENGA
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Latra yashauriwa kutoa muda 
wa majaribio ya usafiri SGr

Mfumokazi wa bioanuwai 
wapitishwa COP15
Na Mwandishi Wetu 

M
AKUBALIANO ya 
Umoja wa Mataifa 
y a n a y o l e n g a 
kubadilisha mwele-

keo wa upotevu wa viumbe 
anuwai na kuweka dunia katika 
njia ya kurejesha bioanuwai zi-
lizopotea, yamepitishwa katika 
mkutano wa Umoja wa Mataifa 
wa Bioanuwai (COP15) Montreal, 
Canada.

“Maudhui yamepitishwa,” 
Huang Runqiu, Mwenyekiti wa 
COP15 na Waziri wa Ikolojia na 
Mazingira wa China, alitangaza 
juzi wakati akipiga siwa yake na 
baada ya hapo,  shangwe na vi-
fijo kutoka kwa wajumbe viliibu-
ka katika ukumbi wa mkutano.

COP15, ambayo inajulikana 

rasmi kama mkutano wa 15 wa 
Mkutano wa Nchi Watiasaini wa 
Mkataba wa Umoja wa Mataifa 
wa Bioanuwai, ulihitimishwa 
juzi  baada ya takriban wiki mbili 
za majadiliano. Makubaliano 
hayo yaliyopitishwa yanajulika-
na rasmi kama Mfumokazi wa 
Bioanuwai wa Dunia wa Kun-
ming-Montreal.

Wadau wamekubaliana kuhu-
su masuala muhimu, ikiwa ni 
pamoja na malengo na shabaha, 
uhamasishaji wa rasilimali na 
habari mfululizo za kidijitali 
(DSI), chini ya mfumo huo. 
Mfumokazi huo unajumuisha 
malengo manne na malengo 23 
ya kufikiwa ifikapo mwaka 2030.

Mfumokazi pia unaweka 
shabaha ya kuongeza mtiririko 
wa fedha wa kimataifa kutoka 

nchi zilizoendelea hadi nchi zi-
nazoendelea, hasa nchi zilizoen-
delea kidogo, nchi za visiwa 
vidogo zinazoendelea na nchi 
zilizo na uchumi wa mpito hadi 
angalau dola za Kimarekani 
bilioni 20 kwa mwaka ifikapo 
Mwaka 2025 na angalau dola za 
kimarekani bilioni 30 kwa mwa-
ka ifikapo mwaka 2030.

Pia unataka urejeshaji wa bio-
anuwai ukamilike au uendelee 
kwa angalau asilimia 30 ya ardhi 
iliyoharibiwa, maji ya bara, na 
mazingira ya pwani na baharini.

“Baada ya miaka minne ya 
juhudi, mchakato huo hatimaye 
umefikia kikomo,” alisema  
Huang huku akiongeza kuwa 
maudhui hayo yaliyopitishwa 
yataongoza juhudi za pamoja za 
pande zote kukomesha mwele-

keo wa upotevu wa bioanuwai 
ili kuweka dunia kwenye njia ya 
kurejesha bionuwai zilizopotea 
na kuwanufaisha wanadamu 
wote. Akielezea mpango huo 
kama wa kihistoria, Huang alise-
ma mfumokazi huo umeonye-
sha maono ya Mwaka 2050 ya 
“kuishi kwa amani na mazingira 
ya asili.”

China ikiwa nchi mwenyekiti 
wa COP15. COP15 ilifanya mku-
tano wa awamu ya kwanza huko 
Kunming, Mji Mkuu wa Mkoa wa 
Yunnan Kusini-Magharibi mwa 
China, mwaka 2021. Awamu 
ya pili ya mkutano wa COP15 
Montreal,  iliendelea ikiwa na 
kaulimbiu isemayo “Ustaarabu 
wa Ikolojia: Kujenga Mustakab-
ali wa Pamoja wa Viumbe Vyote 
Duniani.” 

Mwenyekiti wa 
COP15 na Wa-
ziri wa Ikolojia na 
Mazingira wa China, 
Huang Runqui, aki-
tangaza kupitishwa 
kwa Mfumokazi 
wa Bioanuwai 
wa Kimataifa wa 
Kunming-Montreal, 
katika mkutano wa 
Umoja wa Mataifa 
wa Bioanuwai 
(COP15) Montreal, 
Canada, juzi. Kulia 
ni Katibu Mtendaji 
wa Mkataba wa 
Umoja wa Mataifa 
wa Bioanuwai, 
Elizabeth Mrema.  
PICHA: XINHUA

Na Elisante John, SINGIDA

KANISA la Kiinjili la Kilutheri 
(KKKT), Dayosisi ya Kati limebadili 
matumizi ya Taasisi ya Kilutheri 
Kiomboi mkoani Singida kutoka 
Chuo cha Masomo ya Theolojia 
kwa wachungaji kuwa Shule ya 
Sekondari ya Junior Seminary ili 
kuandaa viongozi na wataalamu 
wakiwa na umri mdogo.   

Askofu wa KKKT Dayosisi ya 
Kati, Mchungaji Dk. Syprian Hill-
inti, alisema juzi kuwa uamuzi huo 
unalenga kuleta mageuzi makub-
wa ya elimu kwenye dayosisi 
hiyo kongwe nchini.

Akizungumza wakati wa ibada 
maalum ya kuwaingiza kazini 
wakuu wa majimbo matatu na 
wachungaji 31, alisema sasa wa-
chungaji wapya watalazimika 
kupata elimu ya Theolojia katika 
vyuo vingine vya KKKT, ikiwamo 
Makumira (Arusha), Mweka (Kili-
manjaro) na Tumaini (Iringa).

“Wachungaji hawa 31 walioin-
gizwa kazini leo, ni wa mwisho 
kuhitimu kwenye Taasisi ya Ki-
lutheri Kiomboi…sasa tunaanzisha 
Shule ya Sekondari Junior Semi-
nary na maandalizi yameanza, 
tunatarajia itaanza rasmi Januari 
2024,” alisema Askofu Dk. Hillinti.

Alifafanua kuwa, utaratibu wa 
kupata wanafunzi utafanyika kwa 
majimbo yote ya dayosisi hiyo na 
maeneo mengine ya nchi, huku 
wanafunzi watano wa kwanza, 
watajiunga na shule hiyo, anay-
oamini italeta ushindani wa juu, 
miongoni mwa shule mahiri za 
sekondari nchini.

Katika hatua nyingine, Askofu 
Dk. Hillinti, aliwataka wachungaji 
wapya walioingizwa kazini, kuz-
ingatia maadili mema, ikiwamo 
kudumu katika imani thabiti, 
unyenyekevu na kupenda watu 
wa aina zote, ili kuleta ufanisi 
kulingana na imani ya KKKT.

“Leo baada ya kuingizwa kazini, 
tumewapangia vituo vya kwenda 
kufanya kazi, kwenye maeneo 
inakoishi jamii…huko msijione 
wanyonge, nendeni mfanye kazi 
ya Mungu kwa uaminifu, hujui 
baadaye utakuja kuwa nani katika 
Dayosisi hii,” alisisitiza Askofu.

Akiwasomea vituo vya kazi 
kwenye sharika mbalimbali, 
Katibu Mkuu wa Dayosisi hiyo, 
Shadrack Langu, alisema kuwa 
anaamini wachungaji hao watak-
wenda kufanya kazi kwa bidii, ili 
kuponya mioyo ya watu na kuipa-
tia jamii maendeleo.

Kwa mujibu wa Katibu huyo, 
Kanisa la KKK Dayosisi ya Kati, 
pamoja na kutoa mchango 
mkubwa kwa sekta ya elimu na 
afya, kwa miaka iliyopita, lina-
taka kuongeza kasi ya maende-
leo zaidi, ili yaendane sawa na 
ukongwe wake, tangu ikiwa ni 
kati ya makanisa saba ya Kilutheri 
hapa nchini, yaliyoanzisha KKKT 
mwaka 1963.

KKKT yabadili
chuo kuwa shule 

Na Pilly Kigome

MKUU wa Wilaya ya Ilala, 
Ng’wilabuzu Ludigija, amei-
taka Mamlaka ya Udhibiti Usa-
firi Ardhini (LATRA) kutoa muda 
maalum kwa wananchi kutumia 
usafiri wa treni ya mwendo kasi 
SGR kwa majaribio kabla ya ku-
tumia nauli pendekezwa itakay-
opangwa na mamlaka.

Aliyasema hayo jijini Dar es 
Salaam kwa niaba ya Mkuu wa 
Mkoa huo katika ufunguzi wa 
mkutano wa kupokea maoni 
ya wadau kuhusu viwango vya 
nauli za abiria kwa watumiaji wa 
treni ya SGR kutokea Dar es Sa-
laam hadi Bahi – Dodoma.

Alisema usafiri huo ni mpya 
nchini na kuiomba LATRA isipit-
ishe nauli hizo ili kuwapa nafasi 
wananchi watumie usafiri huo 
kwa majaribio na kuridhika.

Alisema wananchi wengi wa-
nahamu kubwa ya kuanza ku-

tumia usafiri huo na kwamba 
inabidi wapewe muda wa ku-
uangalia.

Pia alilitaka Shirika la Reli 
Nchini (TRC), kabla ya kupanga 
nauli hizo wakumbuke kuna 
Watanzania wa hali za chini 
wakulima wa vijijini wanasubiri 
kwa hamu kubwa kutumia usa-
firi huo ili uweze kuwarahisishia 
katika shughuli zao.

Mkurugenzi Mkuu wa LATRA, 
Habibu Suluo, alisema wata-
hakikisha wanayafanyia kazi 
mapendekezo yote kwa kuwa 
jukumu lao ni kuona wananchi 
wote wanamudu kutumia usa-
firi huo.

Aliwataka Watanzania kuwa 
watulivu katika kipindi hiki cha 
mapendekezo kwakuwa kume-
kuwa na uelewa hafifu kwa 
baadhi yao kwa kudhani tayari 
mpendekezo yaliyotolewa na 
TRC ni nauli rasmi.

Alisema mapendekezo ya 

TRC waliyapokea wakiwa kama 
wadau na kuwataka Watanza-
nia kujitokeza kutoa maoni yao 
kuanzia Desemba 19 hadi Janu-
ari 3, 2023 bila uwoga.

Alisema wanaweza kutoa 
mapendekezo kuandika barua 
kwa sanduku la barua Mkuru-
genzi Mkuu Latra, sanduku la 
barua 1742, barua pepe info@ 
latra.go.tz, dg@latra.go.tz 

Kaimu Mtendaji Baraza la 
Ushauri la Watumiaji wa hu-
duma za usafiri ardhini (LATRA 
TCC), Leo Ngowi, alisema usa-
firi wa reli ya mwendokasi un-
asubiriwa kwa muda mrefu na 
Watanzania na wanatarajia ma-
tokeo chanya.

Alisema TRC  wanatakiwa 
kuweka bei ya kuongeza ustawi 
wa jamii ambayo ni gharama ya 
chini za uendeshaji zinazolinga-
na na mahitaji kuliko kuangalia 
faida kwa upande wao.

Alisema nauli iliyopendeke-

zwa na TRC itawafanya wengi 
washindwe kutumia usafiri huo 
na asilimia 53 waliohojiwa wal-
isema hawataweza gharama 
hizo kwa kuwa ziko juu.

Aliwataka TRC waombe ru-
zuku serikalini na baadaye wa-
fanye mahesabu ya kumweze-
sha abiria kulipa gharama nafuu 
ya kumfanya aweze kutoka 
sehemu moja kwenda nyingine 
kwa kutumia usafiri huo.

Ngowi alisema Baraza lime-
pendekeza kutoka Dar es Sa-
laam kwenda Morogoro kwa 
mtu mzima nauli iwe Sh. 8,000 
na mtoto Sh. 4,000.  TRC wali-
pendekeza kwa safari hiyo mtu 
mzima Sh. 24,794 na mtoto Sh. 
12,395.

Dar es Salam kwenda Do-
doma wamependekeza mtu 
mzima Sh. 19,000 na mtoto Sh. 
9,000.  TRC ilipendekeza mtu 
mzima Sh. 59,494 na mtoto Sh. 
29,747.
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TASAF, UNICEF watoa msaada 
wa taulo za kike 12,943
Na Allan Isack, ARUMERU

W
A N A F U N Z I 
wa  kike 12,943 
wanaotoka kwe-
nye kaya maskini 

zilizoko katika Halmashauri ya 
Arusha, ambao walikuwa ha-
wana uwezo wa kununua taulo 
za kike wamepatiwa msaada 
wa taulo hizo zitakazowawez-
esha kujisitiri.

Kwa mujibu wa Mkurugenzi 
Mtendaji wa Halmashauri hiyo, 
Seleman Msumi, taulo hizo 
zimetolewa kwa ufadhili wa 
Mfuko wa Maendeleo ya Jamii 
(TASAF) na Shirika la Umoja 
Mataifa linalohudumia Watoto 

(UNICEF).
“Wasichana waliopewa taulo 

hizo ni wale wanaonufaika pia 
na mpango wa kunusuru kaya 
maskini.  Tunaamini kwamba 
taulo hizi zitawasaidia wasi-
chana hao kwa kuwa na hedhi  
salama na isiyokuwa na vikwa-
zo.

“Serikali inahakikisha kila 
mwanafunzi anahudhuria 
masomo mwaka mzima na 
bila kuwapo kwa kikwazo cho-
chote. Rai yangu, mtunze vifaa 
hivi, kwa kuwa vitawasaidia 
kufikia malengo yenu katika 
elimu,”alisema Msumi.

Alisema vifaa hivyo ni 
mkakati wa serikali wa ku-

hakikisha wanaweka mazingira 
bora na rafiki kwa wanafunzi 
wa kike kupata elimu bila 
kukumbana na tatizo lolote 
sambamba na kuhakikisha 
watoto wote wanahudhuria  
masomo hasa kipindi cha he-
dhi.

Mratibu wa TASAF wa Hal-
mashauri hiyo, Grace Makema, 
alisema ofisi yake ilipokea vifaa 
hivyo kwa ajili ya wasichana 
walio kwenye kaya maskini zi-
nazonufaika na mpango wa ku-
nusuru kaya maskini kwenye 
vijiji 88.

Catherini Felix, mwanafunzi 
wa kidato cha tatu katika Shule 
ya Sekondari Sokon II, alisema 

baadhi ya wazazi wamekuwa 
wakishindwa kumudu ku-
wanunulia watoto wao vifaa 
wakati wa hedhi.

Alisema wazazi na walezi 
wamekuwa wakishindwa ku-
wanunuliwa vifaa hivyo kuto-
kana na kutokuwa na uwezo 
wa kifedha.

Lightness Maina mwa-
nafunzi wa shule hiyo alise-
ma: “Baadhi ya wasichana 
hushindwa kuja shuleni wakati 
wa hedhi kutokana na kukosa 
taulo za kike na kusababisha  
kushindwa kuhudhuria ma-
soma na inachangia kushuka 
kitaaluma ukilinganisha na wa-
vulana.”

Mbunge wa Bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki kutoka Tanzania, James Ole Millya (kushoto), akiapa kushika na-
fasi hiyo kwenye makao makuu ya Bunge hilo jijini Arusha juzi. PICHA: GIFT THADEY

Na Hamida Kamchalla, TANGA

IDADI ya watalii wanao-
itembelea Hifadhi ya Taifa ya 
Mkomazi inatajwa kuongeza 
mapato ya kigeni kwa zaidi ya 
asilimia 100 katika kipindi cha 
mwaka 2021/22.
Kamishna Msaidizi wa Hifadhi 

hiyo, Happyness Kiemi, alisema 
idadi ya watalii kutoka nje na 
mapato hayo yaliongezeka, 
baada ya Rais Samia Suluhu 
Hassan, kushiriki na kuzindua 
filamu ya ‘The Royal Tour’ inay-
otangaza vivutio vya utalii na 
hifadhi za Tanzania.
Kiemi alitoa takwimu hizo jana 

jijini Tanga wakati akizungumza 
na watumishi wa kada mbalim-
bali wanaohudumu katika Ofisi 
ya Mkuu wa Mkoa wa Tanga.
“Sisi wa Mkomazi tunaishuk-

uru sana serikali kwa kubuni 
na kutengeneza filamu ya The 
Royal Tour, kwa sababu kama 
sisi imetubeba kweli kweli  na 
mapato yetu yamepanda kwa 
asilimia 100.
“Watalii wengi wameongezeka 

baada ya hiyo filamu kuzin-
duliwa na kutangazwa katika 
mataifa makubwa duniani. Ka-
tika kipindi cha nusu mwaka, 
Hifadhi ya Taifa ya Mkomazi, 
tumeweza kuingiza watalii zaidi 
na kupita kiwango kwa mwaka 
2021.
“Tunamshukuru sana Rais 

Samia Suluhu Hassan, kwa 
kuicheza filamu hii ambayo 
ndani ya kipindi cha miezi sita 
tu, tumeweza kuingiza mapato 
zaidi ya mwaka mzima uli-
opita. Filamu imeleta manufaa 
makubwa kwetu Watanzania, 
kwa kuwa tunaamini itaongeza 
zaidi pato la taifa,” alisema 
Kiemi.
Aidha, aliiomba serikali ya 

Mkoa wa Tanga kuwapa ush-
irikiano katika kukamilisha 
ujenzi wa malango mawili 
yaliyoko eneo la Umba, Wilaya 
ya Mkinga na eneo la Mnazi, 
wilayani Lushoto, ambayo ya-
takapokamilika yatarahishisha 
shughuli za utalii.
Ofisa Utalii wa Hifadhi hiyo, 

Raymond Laban, alisema hifa-
dhi hiyo iliyoanzishwa mwaka 
2008, ikiwa na ukubwa wa kilo-
mita za mraba 3,245 ina wany-
ama wa aina mbalimbali ambao 
wengine hawapatikani katika 
hifadhi nyingine nchini. 
Hifadhi hiyo iko katika mikoa 

ya Tanga na Kilimanjaro, kwa 
Mkoa wa Tanga imepakana na 
Wilaya za Mkinga, Lushoto na 
Korogwe na Mkoa wa Kiliman-
jaro imepakana na Wilaya za 
Same na Mwanga.
Kaimu Katibu Tawala wa Mkoa 

wa Tanga (RAS), Sebastian 
Masanja, alisema lengo lao kwa 
sasa ni kuhakikisha kuwa wa-
tendaji wa mkoa huo, wanazifa-
hamu vizuri hifadhi zinazowa-
zunguka.

Watalii Hifadhi  
ya Mkomazi 
waongeza 
mapato  
ya kigeni

Bonite yatoa zawadi shindano V.I.P
Na Godfrey Mushi, MOSHI

KAMPUNI ya vinywaji baridi 
jamii ya Coca Cola ambavyo 
vinazalishwa  na  Bonite  Bot-
tlers Ltd ya Moshi (BBL),  im-
ehitimisha promosheni ya 
shindano la V.I.P la mwaka 
2022, kwa kuendesha droo 
maalum iliyowaibua washindi 
wa zawadi za seti ya runinga na 
sanduku za soda kutoka mikoa 
ya Kilimanjaro, Arusha, Man-
yara na Singida.

Droo ya kuwapata washindi 
wa promosheni hiyo iliyoanza 
Novemba mosi, ilifungwa De-
semba 20, mwaka huu baada 
ya kushuhudiwa na  Mjumbe 
wa Bodi ya Michezo ya Kuba-
hatisha nchini (GBT).

Akizungumza jana wakati 
wa ufunguzi wa droo hiyo, 

Meneja Mauzo  na  Masoko 
wa Bonite Bottlers Ltd, Chris-
topher Loiruk, alisema zawadi 
hizo zinalenga  kuimarisha bi-
ashara na kurejesha faida kwa 
wateja.

Alisema wateja wanaonufai-
ka ni wale ambao wanaonunua 
bidhaa za soda jamii ya Coca-
Cola na kuuza bidhaa nyingi, 
huku akisisitiza kuwa BBL im-
ejipanga kuhakikisha inawa-
saidia wateja wake kuboresha 
biashara zao. 

“Bonite Bottlers Limited kwa 
kutambua mchango wa wa-
teja hawa, tumeamua kuwapa 
zawadi hizi ili ziweze kuwasaid-
ia katika ukuzaji wa biashara 
zao. Hata anayetaka kuwa mte-
ja wetu, tunamwezesha vitu 
mbalimbali kama majokofu, 
meza viti na vitu vingine, mradi 

tu biashara yake iweze kukua,” 
alisema.

Kwa mujibu wa Loiruk, ka-
tika bahati nasibu hiyo kwenye 
kila mkoa zimetolewa runinga 
tisa, sanduku 50 za soda kwa 
washindi watatu, na nyingine 
100 kwa washindi watatu,   
hivyo kufanya jumla ya washin-
di wote kuwa 45.

  Alisema: “Niwaombe tu 
wateja wetu ambao hata kama 
leo hawajabahatika wasikate 
tamaa. Kwa sababu tuna-
wathamini na hata hivyo tuta-
wapa vinywaji zikiwamo soda 
na maji, waende wakasherehe-
kee na familia zao msimu huu 
wa sikukuu.”

Evergreen Mshana ambaye 
ni mmiliki wa duka la vinywaji 
baridi la Mshana Shop lililoko 
Kijenge jijini Arusha, alisema 

anajisikia furaha kuwa mmoja 
wa wanufaika wa bahati nasibu 
hiyo.

“Hii bahati nasibu imeen-
delea kunisogeza kibiashara, 
nimejipatia sanduku 100 
za soda, ambazo si chini ya 
shilingi milioni moja. Na-
wasihi wafanyabiashara wen-
zangu kuendelea kununua 
bidhaa za Bonite, kwa sababu 
hakuna ujanja ujanja, kila  
mshindi kashinda kihalali,” 
alisema. 

Aidha, Jackline Mashim, 
mshindi wa seti ya runinga 
ambaye ni mmiliki wa Ndafu 
Bar ya Mkoa wa Kilimanjaro, 
alisema zawadi hiyo aliyoipata 
itamsaidia katika biashara yake 
ya vinywaji kwa vile soda ndiyo 
nyenzo mojawapo katika ku-
wavutia wateja.
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OSHA yaagizwa kupanua 
wigo wa programu atamizi
Na Mwandishi Wetu,  
ARUSHA

W
AZIRI wa Nchi, 
Ofisi ya Waziri 
Mkuu, Kazi, Vi-
jana, Ajira na We-

nye Ulemavu, Prof. Joyce Ndali-
chako, ameiagiza Wakala wa 
Afya na Usalama Mahali pa Kazi 
(OSHA), kupanua wigo wa pro-
gramu atamizi za wajasiriamali 
wadogo ili kuyafikia makundi 
mengi zaidi, hasa sekta za uzal-
ishaji mali.

Alitoa agizo hilo jana jijini 
Arusha wakati wa kikao cha 
Baraza la Wafanyakazi wa 
OSHA na kueleza kuwa nia ya 
kutaka kufanyika kwa mabore-
sho hayo ni kuiwezesha sekta 
isiyo rasmi kupiga hatua kubwa 
kiuchumi. 

Hotuba yake ilisomwa na 
Mwenyekiti wa Bodi ya Usi-
mamizi ya OSHA, Dk. Adelhelm 
Meru.

“Ninawaagiza kupanua zaidi 
wigo wa programu atamizi 

ya wajasiriamali ili muweze 
kuyafikia makundi mengi zaidi 
ya wajasiriamali wadogo katika 
sekta zote kiuchumi.

“Tukifanya hivyo tutakuwa 
tumeisaidia sana nchi yetu 
kwa kuwa sekta isiyo rasmi 
ina makundi mengi ya waja-
siriamali wadogo na ambayo 
inaajiri idadi kubwa ya Watan-
zania,” alisema Dk. Meru.

Zaidi alisema: “Natambua 
kwamba taasisi hii yenye dha-
mana ya kulinda nguvukazi ya 
taifa letu bado ina kazi kubwa 
ya kufanya kwa vile maeneo 
ya kazi hapa nchini ni mengi  
na yanazidi kuongezeka kila 
siku. 

“Hivyo tunahitajika kujituma 
zaidi na kuwekeza zaidi katika 
miundombinu na rasilimali 
muhimu zitakazotuwezesha 
kufikisha huduma hizi muhimu 
za masuala ya usalama na afya 
kwa Watanzania wote.”

Dk. Adelhelm Meru alisema 
OSHA kwa mwaka wa fedha 
2021/2022, iliwafikia wachim-

baji wa madini na wajasiriamali 
wadogo 11,204. 

Awali Mtendaji Mkuu wa 
OSHA, Khadija Mwenda, alise-
ma kuwa katika mwaka wa 
fedha 2021/22 walitekeleza 
majukumu kikamilifu na hivyo 
kuvuka baadhi ya malengo ili-
yojiwekea.

“Tulifanikiwa kusajili mae-
neo ya kazi 7,260 ukilinganisha 
na lengo la kusajili maeneo ya 
kazi 7,000 na hivyo kufikia asil-
imia 103.7. Mafanikio mengine 
ni pamoja na kufanya kwa uk-
aguzi 217,102 ukilinganisha na 
ukaguzi 200,000 zilizopangwa 
kufanyika.

Alisema kwenye kupima afya 
OSHA ilifanikiwa kuwapima 
wafanyakazi 252,733 zaidi ya 
lengo walilojiwekea na ku-
wapima wafanyakazi 250,000, 
kutoa mafunzo kwa maofisa 
14,661 ikilinganishwa na maofi-
sa 10,000 waliolengwa.

Katibu Mkuu wa Wizara hiyo, 
Prof. Jamal Katundu, aliwataka 
watumishi wa OSHA kuendelea 

kuchapa kazi huku akiwahakik-
ishia kuwa ataendelea kush-
irikiana na viongozi wa taasisi 
hiyo kutatua matatizo wanayo-
kutana nayo katika utekelezaji 
wa majukumu yao. 

“Nitumie fursa hii kuwa-
hakikishia kwamba sisi vion-
gozi wenu tupo pamoja nanyi 
na tutajitahidi kwa kadri ina-
vyowezekana kusaidia kutatua 
matatizo yaliyoainishwa ili 
kuiwezesha taasisi yenu yenye 
dhamana kubwa ya kulinda 
nguvukazi ya taifa kuweza ku-
fanikisha malengo yake. 

“Hivyo nisisitize kila mmoja 
wetu kuchapakazi pamoja na 
kuzingatia weledi na maadili ya 
utumishi wa umma kwa masla-
hi mapana ya OSHA na Tanza-
nia kwa ujumla,” alisema Prof. 
Jamal Katundu.

Agenda kuu ya kikao hicho 
ilikuwa ni kutathmini utendaji 
kazi wa taasisi hiyo kwa mwaka 
wa fedha 2021/22 pamoja na 
nusu ya kwanza ya mwaka wa 
fedha 2022/2023. 

Kamanda wa Polisi Kikosi cha Usalama Barabarani 
Mkoa wa Tanga, Leopord Fungu,   akiteremka kwe-
nye basi baada ya kutoa elimu kwa abiria pamoja 
madereva wanaovunja sheria za usalama barabara-
ni juzi wilayani Korogwe.  PICHA: STEVEN WILLIAM

Na Mary Mosha, MOSHI

SERIKALI imesema idadi ya vifo 
vitokanavyo na uzazi mkoani Kili-
manjaro imepungua kutoka 66 
mwaka jana hadi kufikia 38 kwa 
mwaka huu.

Jana Mkuu wa Mkoa huo, Nur-
din Babu, alisema ahueni hiyo 
inatokana na jitihada mbalimbali 
zinazofanywa na wadau ikiwamo 
uelimishaji wajawazito kuhudhu-
ria kliniki.

Babu alitoa takwimu hizo 
wakati wa uzinduzi wa mfumo 
wa usafirishaji wa   dharura kwa 
wajawazito, waliojifungua na wa-
toto wachanga maarufu kama ‘M-
mama’ ambao lengo lake ni kum-
saidia mama anapopata dharura.

Alisema mfumo huo utahakiki-
sha zahanati, vituo vya afya na 
wateja wenye dharura, hasa wa-
jawazito walioko majumbani wa-
napata usafiri wa dharura utaka-
okuwa ukipatikana kwa wakati 
wote.

“Tutachagua na kuwatambua 
wamiliki wa magari katika kila 
kata na kuingia nao mikataba 
kupitia halmashauri, madereva 
wataingia kwenye mfumo wa M-
mama na watahusika kutoa usafiri 
pindi magari ya kubeba wagonjwa 
yatakapokosekana,” alisema.

Alisema lengo la mfumo huo ul-

ioanzishwa na serikali na wadau 
wa Maendeleo Vodacom/Voda-
fone ni kuhakikisha kinamama 
wajawazito wanafika kwenye vi-
tuo vya afya kwa wakati na kupata 
huduma.

Alisema Mkoa wa Kiliman-
jaro una magari 30 ya kubebea 
wagonjwa yanayofanya kazi za 
dharura, magari 13 ya serikali na 
17 ya taasisi binafsi lakini bado 
kuna upungufu wa usafiri, hivyo 
anaamini mfumo wa M-mama, 
utasaidia kumaliza tatizo hilo.

Kaimu Mratibu wa Afya ya Uza-
zi na Mtoto Mkoa wa Kilimanjaro, 
Anne Shuma, alisema baadhi ya 
wajawazito wanajifungulia nyum-
bani na wengine njiani hasa katika 
Wilaya za Same, Mwanga na Siha, 
kutokana na sababu mbalimbali 
ikiwamo kukosa usafiri wa ku-
wafikisha kwenye vituo vya afya.

Alisema: “Kuanzia Januari hadi 
Desemba kuna vifo 38 na sababu 
ya vifo hivyo ni pamoja na ku-
poteza damu nyingi wakati wa 
kujifungua, kifafa cha mimba, vifo 
vya watoto vimepungua kutoka 
416 hadi 384,” alisema.

Mfumo huo umeanza kutumika 
tayari katika mikoa ya Mwanza na 
Shinyanga na umefanikiwa kwa 
asilimia 27 na kwa Mkoa wa Kili-
manjaro, utaanza kutumika baada 
ya miezi mitatu kuanzia sasa.

Vifo vitokanavyo 
na uzazi K’njaro 
vyapungua 

Na Mary Mosha, MOSHI

NAIBU Waziri wa Ardhi, Ny-
umba na Maendeleo ya Makazi, 
Ridhiwan Kikwete, amewaagiza 
mameneja wa mikoa wa Shirika 
la Nyumba la Taifa (NHC) kuanza 
kuingia ubia na wawekezaji, 
kujenga miradi ya nyumba za 
makazi na biashara ili kutanua 
wigo wake wa uwekezaji.
Alitoa maagizo hayo jana kati-

ka Manispaa ya Moshi alipotem-
belea maeneo yatakayoingiwa 
ubia kati ya NHC na wawekezaji. 
“Jambo la kwanza muhakik-

ishe kwamba miradi yote ita-
kayoingiwa ubia na wawekezaji, 
mnaisimamia kikamilifu ili iweze 
kutekelezwa kwa ufanisi kwa 
faida ya taifa. Serikali inapenda 
kuona NHC mnajenga ubia imara 
na wawekezaji.
 “Mkifanya hivyo, mtasaidia 

ukuaji wa sekta ya nyumba am-
bayo ni moja ya sekta muhimu 
hapa nchini. Hata hivyo, nitay-
atembelea maeneo yote yali-
yotengwa na NHC Mkoa wa Kili-
manjaro kwa ajili ya uwekezaji,” 
alisema Ridhiwan.
Alisema Watanzania bado 

wana mahitaji makubwa ya 
nyumba za kuishi, nyumba za 
biashara na ofisi, hivyo kuagiza 
mameneja wa mikoa kuhakiki-
sha maeneo yote yanatangazwa 
ili kuwaalika wadau wengi zaidi 
kuwekeza.
Ridhiwan alisema serikali 

inatambua makazi ni jambo 
muhimu kwa maendeleo ya 
taifa, ndiyo maana imekuwa 
ikichukua hatua mbalimbali ili 
kuwezesha sekta ya nyumba 
kuwa endelevu na yenye tija 
kwa wananchi.
Akitoa taarifa kuhusu maeneo 

ya uwekezaji ya ubia, Meneja 
wa NHC mkoani Kilimanjaro, 
Juma Kyaramba, alisema mkoa 
huo umetenga maeneo matatu, 
ambayo yameshatangazwa 
kwa ajili ya kuingia ubia na 
wawekezaji.
“Tumetenga maeneo matatu 

ambayo ni kiwanja namba 4, 
kitalu E, Barabara ya Sekoture, 
kiwanja namba 51 kitalu C kili-
choko Barabara ya Mawenzi na 
kiwanja namba 97
kilichoko Barabara ya Market. 

Viwanja vyote tulivyo vitangaza 
tunatarajia kupata wawekezaji 
wengi,” alisema Kyaramba.
Kyaramba alisema wamefun-

gua milango kwa wawekezaji 
mbalimbali wa ndani na nje 
ya nchi hivyo anaamini ubia 
huo utasaidia kupunguza tatizo 
walilokuwa wanakabiliana nalo 
la mrundikano wa maombi ya 
wapangaji.
Kamishna Msaidizi wa Ardhi, 

Mkoa wa Kilimanjaro, Leonard 
Msafiri, alisema Watanzania 
wengi wana hitaji kubwa la 
nyumba za kuishi, hivyo NHC 
haliwezi kujenga nyumba za ku-
tosheleza mahitaji ya wananchi 
na ndiyo maana imeanza kush-
irikiana na sekta binafsi katika 
miradi yake.

Mameneja NHC 
watakiwa 
kuingia ubia 
na wawekezaji



Na Pendo Thomas, Mwanza 

T
aasisi ya Moyo ya Ja-
kaya Kikwete, imesema 
asilimia 60 ya watu wa-
naowapokea  wanakuwa 

wamefikia hatua mbaya ya ma-
gonjwa ya moyo. Kutokana na kui-
shi muda mrefu pasipo kutambua 
hali zao, hivyo kujikuta wakila-
zimika kutumia gharama kubwa 
zaidi kwenye matibabu, amba-
zo zingeweza kupungua kama 
wangejua hali zao mapema.

Akielezea kuhusu wagonjwa 
wa moyo wanao pokelewa ka-
tika taasisi hiyo, Mkurugenzi  wa 
Taasisi ya Moyo ya Jakaya Kik-
wete.  Dk.Peter Kisenge, anasema 
kwa  siku wanawaona  wagonjwa 
wastani wa 400, wengi wao huwa 
tayari moyo umefikia hatua ya 
kutokutenda kazi vizuri au misuli 
imeshatanuka .

Anasema katika utendaji wao 
wa kazi, wamebaini uwepo wa 
watoto wenye matundu kwenye 
moyo, lakini wazazi hawana uele-
wa kuhusu  ugonjwa huo, hivyo 
wanawaomba wazazi kupeleka 
watoto   kufanyiwa uchunguzi, 
pindi wanapoona dalili kama za 
kuumwa kifua, kukohoa kila mara 
,mtoto anashindwa kukua vizuri 
na anachoka sana anapocheza na 
wenzake. Katika kusogeza hudu-
ma kwa wananchi, timu ya madak-
tari kutoka taasisi hiyo wameanza 
kutembelea mikoa mbalimbali ku-
toa huduma, ikiwa ni hatua ya ku-
saidia wananchi kupata huduma 
karibu, ikiwamo ushauri wa kiafya.

“Mfano tumeenda Geita 
tumegundua  watoto 37 wenye ma-
tatizo ya matundu kwenye  moyo 

na wazazi wao  walikuwa hawajui, 
sisi tumewaambia wawalete  Ja-
kaya Kikwete, tunaweza kuyaziba 
na mtoto anapona kabisa,” anase-
ma Dk.Kisenge. 

Pia, anafafanua kuwa endapo 
watu wakifanya vipimo angalau 
mara moja kwa mwaka kujua afya 
zao, inasaidia kubaini   matatizo 
mapema na kupunguza madhara 
makubwa  pamoja na gharama 
za matibabu ambazo kwa wastani 
inafika Sh. milioni 25 hadi 45, pale 
mtu anapopelekwa kutibiwa nje 
ya nchi.

Anaeleza, kwa sasa serikali im-
eboresha kwa kiasi kikubwa hu-
duma katika taasisi hiyo, hivyo 
imewezesha asilimia 96 ya wag-
onjwa wa moyo kutibiwa  nchini 
na asilimia nne tu ndio hupelekwa 
nje ya nchi wakati wakitibiwa na 
inawagharimu wastani wa shilingi 
milioni 15. 

Dk.Glory  Manyangu wa Ma-
gonjwa ya Moyo, kutoka Hospi-
tali ya Rufani ya Kanda Bugando, 
anasema jamii inatakiwa kuzin-
gatia maisha ya kawaida, ambayo 
mtu akiyafuata inamsaidia kujik-
inga na magonjwa kama kiharusi, 
kupumua, moyo, kichwa,ubongo 
na figo. 

Moja ya njia ni bora za kukabili 
anataja inajumuisha kula chakula 
bora, kuacha kutumia bidhaa za 
tumbaku, kufanyisha mwili kazi na 
kupima kila mara sukari, shinikizo 
la damu na wingi wa lehemu kwe-
nye damu yake.

  Vilevile anasistiza watu wa-
napaswa kutumia kiasi kidogo 
cha mafuta, ili kupunguza lehemu 
kwenye damu na kuzingatia aina 
ya mafuta anayotumia pamoja na 

kupunguza matumizi ya vyakula 
vyenye sukari, akisema theluthi 
ya wagonjwa wa kiharusi na ma-
gonjwa ya moyo, husababishwa na 
shida ya lehemu kwenye damu.

 Kaimu Meneja Mpango wa Taifa 
wa Kuzuia na Kudhibiti Magonjwa 
Yasiyoambukiza, Varelia Milinga, 
anasema kutokana na ongezeko 
la magonjwa yasiyoambukiza 
wanaendelea kuelimisha jamii 
kuachana na tabia zinazo changia 
magonjwa hayo pamoja na kuwa-
jengea uwezo  wahudumu wa afya 
utakaoboresha utoaji huduma.

Pia, anasema mwaka ujao wana-
lenga kufanya utafiti utakaotam-
bua idadi ya Watanzania wenye 
aina fulani ya ugonjwa pamoja na 
kubaini idadi ya wanaotumia tum-
baku na vileo hatua itakayo wez-
esha kuchukua hatua za kudhibiti 
kulingana na ukubwa wa tatizo .

Anasema hadi sasa mpango huo 
wamefanikiwa kuandaa mtaala   
wa mafunzo kwa watoa huduma 
ngazi ya vituo vya afya na zahan-
ati ambako huduma hizo zilikuwa 
hazitolewi moja kwa moja lakini 
kwa sasa huduma hizo zinatolewa 
kwani kuna watoa huduma wenye 
elimu ngazi ya shahada katika vi-
tuo vya afya na Zahanati

 Mratibu wa Utafiti na Machap-
isho Idara ya Afya, Ustawi wa 
Jamii na Lishe, James Kengia, 
anasema mwaka 2022 /2023 wam-
eratibu kwa nchi nzima  afua zote 
muhimu za magonjwa yasiyo am-
bukiza zinazo pelekwa   kwenye 
halmashauri zote.

 Anaeleza  takribani shilingi bil-
ioni 3.3 zilitengwa kwenye bajeti 
hiyo, kwa kuzingatia hali halisi ya 
tatizo katika eneo husika ikiwa ni 
pamoja na kuratibu uwepo wa hu-
duma zote muhimu kama huduma 
tiba na kinga kwenye vituo pamoja 
na utoaji elimu katika jamii ili ku-
toa uelewa utakao saidia kupungu-
za ongezeko la  magonjwa yasiyo 
ambukiza.

ALHAMISI DESEMBA 22, 2022

WASICHANA MORO & UKATILI JINSIA …
Mwenyekiti aja juu kuoza binti, Ofisa
Ustawi ang’aka sumu ngoma ya Mkole Ukurasa 16

SAFARI YA KIJINSIA MIKOA SABA…

Kote alikopita waziri ameibua‘madudu’ 

yamuweka rehani mama na afya yake  

Ukurasa  15

Wataalamu wa Jakaya Kikwete: Wenye
shida moyo 60% hufika wamechelewa

KUFANIKISHA CHANJO UVIKO - 19… 

Mkurugenzi wa Taasisi ya Moyo ya Jakaya Kikwete,   Dk. Peter 
Kisenge. 

Daktari wa Magonjwa ya Moyo, Glory  Manyangu, kutoka Hospi-
tali ya Rufani ya Kanda, Bugando. PICHA ZOTE: PENDO THOMAS.
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Magumu ya kukabili kansa ya watoto
kuanzia uponyaji, hadi gharama yake

Na Pendo Thomas, Mwanza

“
MWANANGU alianza kuu-
gua mnamo mwaka 2016, 
anakuwa anachemka sana 
tukampeleka Hospitali ya 

Wilaya ya Tarime, wakampatia 
matibabu, tukaambiwa tuwe tu-
namrudisha hospitali na baadaye 
wakasema labda ana UTI (mkojo 
mchafu). Akaendelea kuwa na 
hali hiyo, baadae akiwa na miaka 
mitano, jicho lake likabadilika 
likatoa rangi za ajabu ajabu,” ana-
tamka Martha Petro, mkazi wa 
mkoani Mara. 

Mama huyo anasimulia wal-
ivyoendelea kupata matibabu 
ya jicho  hospitalini hapo pa-
sipo mafanikio na jicho likaanza 
kuweka rangi nyeupe na ukun-
gu,  ndipo mume wake akaamua 
kusitisha matibabu  hospitalini 
na kumpeleka  kwa mganga wa 
kienyeji.

Anaeleza ndani ya miezi mi-
tatu ya matibabu kwa mganga 
wa kienyeji, hali ilibadilika ji-
cho likavimba, hatua iliyoibua 
ugomvi kati yake na mume baada 
ya kulazimisha mtoto wake asit-
ishiwe matibabu ya kienyeji, 
watafute  suluhisho zaidi hospi-
talini kubaini chanzo cha tatizo 
hilo, kwani jicho linazidi kuhar-
ibika.

Martha anaeleza baada ya 
mvutano huo, alifanikiwa kum-
rudisha hospitali mtoto huyo na 
kuandikiwa kupelekwa Hospitali 
ya Rufani Kanda Bugando, amba-
ko alifanywa vipimo na kubainika 
mtoto wake, alikuwa na ugonjwa 
wa saratani.

“Natamani jamii ielewe juu ya 
huu ugonjwa na iachane na kuhu-
sianisha na imani za kishirikina 
kwani mimi mtoto wangu ali-
kuwa na hali mbaya, lakini baada 
ya kupata matibabu sahihi sasa 
anaendelea vizuri,” anasema 
Martha.

Ili kufanikisha matibabu ya 
mwanangu, ilinibidi nianze ku-
changisha fedha angalau kuto-
kana na matibabu kuwa endelevu 
na yanayohitaji gharama kubwa, 
kwani kila baada ya muda mfupi 
inatakiwa kurudi hospitali kuen-
delea na matibabu zaidi.

Anasimulia, tangu mtoto 
wake aanze kupata matibabu ya 
ugonjwa wa saratani mwaka 2017  
maendeleo yake sasa ni mazuri 
anaendelea na masomo,  japo 
anakiri wakati anaanza matibabu 
kwa muda wa siku tano, alikuwa 
hali chakula wala kunywa maji, 
huku nywele zikiwa zimenyonyo-
ka, jambo lililompa shaka. Anase-
ma daktari alimpatia ufafanuzi 
kuwa hayo ni matokeo ya  mat-
ibabu na hali ingebadilika.

Baraka Elias, mkazi wa Runze-
we, wilayani Bukombe, Shin-
yanga, pia ana mtoto aliyebaini-
ka kuwa na saratani, anasema 
mwanawe aliota uvimbe kifuani 
wakati akiendelea kutafakari nini 
chanzo na hatua za matibabu 
yake, hali iliendelea kubadilika, 
akaenda hospitalini alikoambiwa 
kwa vile uvimbe ni mdogo wam-
fanyie upasuaji.

Mwezi mmoja baada ya upas-
uaji, uvimbe ulimrudia kwa kasi 
na ikabidi arudi hospitali.  Wal-
ivyoona tatizo hilo, wakampa 
rufaa kwenda Hospitali ya Rufani 
Nkinga mkoani Tabora, ambako 
nako walisema ni tatizo kubwa 
akaelekezwa rufaa ya kwenda ka-
tika hospitali ya Rufani ya Kanda 
Bugando, Mwanza.

Anaeleza walivyofika Hospitali 
ya Bugando, walianza taratibu za 
matibabu wakiwa wodini  kwa 
kipindi cha wiki tatu na baadaye 
majibu ya vipimo yalionyesha 
kuwa mtoto wake ana ugonjwa 
wa saratani.

‘’Ikabidi nimuhoji daktari, sasa 
huu ugonjwa ni mara ya kwanza 
kusikia kama mnasema mwa-
nangu ana saratani, je matibabu 
yapo? Akaniambia matibabu 
yapo, usiwe na wasiwasi, ila kuna 
masharti tutakupa kama utazin-
gatia mtoto atapona, usipozinga-
tia hatapona’’akaeleza Baraka.

Anataja miongoni mwa 
masharti aliyopewa, ni kuzingatia 
tarehe za kurudi hospitalini kama 
maelekezo ya daktari yatakavy-
oeleza pamoja na kumpeleka 

mtoto hospitali kila siku kusafish-
wa kidonda alichokipata, baada 
ya kufanyiwa upasuaji, kwani 
hakikushonwa, mambo ambayo 
aliyatekeleza.

MADAKTARI BINGWA 
Daktari mbobezi wa magonjwa 

ya saratani ya damu kwa wa-
toto kutoka Hospitali ya Rufani 
ya Kanda Bugando,  Heronima 
Kashaigili, anasema   saratani 
inavyozaliwa kwa   watoto na 
wakubwa, ni sawa japo saratani 
za watoto zinatengenezwa bado 
akiwa tumboni na  chembe hizo 
zinakuwa hazijakomaa, hivyo 
kutibika kwake ni rahisi.

“Kwa mwaka tunapokea watoto 

wenye saratani  250 na zaidi ya 
asilimia 50 huwa wamechelew-
eshwa kwenye matibabu hivyo 
kusababisha madhara makubwa 
wakati kama wangewahishwa 
wangeweza kupona,’ anasema 
Dk. Heronima.

Anafafanua alichokibaini 
baada ya mahojiano na baadhi 
ya wazazi   hospitalini hapo, ni 
kwamba bado jamii haina uele-
wa wa kutosha kuhusiana na 
ugonjwa wa saratani, kwa watoto 
hivyo wengine wanahusianisha 
na dalili zisizo za kawaida na 
imani za kishirikina au magonjwa 
mengine.

Dk. Heronima anasema kuna 
watu wanapoambiwa watoto wao 

wana ugonjwa huo, huonyesha 
wazi kutokuamini na wanageukia 
tiba za kienyeji, hivyo wanapoon-
doka hospitalini hawarudi kuen-
delea na matibabu.

Kuhusu gharama za matibabu 
ya saratani hutofautiana kulin-
gana na aina zake, saratani ya 
figo ndio yenye bei nafuu kuliko 
zingine kwani hadi mgonjwa 
kupona inamgharimu kuanzia 
milioni tatu hadi tano. Gharama 
huchangia wazazi wengi kushind-
wa kuendelea na matibabu hayo.

Rina Luhaga, ni daktari bingwa 
wa magonjwa ya watoto kitengo 
cha saratani, anasema dalili za 
saratani kwa watoto zinafanana 
na dalili za magonjwa mengine, 
hivyo hali hiyo husababisha wa-
zazi kushindwa kubaini mapema 
au kumpeleka mtoto kwenye mat-
ibabu mengine.

Anataja viashiria ambavyo mza-
zi anapaswa kuwa navyo ni tum-
bo kuvimba, kutokwa jasho jingi 
usiku, kupungukiwa damu, ma-
cho kupata ukungu, uvimbe shin-
goni na kupungua uzito, ingawaje 
inasisitizwa kwamba dalili hazi-
maanishi moja kwa moja mtoto 
huyo ana saratani.

Kitabibu, Daktari Rina anase-
ma, saratani nyingi kwa watoto 
zinahitaji upasuaji. Anaendelea: 
“Dalili hizi zinafanana kabisa 
na dalili za magonjwa mengine, 
hivyo hadi vipimo vifanyike ndio 
tuseme hii ni saratani ya aina fu-
lani. Ni vyema wazazi wawahi ku-
pata matibabu husika pindi wan-
apoona hali isiyo ya kawaida.”

ANGALIZO LA WHO
Shirika la Afya Duniani (WHO), 

linatamka kupitia ripoti ya mwa-
ka juzi, 2020, kwamba kila mwa-
ka kuna watoto 400,000 hugun-
dulika kuwa na saratani, huku 
katika nchi zenye uchumi wa 
juu  asilimia 80 ya watoto baada 
ya kupata matibabu wanapona, il-
hali katika nchi zenye uchumi wa 
kati na chini, asilimia 20  hadi 30 
ndio wanaopona.

Mpango wa Taifa wa WHO  wa 
Saratani ya Watoto, ni kuhakiki-
sha ifikapo mwaka 2030 duniani, 
asilimia 60 ya watoto wenye sara-
tani waweze kuishi na kupunguza 
maumivu yanayosababishwa na 
ugonjwa huo.

Jengo la kuhudumia wagonjwa wa kansa, katika Hospitali ya Rufani ya Kanda Bugando, jijini 
Mwanza.

HOSPITALI BUGANDO VITANI….

Mtaalamu katika Hospitali ya Rufani Bugando, akionyesha vifaa vya kuhudumia wagonjwa wa saratani. 
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Mwenyekiti aja juu kuoza binti, Ofisa
Ustawi ang’aka sumu ngoma ya Mkole
Na Christina Haule, Morogoro

M
KOANI Morogoro 
wanavutana shati 
kuhusu adha ya jin-
sia na ukatili wake 

kwa mabinti zao. Matokeo yake, 
inawaumiza kuanzia saikolojia, 
afya hadi uchumi.

Sasa, Mwenyekiti wa Hal-
mashauri ya Wilaya ya Morogoro, 
Lucas Lemomo, anakuwa mkali 
akikemea wazazi wanaokataza 
watoto wasifaulu darasa la saba, 
kwani hawana uwezo wa ku-
waendeleza kimasomo. Mbadala 
ni kwamba wanawaingiza katika 
ndoa, jambo ambalo ni hatari 
kwa maisha yao.

Lemomo, ambaye ni Diwani wa 
Matuli, anasema jitihada za ki-
serikali zikakutana na vigingi vya 
wazazi kuwazuia watoto kufaulu, 
jambo lisilo na faida. Anasema 
dunia ilikofika ya Sayansi na 
Teknolojia, inahitaji robo ya Wa-
tanzania wawe na elimu ngazi ya 
chuo kikuu.

Anatumia mfano hata daktari 
anayeutumikia umma kila mtu 
na wasifu wake, chimbuko lake 
alisomeshwa na hiyo inajenga 
maana pana ya haja ya mzazi 
kuwa na wivu wa maendeleo 
kumsomesha watoto wake, ak-
inyooshea kidole jamii ya mkoani 
Morogoro iliyo mstari wa mbele 
kuozesha mabinti zao.

“Unakuta mtoto kazuiwa ku-
faulu na kuozwa kwa mahari ya 
shilingi 70,000, hata miaka mi-
tatu haijaisha ameshaachwa na 
anarudi akiwa na mtoto, hapo 
mzazi utakuwa umepata faida 
gani, kama sio mzazi kuchukua 
mzigo mkubwa wa kubaki kulea 
mtoto na mjukuu pamoja?” ana-
hoji Lemomo. 

Lemomo anasema umuhimu 
wa jamii kusomesha unamuwez-
esha binti ajitegemee baadaye, 
pia kuwasaidia wazazi wakiwa 
wamechoka kiumri, huku akien-
da mbali kutaja uozeshaji binti ni 
‘ukatili wa aina yake’ wenye  sura 
mpya kila kukicha.

MKASA WAKE
Lemomo ana ushuhuda wa 

yaliyomkuta akiwa na umri wa 
miaka mitano, kaka yake aliyeku-
wa shule kidato cha sita alifariki 
ghafla, hali iliyowasababisha 
wana - ukoo kukaa wakidai ni 
tukio la kichawi hawatasome-
sha mtoto katika familia kuanzia 
hapo.

Anasema alipofika umri mwa-
faka alianza ‘kujiiba’ kwenda 
shule na alipofika darasa la sita, 
wana ukoo walikaa tena na kua-

zimia kumkana na kumtenga kwa 
‘kumtolea laana ya ukoo’ kwamba 
hawamtambui tena kwa kuwa 
ameamua kusoma, hata yeye Le-
momo akaamua kwenda kuishi 
kwa rafiki zake.

Mwenyekiti huyo anafafanua 
alipofika kidato cha pili alienda 
likizo kwa rafiki zake Dar es Sa-
laam, ndipo matokeo yalipelekwa 
nyumbani kuwa, alikuwa ame-
faulu vyema, wakati huo ndugu 
zake wakihisi ameshapotea 
baada ya kumfukuza. Hata hivyo, 
mama yake akawa na huruma, 
akamtafuta na kumchukua aend-
elee na masomo.

Kupitia simulizi hiyo, Lemomo 
anawaasa wanafunzi waamini 
hakuna cha kuwazuia ikiwamo 
kuwalazimisha kuolewa, anahim-
zia hoja kwamba kumnyima mto-
to elimu ni kumuondolea urithi 
wa kudumu.

HALI MBAYA
Hapo Lemomo anarejea mwa-

ka huu, kuna kesi 82 mahakama-
ni za ukatili kijinsia zimeripotiwa 
wilayani Morogoro, kati yake 26 
ni za watoto na 13 zimekwisha-
tolewa hukumu; kesi 52 za wa-
nawake, 22 zimeshatolewa hu-
kumu na zilizobaki 30 zipo katika 
hatua mbalimbali.

Anasema, suala la ukatili li-
naendelea kuiumiza jamii kwa 
kuwagusa zaidi watoto na vijana 
na mwaka huu kwenye kijiji cha 
Bwakila, kuna mkasa wa  mwa-
nafunzi wa darasa la nne alibak-
wa hata akapoteza maisha, huku 

katika kata ya Kiroka, kuna maua-
ji ya kijana kukatwa mapanga 
hata akafariki. 

Pia, anazungumzia ukatili wa 
kijinsia kwa wanawake na wa-
toto unaendelea kuwepo ubakaji, 
mimba za wanafunzi, vipigo kwa 
wanawake, ukeketaji wafugaji, 
kwamba ni ukatili wa kumnyima 
haki mwanamke asiishi kwa am-

ani.
Hivyo anaupongeza Umoja wa 

Mataifa kwa kutambua umuhimu 
wa maadhimisho hayo kwa kuten-
ga siku maalum duniani za kutoa 
elimu ya kutokomeza ukatili wa 
kijinsia. Kaulimbiu ya mwaka huu 
‘kila uhai una thamani, tokomeza 
mauaji ya wanawake na watoto’.

KAULI TAHADHARI
Lemomo anaomba wadau wote 

wa masuala ya kupinga ukatili wa 
kijinsia, yakiwemo mashirika na 
taasisi zisizo za kiserikali, watam-
bue kuwa bado wana wajibu wa 
kuendelea kushiriki utoaji elimu, 
ili kuisaidia jamii kutokomeza 
ukatili wa kijinsia.

Pia, anawataka wazazi ku-
wasikiliza watoto wanapowafik-
ishia malalamiko ya kufanyiwa 
ukatili wa kijinsia, kwani ukimya 
unaonyesha kuchangia kuwapo 
madhara makubwa katika kuzali-
sha ukatili kwa watoto wao.

Aidha, anakemea tabia ya wa-
toto kulazwa na ndugu wa karibu 
katika chumba kimoja, nayo ni 
chanzo cha kuwasababishia wa-
toto kuingizwa kwenye ukatili wa 
kijinsia, ikiwemo kubakwa na ku-
lawitiwa.

Mwanafunzi wa shule ya Se-
kondari Tomondo mkoani hapa, 
Jeniffa George, anawaomba wa-
zazi wawaache wasome, kwa 
sababu elimu inachangia kuwa-
komboa na mengi yanayowaka-
bili kimaisha.

WENYE USHUHUDA   
Ofisa Mwezeshaji wa Shirika la 

Kikristo la Kuhudumia Wakimbizi 
nchini (TCRS), Gasper Werema, 
anasema wamefanikiwa kutoa 
elimu katika vijiji 15  wilayani Mo-
rogoro, tangu mwaka 2006.

Werema  anaeleza TCRS in-
ashughulikia masuala ya kupinga 
ukatili wa kijinsia, kwa kuanzisha 
vikundi vijijini, ikitoa vitendea 
kazi kama simu za mikononi, 
kwa ajili ya kuwasiliana na polisi 
panapotokea matukio ya ukatili 
wa kijinsia yanayoonekana kuzaa 
matunda kwa matukio mbalimba-
li, polisi kufikishiwa taarifa kwa 
wakati.

Anayataja baadhi ya matukio 
hayo, mwaka 2021 kwenye kata 
ya Tawa, la Mwalimu wa shule 
kumpa mimba mwanafunzi na fa-
milia ilichukuliwa hatua baada ya 
mwalimu kukimbia.

Meneja wa TCRS, Rehema Sam-
wel, anasema wamefanikiwa ku-
unda Kamati za Ulinzi wa Mama 
na Mtoto (MTAKUWA) katika vijiji 
15, sambamba na kutoa elimu ya 
kukabiliana na kupinga ukatili 
wa kijinsia, inayoanza kuzaa ma-
tunda katika kata za Tomondo, 
Mikese na Kiroka, ili kusaidia 
kupinga ukatili wa kijinsia kwa 
jamii.

Ofisa Maendeleo ya Jamii 
wilaya ya Morogoro, Frolence 
Mwambene, anaiomba hal-
mashauri kuweka sheria ndogo 
zitakazozuia masuala ya ngoma 
za Mkole, mahsusi kuwaandaa 
mabinti ‘kunema’, kwa sababu ya-
meonekana kuchangia ukatili wa 
kijinsia kwa watoto.

Florence anasema ngoma ya 
Mkole kwa dhana ya ‘kumfunda 
mwali’ imekuwa ikileta ukatili wa 
kijinsia, hasa kwa watoto kuach-
wa maziwa wazi wanapofanyiwa 
Mkole na kuleta ushawishi kwa 
wanaume kwa kuanza kufikiria 
kuwafanyia ukatili kwa kuwafua-
tilia hali, inayowasababishia ndoa 
na mimba za utotoni.

Baadhi ya wanafunzi wa shule ya Sekondari Tomondo, wakionyesha igizo la ukatili wa kijinsia 
mkoani Morogoro.  

WASICHANA MORO & UKATILI JINSIA …

Mwenyekiti wa Halmashauri ya Wilaya ya Morogoro, Lucas Le-
momo, akinena jambo katika kikao kupinga ukatili wa kijinsia.  
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Na Christina Mwakangale

U
KATILI wa kijinsia ni 
masuala yanayopewa ki-
paumbele sasa kukabili-
ana nayo hasa kwa nchi 

zinazoendelea, ikiwamo Tanzania, 
huku mikoa iliyopo Kanda ya Ziwa 
ikiwa na takwimu zinazoongoza 
kwa matukio hayo, ikiwaathiri zaidi 
wanawake, wasichana na watoto.

Kila mwaka dunia hutenga 
Siku 16 kupinga ukatili wa kijinsia, 
nchini wanaharakati na Wizara 
ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wa-
nawake na Makundi Maalum walia-
dhimisha siku hiyo kwa kampeni 
ya kuzunguka mikoa saba.

Kampeni hiyo iliyofika mikoa ya 
Pwani, Morogoro, Singida, Shin-
yanga, Geita, Mara na Arusha ku-
paza sauti na kupinga ukatili wa 
kijinsia kwenye maeneo hayo kwa 
kaulimbiu  ‘Kila uhai una thamani, 
tokomeza mauaji, na ukatili dhidi 
ya wanawake na watoto.’

Miongoni mwa washirika wen-
gine ni madawati ya kijinisa kwe-
nye mikoa husika, SUMAUJATA, 
Chama cha Majaji na Mahakimu 
Wanawake Tanzania (TAWJA) na 
Wasaidizi wa Kisheria.

Kwenye kampeni hiyo kupitia 
midahalo iliyohusisha wananchi 
kwenye mikoa hiyo ikiwamo mae-
neo ya shule, soko, penye wafan-
yabiashara tofauti kama vituo vya 
madereva waendesha bodaboda, 
bajaji, machinga, mama na baba-
lishe, wachangia mada waliweka 
bayana wanayopitia na kuishi nayo 
na kugeuka utaratibu wa kawaida 
maishani mwao.

WAANZA KUFUNGUKA
Wakizungumza kwa nyakati to-

fauti, kinamama waliopo maeneo 
hayo, baadhi waliweka wazi namna 
utaratibu wa malezi ndani ya fa-
milia, ulivyobadilika na wanawake 
kuachiwa mzigo wa kulea familia 
huku waume zao kutotoa mchango 
wowote.

“Hivi mwanamke akiwa mvivu 
inatakiwa afanywaje kwenye famil-
ia, mwanaume mvivu, ameoa ana 
watoto, afanywe nini? Mwanaume 
anapewa jina la kichwa cha familia, 
lakini uhalisia haupo, mwanamke 
ndio nimebeba mzigo wote,” anase-
ma mwanamke mjasiriamali katika 
Soko la Kilombero, mjini Arusha.

Mkazi wa eneo hilo, Deogratius 
Shayo, anasema vitendo vya ukatili 
wanaishi navyo kila siku na kwam-
ba watoto wengi wanaishi na kulala 
mitaani, akiomba utaratibu wa vi-
tuo maalumu kwa ajili yao uwepo.

Mmoja wa wakazi wa Tarime 
Mjini mkoani Mara, ambaye haku-
wa tayari kutaja jina lake anasema 
awali hakubaini kuwafanyia uke-
ketaji watoto ni tatizo na kwamba 
baadhi ya maeneo yalifanya uke-
ketaji hata kwa mabinti 50 kwa 
siku hasa msimu wa matukio hayo 
Desemba.

Mwanamke aliyewahi kukeket-
wa, anachangia mada hiyo akisema 
zamani kukeketwa ilikuwa ni viten-
do vya ufahari kwa msichana, ila 
hivi sasa ‘amaeokoka’na mila hizo 
potofu akizipiga vita.

“Mimi nilikeketwa, nikachongwa 
na meno na mwanya, sasa hivi ka-
tika uzee wangu nimeokoka nime-
pata elimu. Lakini, kabla sijaokoka 
nilimfanyia ukeketaji binti yangu 
mmoja kutokana na mila, ila mtoto 
wangu wa mwisho sikumkeketa, 
tuache kuharibu watoto wetu,” 
anasema bibi huyo katika eneo la 
Serengeti Shamba la Bibi, Tarime 
Mjini.

Mmoja wa wafanyabiashara 
eneo la soko la Kilombero mkoani 
Arusha, Alphonce, akizungumza 
kwenye mdahalo huo, anasema 
namna ya kuripoti matukio hayo 
ni changamoto kwenye jamii na 
kwamba wanawake wanaotende-
wa vitendo hivyo huhisi ni sehemu 
ya maisha yao.

“Hapa Kilombero kuna tatizo na 
rushwa ya ngono imetawala, ki-

namama ambao wanataka biasha-
ra yao iende hasa eneo la baraba-
rani ambako kuna wateja, wanatoa 
rushwa ya ngono wanapewa eneo 
la biashara,” anasema.

Washiriki wa kampeni kutoka 
mashirika tofauti, Mkurugenzi wa 
Kituo cha Sauti ya Jamii Kipun-
guni, Selemani Bishagazi,   anase-
ma  kampeni hiyo imebaini jamii 
kuathiriwa na vitendo vya ukatili 
jinsia, akifafanua vinaendelea kati-
ka maeneo hayo, ikiwamo ubakaji, 
ulawiti, ndoa za utotoni, ajira uto-
toni, rushwa ya ngono, ukeketaji, vi-
pigo, matusi na utelekezaji familia.

Anaongeza kuwa, wanawake na 
watoto, wanandoa kunyimana uny-
umba, kutupwa wototo, kunyimwa 
chakula, ukatili kiuchumi, watoto 
kutopewa haki ya elimu na wale-
mavu kubaguliwa, vyote ni ukatili 
wa kijinsia.

TAARIFA KWA WAZIRI 
Baada ya kampeni, Waziri 

mwenye dhamana, Dk. Dorothy 
Gwajima, anasema katika mikoa 
saba aliyotembelea, ametembe-
lea makundi ya kijamii wakiwamo 
wanafunzi na walimu wa shule 
za msingi na sekondari, wajasiri-
amali na wafanyabiashara wadogo 
sokoni, madereva malori ya kube-
ba mchanga, mabasi, daladala na 
magari binafsi; bodaboda, bajaji na 
baiskeli.

Anasema, kwa upande wa shule 
misafara yake ni 11 na shule tano 
zilikuwa sekondari na sita za msin-
gi na jumla ya wanafunzi 4,482 
walipata mafunzo. Kati ya hao wa-
nafunzi wa kike walikuwa 2,307 na 
wakiume walikuwa 2,175.  

Kwa upande wa jamii msafara 
huo, ulitembelea masoko sita na 
kituo kimoja cha mabasi, vituo 
51 vya bodaboda, bajaji, baiskeli 
na jumla ya watu 13,245 walipata 
mafunzo, kati ya hao wanaume wa-
likuwa 7,482, wanawake 5,000 na 
watoto 183. 

Vilevile msafara ulihusisha 
uonyeshaji wa mpira wa miguu 
Kombe la Dunia na mechi tatu zil-
ionyeshwa katika mikoa mitatu ya 
Morogoro, Singida na Shinyanga, 
watu 580 walihudhuria katika 
mechi hizo na kupatiwa elimu dhi-
di ya ukatili wa kijinsia, na mikakati 
ya kutokomeza vitendo hivyo.  

Pia taarifa hiyo, inasema 
kampeni imebaini kuwa wasichana 
wanapokeketwa viungo vyao vina-
vyokatwa huuzwa kwa wafanya bi-
ashara wakubwa wa madini na wa 
samaki ambao wanaamini kuwa 
viungo hivyo vinaweza kutumika 
kuongeza wingi wa madini na sa-
maki. 

Aidha, viungo hivyo huuzwa 
kati ya shilingi milioni moja hadi 
milioni 20 kutegemea na wingi wa 
viungo vilivyopatikana. Inatajwa 

kuwa ni hali inayochochea vitendo 
hivyo, ikimaanisha tatizo la ukatili 
wa kijinsia ni zaidi ya mila na destu-
ri kama ilivyozoeleka. Hivyo, kuna 
umuhimu wa serikali na wadau 
kutafiti ili kugundua wanaonufaika 
na biashara hiyo, hata wachuku-
liwe hatua za kisheria.  

Vilevile, wananchi walitoa taarifa 
za kusambazwa kadi za mialiko ya 
sherehe za ukeketaji zilizotarajiwa 
kufanyika mwezi huu kati ya De-
semba 10 hadi 20 katika vijiji vya 
Msati, Iganana, Kibanga, Songam-
bele, Ronsoti wilaya ya Tarime na 
wengine walitarajiwa kupelekwa 
katika nchi jirani, ambako mila hizo 
nako zinafanyika. 

Pia, kunaelezwa mikasa ya uka-
tili wa kiuchumi kwa baadhi ya 
wanawake wajasiriamali sokoni, 
wakinena namna waume zao hu-
wafuata sokoni na kuwapiga na 
kuwanyang’anya fedha za mauzo, 
hivyo kuathiri mitaji yao, ilhali baa-
dhi inatokana na mikopo ya serikali 
kwa wanawake.  

Pia, wakati wa msafara jumla 
ya mashauri 125 yalishughulikiwa 
papo hapo na wanasheria pamoja 
na wasaidizi wa kisheria wa mae-
neo husika. Zipo kesi ambazo 
zilishughulikiwa zikamalizika na 
zingine zilikabidhiwa kwa maofisa 
maendeleo ya jamii na vyombo vya 
sheria watatue. 

SAFARI YA KIJINSIA MIKOA SABA…

Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Dk. Dorothy Gwajima, akisalimiana na Mkurugenzi wa 
Kituo cha Sauti ya Jamii Kipunguni, Selemani Bishagazi, mmoja wa washiriki wa ziara iliyofanyika mikoa saba, kuadhimisha siku 
16 za kupinga ukatili wa kijinsia. 

Kote alikopita waziri ameibua ‘madudu’ 
yamuweka rehani mama na afya yake   
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Evodia Nchimbi:  Dereva Bajaji anayevuka
magumu ya hali yake, hadi mafanikio 
Na Pilly Kigome

EVODIA Nchimbi ni mwanamke 
mwenye mlemavu wa miguu, 
anayesimama mwenyewe katika 
kuijenga familia, bila ya kuwa na 
usaidizi wowote na anaitunza fa-
milia kwa kazi za mikono yake 
mwenyewe.

Mwanamke huyo anayevutia 
walio wengi wapitao na wafikao 
maeneo yake ya kazi kituo chake 
cha kazi Kivukoni, Dar es Salaam, 
haonyeshi kuchoka katika kazi 
yake japo ana mapungufu ya ki-
maumbile mwilini mwake.

Mama huyo mwenye familia 
ya watu wanne watoto wawili ak-
iwemo na mdogo wake wa kike, 
ndiye baba na ni mama. Kila kitu 
kwa familia yake hiyo katika hali 
zote yaani afya, malazi na hata ma-
vazi anategemewa yeye.

Ni mama mwenye historia ya 
kuongoza njia, asiyekata tamaa 
hata kama kuna mtu anajitokeza 
kumkatisha ama kumrudisha 
nyuma kimaendeleo, yeye ni mtu 
wa kutafuta nini afanye ili aweze 
kusonga mbele.

Safari yake kimaisha ya kuin-
gia barabarani ilikuja baada ya 
kujiongeza na kwenda kusomea 
udereva katika Chuo cha Ufundi 
Stadi (VETA)  Chang’ombe, Dar es 
Salaam kwa miezi sita na akabaha-
tika kupata leseni ya udereva, am-
bayo inamsaidia kumuendeshea 
maisha hadi aliko sasa.

ALIKOINUKIA VITANI 
Anasema, awali alijitokeza mfa-

dhili kutoka hospitali ya CCBRT 
jijini Dar es Salaam, aliyetaka ku-
wafadhili wanawake wawili wale-
mavu, kwa kuwa, mfadhili huyo 
aligundua hata kazi ya udereva 
walemavu wanaiweza kufanya na 
kujiingizia kipato cha kila siku.

Evodia anaeleza kuwa mfadhili 
huyo aliguswa kuona kila ana-
popita katika baadhi ya barabara 
tofauti anakutana na walemavu 
wanaume pekee wanaendesha 
chombo hicho cha bajaji, hata aka-
jitosa kutangaza ufadhili wa wa-
nawake wawili walemavu, aweze 
kuwakopesha Bajaji waingie bara-
barani watafute riziki zao kwa ku-
tumia usafiri huo.

Hapo ndipo nafasi hiyo aka-
bahatika kuipata Evodia, akiwa 
na mwenzake mmoja aliyemtaja 
kwa jina la Mariam Mponji. Wa-
likabidhiwa Bajaji hizo kwa njia ya 
mkopo na walitakiwa warudishe 
marejesho kwa hatua hadi deni li-
takapoisha bila ya riba.

Anasimulia safari ya maisha yake 

kwamba ni tukio lililomsahangaza 
sana hata hakuamini kilichotokea, 
japo ni kwa mkopo. Anasema, ni 
kwa sababu yeye hakuwa na uw-
ezo wa kununua chombo hicho, 
ingawaje alitamani kwa kipindi 
kirefu. Mkopo huo alitakiwa alipe 
jumla ya shilingi milioni saba na 
makubaliano yao na mfadhili, ni 
kulipa shilingi 20,000 kwa siku.

Evodia anasimulia alipata uja-
siri na kuingia barabarani, ak-
isema ilimuwezesha kupata hela 
ya marejesho na ya kujikimu, kwa 
kuwa kipindi hicho kilikuwa na 
neema kubwa ya wateja waende-
sha ‘Bajaji za Daladala’ walikuwa 
wachache ikilinganisha na sasa 
hivi.

Mama huyo anasema, ni ba-
hati mbaya katika kipindi hicho 
kabla ya marejesho ya hilo deni 

kumalizika, alipata bahati mbaya 
ya kuteleza kwake barazani na 
akaumia sana hata kuvunjika 
mguu. 

Anaieleza hali hiyo kwamba ali-
fika hatua mbaya, hakuweza kuin-
gia tena barabarani kwa madhila 
ya kiafya ambayo ni nyongeza ya 
shida zake, juu ya ulemavu alio 
nao.

Hapo anaeleza kuwa hatua 
hiyo hakuweza tena kuendelea 
na kazi, kutokana na ugonjwa huo 
na ilimlazimu amtafute dereva wa 
muda, maarufu ‘deiwaka’ ili aweze 
kuendesha bajaji hiyo imsadie 
kumpatia marejesho ya lile deni.

Ni hatua anayosimulia alivyo-
pata mkasa baada ya siku tatu 
kutoka kumkabidhi Bajaji hiyo ili-
ibiwa na hali hiyo ilimvuruga sana, 
kwa kuwa ndio ilikuwa tegemezi 

katika kuendesha maisha yake ya 
kila siku.

Evodia anakiri ukweli wa kuibwa 
bajaji ile na katika katika uchun-
guzi ikagundulika kwa kushiriki-
ana na ndugu na watu wengine wa 
karibu, wakamsaka mwizi huyo na 
baada ya miezi mitatu, alipigiwa 
simu Bajaji imeonekana Moshi, 
mkoani Kilimanjaro.

Hapo anasema, akasafiri hadi 
mjini Moshi kufuatilia mali yake na 
akaikuta katika hali ya uchakavu 
na aliyekutwa nayo, hakuwa mwizi 
wa moja kwa moja. Mamlaka za 
dola zilimkamata kijana aliyekut-
wa na Bajaji, huku ndugu wakia-
hidi kumlipa mama huyo taratibu.

Anasikitika kwamba, hatua za 
ulipaji huo hazikudumu sana na 
akaagiza iletwe jijini Dar es Salaam 
katika hali yake hiyo ya uchakavu, 

akakiingiza barabarani, kisha 
baadaye akaifanyia matengenezo 
makubwa, walau kukinusuru hali 
yake.

Evodia anasema walau wakati 
huo hali yake iliimarika kiasi na 
hakukata tamaa na tayari, aki-
pigana kufanikisha kupata mkate 
wake wa kila siku. Anasema ndipo 
alipopata wazo la kuingia benki 
na kufanikisha kupata mkopo wa 
kununua Bajaji nyingine kutoka 
benki, inayompa nafasi hadi sasa 
anaendelea na shughuli zake za 
kujitafuatia hadi sasa.

Hapo anataja mafanikio yake 
aliyoyapata kutokana na kazi yake 
hiyo, ikiwemo kujenga nyumba 
huko eneo la Mvuti jijini Dar es 
Salaam, pia anasomesha watoto 
wake na kutunza familia bila ya us-
aidizi wa mume.

Evodia Nchimbi, akiwa kazini na chombo chake cha usafiri.

MWENYE ULEMAVU ANAYEWEZA
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India inavyochuana kuipiku China
kwa idadi kubwa ya watu duniani  
Na Mwandishi Wetu 

MNAMO mwezi Aprili mwaka 
huu, India ilitabiriwa kuipita 
China hata kuongoza kwa idadi 
ya watu duniani. Mataifa hayo 
makubwa ya Bara Asia tayari, sasa 
yanakadiriwa kuwa na zaidi ya 
watu bilioni 1.4 kila moja na kwa 
zaidi ya miaka 70 wamechukua 
zaidi ya theluthi moja ya idadi ya 
watu duniani.

Idadi ya watu China inabashiri-
wa huenda ikaanza kupungua 
mwaka ujao. Mwaka jana, watu 
milioni 10.6 walizaliwa, ikiwa ni 
zaidi kidogo kuliko idadi ya vifo. 

Kiwango cha uzazi nchini In-
dia, pia kimepungua kwa kiasi ki-
kubwa katika miongo ya karibuni, 
kutoka uzazi wa watoto watano 
mwaka 1950, hadi watoto wawili 
kwa kila mwanamke kwa sasa. Je, 
India itaipiku China, kutoka kilele-
ni kwa idadi kubwa ya watu?

China ilipunguza kiwango cha 
ongezeko la watu kwa karibu 
nusu, kutoka ongezeko la asil-
imia mbili hadi asilimia 1.1 mwaka 
1983. Wataalamu wa takwimu 
wanaoanisha mabadiliko hayo 
na wanachokitaja kuminywa kwa 
haki za binadamu; kampeni za ku-
zaa mtoto mmoja tu wakati fulani 
na kuwepo ndoa za baadaye na 
pengo refu kati ya watoto wanao-
zaliwa.

Prof. Tim Dyson, mtaalamu wa 
takwimu kutoka Shule ya Uchumi 
London, Uingereza, anasema In-
dia iliona ukuaji wa haraka hasa 
mwishoni mwa karne iliyopita 
na baada ya muda, viwango vya 
vifo vilipungua, umri wa kuishi 
uliongezeka na mapato yalipanda. 
Watu zaidi  na hasa wanaoishi mi-
jini huduma bora kiafya zinapati-
kana.

Anasema, mwaka 1952, India il-
izindua mpango wa uzazi, wenye 
sera ya kitaifa hata kufika mwaka 
1976 kukashuhudiwa kupungua 
kasi ya uzazi katika jamii na kuig-
wa na nchi za Mashariki mwa Asia 
kama vile Korea, Malaysia, Taiwan 
na Thailand, zilizozindua progra-
mu za idadi ya watu baadaye, hata 
kuongoza viwango vya uzazi na 
kupunguza vifo.

Prof. Dyson anasema, kupun-
gua viwango vya kuzaliwa kume-
kuwa kwa kasi zaidi Kusini mwa 
India kuliko Kaskazini, ambako 
kuna watu wengi zaidi. “Inasikiti-
sha kwamba sehemu kubwa ya 
India haijaweza kuwa kama India 
kusini.” 

Kuna takwimu kuwa, mmoja 
kati ya watu watano walio na umri 
chini ya miaka 25 duniani anatoka 

India. Pia, theluthi mbili ya Wa-
hindi walizaliwa baada ya India 
kufanya uchumi huria mapema 
miaka ya 1990. 

CHANGAMOTO ILIYOKO
India inahitaji kuunda nafasi za 

kazi za kutosha kwa idadi ya watu 
wa umri wa kufanya kazi ili kupata 
faida ya idadi ya watu. Asilimia 40 
pekee ya watu wenye umri wa ku-
fanya kazi nchini India wanafanya 
kazi au wanataka kufanya kazi, 
kulingana na Kituo cha Kufuatilia 
Uchumi wa India (CMIE).

Wanawake wengi zaidi wangeh-
itaji kazi, kwani wanatumia muda 
mfupi katika umri wao kufanya 
kazi, kutokana na kuzaa, pia ku-
tunza watoto. Taswira hapo ni 
mbaya zaidi. Takwimu linganishi 
inasema, asilimia 10 tu ya wa-
nawake wenye umri wa kufanya 
kazi walikuwa wanashiriki kazini 
mwezi Oktoba kwa mujibu wa 
CMIE, ikilinganishwa na asilimia 
69 nchini China.

Pia kuna wastani wa Wahindi 
milioni 200 wamehamia  mbali 
na majumbani kwao, wengi wao 
ni wafanyakazi ambao huondoka 
vijijini kwenda mijini kutafuta 
maisha. “Miji yetu itakua kadiri 
wahamiaji wanavyoongezeka, 
kwa sababu ya ukosefu wa ajira na 
mishahara duni katika vijiji.”

Wataalamu wa idadi ya watu, 
wanasema India pia inahitaji ku-
zuia ndoa za utotoni na inatakiwa 
kusajili ipasavyo uzazi na vifo. 

Uwiano wa jinsia potofu wakati 
wa kuzaliwa, ikimaanisha wavu-
lana wengi huzaliwa kuliko wasi-
chana, bado ni wasiwasi mwing-
ine wa kijinsia.

Matamshi ya kisiasa kuhusu 
udhibiti wa idadi ya watu, nayo 
yanaonekana kulengwa kwa baa-
dhi ya jamii walio wachache nchi-
ni humo, utafiti kutoka Kituo cha 
Utafiti cha Pew, ukisema “map-
engo katika kuzaa watoto kati ya 
makundi ya kidini ya India kwa 
ujumla ni madogo sana kuliko yal-
ivyokuwa.”

WAKATI WA UHURU
Wataalamu wa idadi ya watu, 

wanasema suala la umri wa watu 
nchini India bado unapata uma-
kini mdogo. Mnamo 1947 India 
ilipopata uhuru, umri wa wastani 
wa India ulikuwa miaka 21. Asilim-
ia tano ya watu walikuwa zaidi ya 
umri wa miaka 60. Leo, umri wa 
wastani ni zaidi ya 28, na zaidi ya 
asilimia 10 ya Wahindi wana zaidi 
ya miaka 60. Majimbo ya Kusini 
kama vile Kerala na Tamil Nadu 
yalipata viwango vya mbadala 
takribani miaka 20 iliyopita. 

“Kadri idadi ya watu wa umri 
wa kufanya kazi inavyopungua, 
kusaidia watu wazee kutakuwa 
mzigo unaoongezeka kwa rasili-
mali za serikali,” anatamka mwa-
nahabari Rukmini na kuhitimi-
sha hoja kwa swali “je, takwimu 
zinaweza kusema nini na hazi-
wezi kutuambia kuhusu India 
ya sasa. Miundo ya familia ita-
bidi ibadilishwe na watu wazee 
wanaoishi peke yao watakuwa 
chanzo cha wasiwasi.”

 Kwa mujibu wa taarifa za 
kimataifa.

Jamii ya Wahindi waliokusanyika kwenye mitaa yao. PICHA ZOTE: MTANDAO.

•	 •	

Jumuiya za Wachina mitaani.

WANAOKAMATA THELUTHI YA DUNIA;

Ebds

Cap 
	 •	 	 •	
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MAZINGIRA

Wajue wadau wapya na nyenzo mpya 
zinazokabili uvuvi batili Ziwa Victoria 
Na Anthony Gervas, MWANZA

FUO ni taasisi ya kiraia inayo-
jishughulisha na masuala ya ku-
wajengea uwezo wavuvi kufanya 
uvuvi endelevu ziwani, kutoa 
elimu ya mazingira au kwa jina 
lake halisi  ‘Fishers Union Organi-
zation’ (FUO).

Hivi sasa imepewa jukumu na 
Wizara  ya Uvuvi na Mifugo, ku-
toa elimu kwa wavuvi wa dagaa 
ziwani kutumia taa aina ya sola ya 
jua kuvua, ikiwa imeidhinishwa na 
serikali, kufanikisha uvuvi endel-
evu.

Pia ina majukumu ya kutoa 
elimu ya kuacha kutumia taa za 
betri za kuchaji pamoja na taa 
za karabai katika uvuvi, ambazo 
zimegundulika katika tafiti kuwa 
na madhara majini, hata kwa bi-
nadamu wanaotumia maji ya zi-
wani.

Mwenyekiti Mtendaji wa taasisi 
hiyo, ambaye ni mkongwe wa shu-
ghuli za uvuvi Ziwa Victoria, Juve-
nary Matagili, anabainisha kuwa 
elimu hiyo tayari imeshaanza ku-
tolewa katika mialo mbalimbali ya 
wavuvi Ziwa Victoria, visiwani na 
kwa wadau.

Bwiru, ni miongoni mwa mialo 
iliyofanyiwa tafiti hizo na kuwa 
mfano katika maeneo mengine 
kwa wavuvi wa dagaa ziwani. 

Matagili anasema taa za sola ni 
bora katika matumizi ya uvuvi zi-
wani, ambazo zimefanyiwa tafiti 
na wataalamu zikiidhinishwa kwa 
ajili ya uvuvi endelevu, kuliko  taa 
zinazotumia betri za chaji aina ya 
zile za pikipiki.

Matagili anasema, betri hizo zi-
nazosababisha madhara wakati 
wanapopata ajali wavuvi na kuza-
ma maji nazo huzama chini ziwani 
na kugeuka kuwa taka ziwani. Vi-
levile kuna suala la uchafuzi wa 
mazingira, kuacha kemikali majini 
na sumu kwa binadamu wanao-
tumia maji na samaki wote inaele-
zwa wanaathirika.

Anaeleza kuwa taa za betri ni 
hatari zinazofungwa juu ya chel-
ezo zilizotengenezwa kienyeji na 
wavuvi wenyewe wakitumia miti 
ya mielezi ambayo hukatwa ndani 
ya ziwa na kusababisha uharibifu 
wa mazalia ya samaki ikiwamo 
mazingira.

“Sola hizi zinafaa zaidi uvuvi wa 
dagaa mwanga wake siyo mkali, 
hauathiri hata samaki wengine 
kama vile Sangara wadogo, zi-
natengenezwa nchi za nje Uholan-
zi, China na India, anasema Mata-
gili.

Aina za sola hizo baadhi zinata-
jwa ni nyepesi hata ikitokea ajali 
ya wavuvi, hazizami bali huelea 
majini.

Tayari wadau wa uvuvi na wavu-
vi wenyewe wanaendelea kupata 
elimu hiyo kupitia mikutano yao, 
huku Wizara ya Uvuvi na Mifugo 
ikipiga marufuku kuendelea ku-
tumia taa hizo za betri kuvulia da-
gaa na samaki wengine.

MADHARA YALIYOKO
Maragili anabainisha madhara 

ya  kutumia taa za betri, husaba-
bisha kemikali au sumu hatari zi-
wani, huathiri maisha ya viumbe 
maji na watu wanaotumia maji na 
samaki.

Pia inatajwa kuchangia kusaba-
bisha kansa na magonjwa kama ya 
figo na moyo kwa binadamu, in-
apogeuka taka na kuzama majini 
ikichafua mazingira.

Taa za betri anazitaja zinasaba-
bisha kuharibu mazalia ya samaki, 
kwani wavuvi  hukata miti  kwa 
ajili ya kutengeneza chelezo za 
kufungia taa na betri kwa ajili 
ya uvuvi. Miti inayokatwa ndio 
mazalia ya samaki, inayotunza 
mazingira hivyo husababisha 
uharibifu mkubwa ziwani.

Matagili anafafanua faida za ku-
tumia sola jua, kuwa rafiki  kwa 
mtumiaji mvuvi, imara zinahimili 
maji, zinawaka saa 12, kuanzia saa 
moja usiku hadi asubuhi nyepesi 
hazizami ziwani.

Vilevile anasema haziharibu 
mazingira  na zimetengenezwa 
kwa uvuvi endelevu, baada ya ku-
fanyiwa utafiti zikionekana bora 
zaidi katika shughuli za kuvulia.

KILIO CHA WAVUVI
Mwenyekiti huyo anasema,  kilio 

kikubwa cha wavuvi hao kwa sasa 
ni bei kubwa ya kununua taa hizo 
za sola zilizoidhinishwa na serikali 

katika uvuvi endelevu, ambayo in-
afikia zaidi ya shilingi 500,000.

Matagili anasema muswada wa 
sheria ya uvuvi upelekwe na wiz-
ara bungeni kujadiliwa, kuhusu 
taa hizo kuwa na bei kubwa am-
bayo hawawezi kuimudu wavuvi 
kwa ajili ya kuendesha shughuli 
zao ziwani.

Anasema kutokana na gharama 
hizo, mtumbwi mmoja unatakiwa 
kutumia taa saba hadi nane, hivyo 
mtu akiwa na mitumbwi hata 40 
hawezi kumudu kuinunulia yote, 
matokeo yake atashindwa kuen-
delea na uvuvi.

Kwa mujibu wa Matagili, wami-
liki wengi wa mitumbwi na wa-
vuvi mitaji yao ni midogo hivyo 
mwisho wa siku anayumba mtaji 
na kufilisika, hivyo ni muhimu 
kusikiliza kilio chao ili kusaidia 

kudhibiti kuendelea uvuvi hara-
mu wa dagaa na samaki wengine 
ziwani, jambo hilo kwao bado ni 
kikwazo kikubwa cha shughuli zao.

Anafafanua kuwa, hadi sasa asil-
imia 95 ya wavuvi  hasa wa dagaa 
wanaendelea  kutumia taa zilizo-
pigwa marufuku na serikali zinazo-
tumia betri na karabai zinazotumia 
mafuta.

Mmiliki wa mtumbwi wa ku-
vulia dagaa Ziwa Victoria, Baraka 
Joseph, anasema  uendeshaji wa 
shughuli za uvuvi ni mgumu na 
ameshindwa kumudu gharama ku-
nunua taa za sola ambaye anami-
liki  mtumbwi mmoja wa kuvulia 
dagaa.

“Serikali iangalie hatuna uwezo 
wengine wa kununua sola hizo, 
zilizoidhinishwa na serikali, bei ni 
kubwa hatuna mikopo wavuvi ya-

kutuwezesha kufanya uvuvi we-
nye tija na endelevu,” anasema 
Joseph.

Analalamika kuwa mtaji wake 
bado ni mdogo, ukilinganishwa 
na gharama za kununua taa za 
sola, ikiwa mtumbwi mmoja una-
takiwa kuwa na taa zisizopungua 
nane.

Anadai kutengeneza mtumbwi 
mmoja unagharimu hadi shilingi 
milioni 3 kukamilika, ikiwamo 
kununua nyavu na vifaa vingine 
vya uvuvi.

Anasema wavuvi ziwani ha-
wana bima za uvuvi hata wana-
popata ajali wakati wa shughuli 
za uvuvi, lakini wanaingiza pato 
kubwa la taifa.

Anasema agizo la Wizara ya 
Uvuvi na Mifugo, bado linawatesa 
kichwani, lakini hawana namna 
ya kuacha kuendelea na uvuvi 
sababu ndiyo ajira yao.

Kiza Jaledy ni mvuvi wa dagaa 
aliyefanya kazi hiyo tangu mwaka 
1996 alipomaliza darasa la saba 
kwao Kigoma, anasema changa-
moto ni nyingi zinazowakabili 
ikiwamo kukamatwa na maofisa 
uvuvi wakidaiwa kutumia nyavu 
zenye matundu madogo.

Anasema dagaa huvuliwa kwa 
nyavu zenye matundu yenye uku-
bwa wa milimita nane kisheria, 
chini ya hapo unakuwa ni uvuvi 
haramu hivyo serikali huchukua 
mkondo wake. Anafafanua, chan-
zo kingine ni kuwapo maduka 
yanayouza nyavu za matundu 
madogo au wenye viwanda vina-
vyotengeneza, lakini misako yote 
hufanywa kwao na serikali.

Anadai sheria ya uvuvi bado 
inayumba haijakaa sawa kuhakik-
isha wavuvi wanathaminiwa 
kama wazalishaji muhimu wa 
sekta ya uvuvi.

Wachuuzi wa dagaa wakifanya shughuli zao za kununua na kuuza dagaa katika Mwalo wa Mswahili jijini 
Mwanza. PICHA ZOTE : ANTHONYGERVAS

Taa za sola zilizoidhinishwa na serikali kwa uvuvi endelevu, zinazotajwa kutokuwa na madhara majini.
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Kanuni tano za kukupa afya bora
usonge vyema mwaka ujao 2023 

Mwisho wa mwaka huwaleta 
pamoja ndugu, jamaa na marafi-
ki, katika mikusanyiko kama 
hiyo vyakula na vinywaji vya kila 
aina  huandaliwa, ili kunogesha 
sikukuu.

Nyakati kama hizo, baadhi ya 
watu wanakabiliwa na kibarua 
kigumu kufuata utaratibu wao 

wa kawaida, hasa katika masu-
ala ya lishe. Kutokana na hilo 
mtindo wa maisha hubadilika na 
hapo ndipo uzito wa mwili pia 
huweza kubadilika.

Ni nyakati hizi pia ambapo 
utasikia jamaa na marafiki wak-
iwa wana mazoea ya kusema 
“nitaanza kesho”, msemo ambao 

unaweza kuendeleza tabia zi-
sizofaa.

Lakini je unawezaje kufurahia 
msimu huo bila kuathiri mpango 
wako wa afya?

Kwanza, kabisa ukiwa na nia 
ya dhati ya kudhibiti uzani wako 
lazima ujiwekee mipaka katika 
ulaji wako ili kuimarisha malen-
go yako, anasema mtaalamu wa 
lishe bora irine Nduta: ‘’Ni vyema 
kuachana na mienendo ambayo 
haiendani na malengo yako.’’

ili usiongeze uzani kupita kiasi 
msimu wa sikukuu za Krismasi 
na mwaka mpya zingatia vidoke-
zi hivi vitano.

Moja, Chagua vyakula usile 
kila kitu : Ni muhimu pia kufaha-
mu kuwa unaweza kuteleza mara 
moja au mbili katika safari hii ya 
kudhibiti uzani anasema mtaal-
amu wa lishe bora. Mara nyingi 
watu huachana na malengo yao 
baada ya hili kutokea. Lakini, ni 
bora kuendelea kuzingatia lishe 
bora kuliko kurudi nyuma.

Pili, kula kwa kipimo: Pungu-
za vyenye wanga katika sahani 
yako, ikiwezekana kwa karibu 
theluthi tatu, kile kinachoitwa 
sheria ya udhibiti wa chakula ili 
kuboresha afya.

Unaweza kifikia lengo hili kwa 
kujizoesha kula chakula kidogo 
kwa saa chache za siku au kufun-
ga na kula katika masaa manane 
kwa siku au kufunga kula chaku-
la siku mbili kwa wiki. hii ni 
mambo yanayoaminiwa kupun-
guza hatari ya kupata magonjwa 
yanayohusiana na umri.

Tatu, jifuatilie mwenyewe: 
ingawa kuzingatia malengo ya 
kudhibiti uzani kunaweza kuwa 

kibarua kigumu, wataalamu wa 
masuala ya afya wanasema, ni 
vyema kuhakikisha kuwa una-
punguza ulaji wa vyakula vilivy-
okaangwa kwa kutumia mafuta 
mengi wakati wa likizo.

Nne, fanya mazoezi: Maisha ya 
kutofanya mazoezi ya mwili hu-
sababisha asimilia 10 ya vifo vya 
mapema duniani vinavyotokana 
na magonjwa kama vile ugonjwa 
wa moyo, kisukari aina ya mbili 
na aina mbali mbali za saratani. 

hakikisha unatembea au kuo-
gelea hali ya hewa ikikuruhusu 
na epuka kutumia kipindi cha 

sherehe kukaa mahali pamoja.
Tano, usinywe pombe: Epuka 

vinywaji baridi na pombe kupita 
kiasi kila siku. Unapokunywa 
pombe hakikisha unakunywa 
maji pia kati ya kila kinywaji cha 
pombe.   

Ukizingatia malengo yako kwa 
bidii, unaweza kuona kwamba 
umefanikiwa kudhibiti uzani 
wako hata wakati wa msimu huu 
wa sherehe.

 
Kwa mujibu wa BBC.
 

	 •	
	 •	

Mtu akifanya mazoezi.

Chakula cha binadamu. PICHA ZOTE: MTANDAO,
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Wapendekeza Kiswahili kitumike shule za  msingi hadi chuo kikuu
Na Grace Mwakalinga, 
MBEYA

WADAU wa elimu nchini 
wameishauri serikali kuten-
geneza mitaala mipya ambayo 
itaandikwa na kutumia lugha ya 
Kiswahili kwa lengo la kusaidia 
kukuza lugha hiyo na kuwaweze-
sha wanafunzi kuanzia darasa la 
awali hadi vyuo vikuu kujifunza 
kwa ufasaha.

Walisema umefika wakati wa 
Tanzania kuanza kuienzi lugha 

ya Kiswahili kwa kuitumia ku-
jifunzia kuanzia darasa la awali 
mpaka elimu ya juu.

Mtaalamu wa lugha ya Kiswa-
hili kutoka Chuo Kikuu cha Ki-
katoliki (CUCoM) kilichoko jijini 
Mbeya, Prof. Joshua Madumulla, 
alisema kuna tatizo kubwa kwa 
wananchi juu ya matumizi ya 
lugha ya Kiswahili ikiwamo kwe-
nye sekta ya elimu tangu enzi za 
utawala wa Hayati Mwalimu  Ny-
erere.

Alisema licha ya Hayati Mwal-

imu Nyerere kuhamasisha 
matumizi ya lugha za Kiswahili 
lakini hakuna jitihada zozote 
zilizofanyika ili kuifanyia lugha 
hiyo kuwa rasmi kwenye mitaala 
ya elimu.

“Kuna mgawanyiko wa 
makundi hapo, moja linahama-
sisha lugha ya Kiingereza iend-
elee kutumika kwenye masomo 
na lingine ambalo ndilo lina 
watu wengi linaomba lugha ya 
Kiswahili itumike kujifunzia na 
kufundishia, tunahitaji kushika-

mana maana hata hao wachache 
ambao wana uwezo na wanaso-
mesha watoto wao shule bin-
afsi lugha ya Kiingereza hawaijui  
vyema,” alisema Prof. Madumul-
la.

Aidha alitoa tahadhari kwa 
serikali kutoweka kando lugha ya 
Kiswahili katika mitaala ya elimu 
ili kukuza na kueneza lugha  hiyo  
kinyume na hapo  tunaweza 
kuwa watumwa wa lugha za ki-
geni.

Mwanafunzi wa kidato cha 

tano Shule ya Sekondari Samora 
jijini Mbeya, Magreth Millinga, 
alipendekeza  lugha ya Kiswa-
hili kutumika kujifunzia na ku-
fundishia kuanzia ngazi ya chini 
ya elimu hadi juu.

Alisema serikali ifanye mazun-
gumzo na wamiliki wa shule bi-
nafsi kuhusu matumizi ya lugha 
ya Kiswahili  kwenye masomo 
yao  kwa lengo la kuwasaidia 
wanafunzi kuelewa masomo wa-
nayofundishwa.

Mbunge wa Jimbo la Mbeya Mjini na Spika wa Bunge, Dk. Tulia Ackson, juzi alifanya ziara ya kukagua ujenzi wa barabara 
Kata ya Iyela yenye urefu wa kilomita moja inayojengwa kwa kiwango cha lami. PICHA: GRACE MWAKALINGA

Na Grace Mwakalinga, MBEYA

OFISA Elimu Mkoa wa Mbeya, Ernest 
Hinju, amesema wameanza operesh-
eni ya kuwakamata wazazi au walezi 
wanaowafungia ndani watoto wenye 
ulemavu.
Akizungumza na Nipashe jana, Hinju 

alisema utafiti mdogo walioufanya 
unaonesha kuwa watoto wengine wa-
naofungiwa ndani wamefikia umri wa 
kwenda shule.
Hinju alisema katika kuhakikisha  

tatizo hilo linashughulikiwa Mkoa wa 
Mbeya umeandaa utaratibu kupitia 
kwa viongozi wa mitaa, vijiji kufanya 
msako wa nyumba kwa nyumba kuwa-
hamasisha wazazi kuwapeleka watoto 
shule. Alisema hatua hiyo itasaidia wa-
toto wenye ulemavu kwenda shule na 
kujifunza stadi mbalimbali za maisha 
na kuweza kutimiza ndoto zao kupitia 
elimu.
Aliongeza kuwa katika kuhakikisha 

mkoa huo unatoa nafasi kwa watoto 
wenye ulemavu kupata nafasi ya ku-
soma na kujifunza kupitia Programu ya 
Elimu Jumuishi, shule za sekondari nne 
zimeteuliwa kuwa kwenye mradi huo.
Alisema shule za msingi 334 kati ya 

811 za mkoa huo zimeingizwa kwenye 
programu hiyo kama vile Mwenge, 
Kyela, Katumba ambazo zinawahusisha 
watoto wa kawaida na wenye ulemavu 
kusoma pamoja.
Baadhi ya wabunge wa Mkoa wa 

Mbeya wamesema miongoni mwa 
ajenda walizonazo kwa sasa ni kutoa 
elimu  kwa wazazi juu ya athari za ku-
wafungia watoto majumbani.
Alisema elimu hiyo ina lengo la wa-

zazi au walezi kutambua madhara ya 
kufanya vitendo hivyo kuwa ni se-
hemu ya unyanyasaji wa kijinsia hivyo 
haikubali kwa mujibu wa sheria za 
haki za mtoto.
Mkurugenzi wa Shirika la Child Sup-

port Tanzania linalojihusisha na kuwa-
hadumia watoto wenye ulemavu kupi-
tia programu ya peleka marafiki zangu 
shule, Noela Msuya alisema  mradi huo 
unalenga kuboresha mazingira rafiki 
na salama kwa watoto wa kitanzania 
kupitia mfumo wa elimu jumuishi.
Mradi wa peleka rafiki zangu wote 

shule wenye thamani ya Sh. milioni 
200 unalenga kuwafikia watoto wengi 
zaidi kwenye mikoa ya Mbeya, Rukwa, 
Mwanza, Kigoma na Mtwara katika 
kipindi cha miezi mitano ijayo.

Na Grace Mwakalinga, 
MBEYA

W
AKULIMA na 
wadau wa pare-
to wameiomba 
serikali mkoani 

Mbeya, kusaidia kuchunguza 
na kuwakamata watu wanao-
fadhili ununuzi wa zao hilo 
nje ya utaratibu ujulikanao 
kama vishoka.

Wamesema watu hao 
wamekuwa wakiwaibia 
wakulima na kudhoofisha 
jitihada za kuendeleza zao 
hilo.

Ombi hilo limetolewa juzi 
na wadau wa pareto wakati 
wa kikao cha kujadili namna 

watakavyoweza kuboresha 
mnyororo wa thamani kwe-
nye zao hilo ambalo kwa 
sasa limevamiwa na vishoka 
na kusababisha wakulima 
kupata fedha kidogo.

Mwakilishi wa Kampuni 
ya Pareto Tanzania (PCT), 
Jamal Issa, alisema wakulima 
wanakabiliwa na tatizo kub-
wa la vishoka kutoka kwa 
wanunuzi ambao hununua 
zao hilo kwa bei ndogo.

Alisema hali hiyo in-
awaumiza wakulima kwani 
hawapati  faida licha ya 
kutumia nguvu kubwa ya  
kuzalisha lakini faida ni ndo-
go.

Alisema mara kadhaa 

wamekuwa wakizungumza 
na  viongozi wa kata na hal-
mashauri kuhusu vishoka 
ambao huwalangua wakuli-
ma lakini hakuna hatua zo-
zote zinazochukuliwa kuwa-
dhibiti.

“Ni muda sasa wakulima 
hao kuangaliwa kwa jicho la 
huruma ili waweze kupata 
faida kutokana na kilimo 
chao cha  pareto  inaongoza 
kwa uzalishaji  na ubora 
nchini,” alisema Issa.

Akizungumzia suala la 
vishoka hao kwa niaba ya 
Mkuu wa Wilaya ya Mbeya, 
Dk. Rashid Chuachua, Ofisa 
Tarafa wa Isangati, Aron 
Sote, alisema  tayari hatua 

zimeanza kuchukuliwa 
ikiwa ni pamoja na kutoa 
elimu kwa wakulima kuacha  
kuwauzia vishoka mazao 
yao.

Alisema kazi kubwa wa-
nayoifanya ni kuwahamasi-
sha wakulima hao kujiunga 
kwenye vyama vya ushirika 
ili kuuza mazao yao  kwa 
pamoja na kupanga bei itay-
owanufaisha.

Akizungumza kwa niaba 
ya wananchi, Diwani wa Kata 
ya Santilia, Mwajuse Mwar-
wanda, alisema  tatizo kubwa 
linalowakabili wakulima wa 
eneo hilo ni kukosekana kwa  
soko la uhakika kuuza mazao 
yao.

Wadau wa pareto waiomba 
serikali kuwakamata vishokaWaanzisha 

operesheni  
kamata wazazi 
wanaowafungia 
watoto 
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Kaya 156,590 kuondolewa TASAF
Na Renatha Msungu, 
DODOMA

S
ERIKALI imeziondoa 
kaya 156,586 zilizofuzu 
katika mpango wa kuhu-
dumia kaya maskini na 

kuongeza zingine ambazo zina-
hitaji kusaidiwa ili ziondokane 
na umaskini.

Aidha, kaya 730,138 bado zina 
hali duni kiuchumi, hivyo zitaen-
delea kuwapo katika kipindi cha 
pili cha mpango wa kupokea ru-
zuku unaoendeshwa na Mfuko 
wa Maendeleo ya Jamii (TASAF).

Akizungumza na waandishi wa 

habari juzi, Mkurugenzi Mtendaji 
wa TASAF, Ladislaus Mwamanga, 
alisema kaya hizo zinaondolewa 
kutokana na kukidhi vigezo  
vya kiuchumi ikiwamo kujihu-
dumia.

Mwamanga alisema mpan-
go huo ni endelevu kila 
kaya ambazo zitafuzu zi-
taondolewa na kuingizwa  
zingine ambazo zina hali mbaya 
kiuchumi.

Alifafanua kuwa kaya hizo zi-
taondolewa Januari, mwakani na 
nafasi zao zitachukuliwa na watu 
wengine ili kuendelea kupokea 
ruzuku ili nazo zijiinue kiuchumi. 

“Kuanzia mwakani, watu hawa 
hawatakuwapo katika mpango 
huu kwa sababu wameshafuzu 
na kujikwamua kiuchumi,” alise-
ma Mwamanga. 

Alisema katika kipindi cha 
awamu ya pili kilichozinduliwa 
Februari, 2020 kilikuwa na zaidi 
ya kaya milioni 1.3 zenye zaidi ya 
watu milion tano ambao ni sawa 
na asilimia 55.

Pia alisema katika kipindi 
hicho, jumla ya Sh. bilioni 580 
zilitumika katika utekelezaji wa 
mpango huo kwa walengwa wa 
mpango huo hapa nchini.

“Pamoja na kaya hizo, zingine 

16,490 pia zitatolewa kwenye 
mpango huo ifikapo Januari 2023 
ambazo zimekidhi vigezo kwa 
ajili ya kujihudumia,” alisema. 

Mkurugenzi huyo alisema 
kaya hizo zimetoka katika hal-
mashauri za wilaya za Bagamoyo, 
Kibaha, Lindi, Chalinze na katika  
Manispaa za Mtwara, Lindi na 
Unguja.

Alisema pia TASAF itaendelea 
kutoa elimu kwa walengwa kuhu-
su taratibu za mpango kuhamasi-
sha ushiriki wa walengwa katika 
masuala mbalimbali kuwekeza 
ili wanapohitimu waweze kujihu-
dumia wao wenyewe.

Hata hivyo, alisema katika 
mpango huo endelevu, kaya 
zingine 223,418 ambazo nazo 
zimeimarika kiuchumi zitaon-
dolewa Septemba, mwakani ili 
kupisha wengine waingie katika 
mpango huo.

Naye mlengwa wa mpango 
huo, Janeth Mbelwa, aliishuku-
ru serikali kutokana na kuleta 
mpango huo kwa sababu ume-
wasaidia sana.

Alisema walengwa wengi hivi 
sasa wanaendesha biashara ndo-
go ndogo na ufugaji kutokana na 
fedha za TASAF ambazo wana-
pewa katika mpango huo.

Naibu Waziri wa Kilimo, Anthony Mavunde, akizungumza kwenye kikao cha Baraza la Ushauri (RCC) Dodoma jana, 
(kushoto) ni Mkuu wa Mkoa wa Dodoma, Rosemary Senyamule na Spika mstaafu, Job Ndugai. PICHA: IBRAHIM JOSEPH

Na Paul Mabeja, MPWAPWA

SERIKALI kupitia Ofisi ya Rais Ta-
wala za Mikoa na Serikali za Mitaa 
(TAMISEMI) imeahidi kutoa fedha ili 
kumalizia ujenzi wa boma la zahan-
ati ya kijiji cha Mtumile wilayani Mp-
wapwa, baada ya nguvu kazi za wa-
nanchi kuishia hatua ya kuezeka.

Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, 
Sera, Bunge na Uratibu, George Sim-
bachawene, alitoa ahadi hiyo juzi ka-
tika mkutano wa hadhara uliofanyika 
katika kijiji cha Mtumile, Jimbo la 
Kibakwe, wilayani Mpwapwa. 

“Serikali itatoa Sh. milioni 50 kwa 
ajili ya kumalizia ujenzi wa boma la za-
hanati hiyo pamoja na kuanza ujenzi 
wa nyumba mbili za watumishi kwa 
kutumia fedha hizo.  “Nguvu zenu 
mlizojitolea na nguvu zangu nilizoji-

tolea haziwezi kwenda bure, serikali 
ya Rais Samia Suluhu Hassan imesikia 
kilio chetu,” alisema.

Aidha, alifafanua kuwa katika Mku-
tano wa Mkuu wa 10 wa Taifa wa Cha-
ma Cha Mapinduzi (CCM), Rais aliele-
keza viongozi kuhakikisha wanachapa 
kazi na kutenda haki kwa wananchi 
wanaowaongoza.

“Niwaombe viongozi simamieni 
watu wafanye kazi, kazi ya serikali ni 
kuweka huduma za msingi za kijamii 
ambazo  zipo kwa kiasi kikubwa,” 
alisema.

Akitoa salamu za kumkaribisha 
Waziri, Makamu Mwenyekiti wa Hal-
mashauri ya Wilaya ya Mpwapwa, 
Richard Maponda, alisema kuna kazi 
nzuri zimefanywa katika Jimbo la 
Kibakwe ikiwamo ujenzi wa miun-
dombinu ya  barabara, elimu, afya na 

umeme.
“Tunapaswa kuungana na kiongozi 

wetu kwa kumwamini katika kazi zi-
lizotangulia kufanyika. Maendeleo 
ni kupanga na kuchagua. Huwezi 
kuyafanya yote kwa wakati mmoja, 
hivyo kuna mambo yatatangulia na 
mengine yatafuata,” alisema. 

Naye  Mwenyekiti wa Kijiji cha 
Mtumile, Tito Mduwile, aliishukuru 
serikali kwa fedha ilizopatia serikali 
ya kijiji ambazo zimesaidia kuimarisha 
miundombinu ya elimu na afya.

 “Kiasi cha Sh. milioni 25 zimetolewa 
kwa ajili ya ujenzi wa madarasa Shule 
ya Msingi Mtumile na kiasi kingine 
cha   fedha za madawati zilizotolewa 
na wadau wa elimu ikiwa ni pamoja 
na fedha kutoka mfuko wa jimbo am-
bazo zimetumika kupauwa zahanati 
ya Mtumile,” alisema. 

Serikali yaahidi kumalizia ujenzi zahanati 

Na Renatha Msungu, DODOMA

VIONGOZI wa mashirika na taasisi 
wametakiwa kujenga uzalendo kwa 
wataaalamu wa ndani katika uendeshaji 
wa miradi ya maendeleo nchini.
Hayo yalisemwa jana na Dk. Kafuku 

Mkurugenzi wa Kituo cha Uendelezaji 
na Uhawilishaji wa Teknolojia wa Tume 
ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia 
(COSTECH), Dk. Gerald Kafuku wakati wa 
mkutano wa wadau wa sayansi unaoen-
delea jijini Dodoma.
Alisema kuna wataalamu wengi 

sana hapa nchini kinachotakiwa tu ni 
waaminiwe ili waweze kupatiwa miradi 
ya kufanya.
“Viongozi tunatakiwa tujenge utaratibu 

wa kuwaamini wataalamu wa ndani 
lengo ni kuhakikisha miradi inafanyika 
kikamilifu, kumekuwa na tabia ya ku-
towaamini wataalamu jambo ambalo si 
sahihi kwa sababu tunatakiwa kupenda 
vya kwetu ndio vifuate vya wengine,” 
alisema. 
Akizungumzia kuhusu mkutano huo, 

alisema lengo ni kuangalia namna ya 
kuendesha miradi mbalimbali ya maen-
deleo ambayo inatekelezwa  nchini ili 
kuhakikisha inasonga mbele.
Dk. Cecilia China kutoka Chuo Kikuu 

cha Sayansi na Teknolojia cha Nelson 
Mandela, alisema mkutano huu utasaidia 
wataalamu kufanya utafiti wao kulin-
gana na viwanda vinahitaji nini tofauti 
na ilivyokuwa awali.
Alisema awali walikuwa wakifanya 

utafiti kupitia maabara lakini ukipelekwa 
sokoni unakuta hauhitajiki kwa sababu 
umefanya utafiti ambao wenye viwanda 
hawaihitaji.
Kutokana na hilo alisema mashirikiano 

haya walioanza kufanya yatasaidia kwa 
kiasi kikubwa watafiti kufanya utafiti 
ambao ni sahihi na unaohitajika katika 
viwanda mbalimbali hapa nchini.
Mbali na hilo alisema hii itasaidia 

kuboresha mifumo, mitaala ili kufanya 
wanafunzi kufanya tafiti zao kwa ufa-
saha na uzoefu ambao utaleta matokeo 
chanya kwa jamii.
Alisema sera ambazo zitakuwa zinasa-

poti mambo mbalimbali ya utafiti zita-
saidia kwa kiasi kikubwa kupiga hatua 
kwenye masuala ya utafiti unaofanywa 
nchini.
Dk. Cecilia alisema wanaishukuru 

COSTECH kutokana na kuandaa mkutano 
huo ambao utawasaidia kwa kiasi ki-
kubwa kuleta mahusiano mazuri katika 
ufanyaji tafiti mbalimbali.

Serikali yashauriwa 
kuwaamini wazawa 



Habari zanzibar
23Alhamisi Desemba 22, 2022

Serikali yaitaka Uhamiaji 
kudhibiti wahamiaji haramu
Na Rahma Suleiman,  
ZANZIBAR

W
AZIRI wa Maen-
deleo ya Jamii, 
Jinsia, Wazee na 
Watoto, Riziki 

Pembe Juma, ameutaka uon-
gozi wa Idara ya Uhamiaji, 
kuimarisha mifumo vizuri na 
kupanga mikakati iliyo bora 
ili kuwa na utaratibu mzuri 
katika bahari kwa lengo la ku-
dhibiti wahamiaji haramu.

Waziri Pembe aliyasema 
hayo katika uzinduzi wa 
mafunzo ya kuwajengea uw-
ezo masheha wa Zanzibar 
kuhusu masuala ya Uhamiaji 
uliofanyika Shule ya Mkwa-
juni, Mkoa wa Kaskazini Un-
guja, yaliondaliwa na Idara ya 
Uhamiaji.

Alisema katika maeneo ya 
bahari ikiwamo bandari bubu 
kunahitaji udhibiti ili kuziba 

mianya ya usafirishaji haramu 
wa binadamu na kwamba 
ushirikiano wa pamoja una-
hitaji kati ya masheha wavuvi 
na Idara ya Uhamiaji.

Alisema katika Mkoa wa 
Kaskazini Unguja kuna mae-
neo mengi ya wazi ambayo 
ni lazima wawe na mkakati 
maalumu wa kuimarisha ul-
inzi katika maeneo hayo.

Masheha wanajukumu kub-
wa kisheria kuwatambua wa-
geni wanaoingia katika she-
hia zao wakiwamo wenyeji 
ambao uhama kutoka shehia 
moja kwenda nyingine na 
wanaotoka nje ya nchi ambao 
uhamia kwenye shehia zao.

“Lazima muhali tuweke 
pembeni na kwa kushirikiana 
na wenzetu wa Uhamiaji hasa 
katika kuona wanawatambua 
vizuri na pia kutoa taarifa vi-
zuri kwenye mamlaka husi-
ka,” alisema.

Alisema suala hilo likifuat-
wa litaleta weledi mkubwa wa 
kutambua wageni na nyaraka 
zao ambazo zitawawezesha 
kuishi katika nchi zao.

Pamoja na kuwa na maju-
kumu mengi, alisema suala la 
ulinzi na usalama wa raia wao 
ni muhimu.

Kamishna wa Uhamiaji 
Zanzibar, Hassan Ali Hassan, 
alisema bado kuna tatizo la 
uhamiaji usiofuata sheria 
za nchi hasa kwa wahamiaji 
wanaotoka katika nchi jirani 
za Afrika Mashariki ikiwamo 
Kenya, Uganda, Congo, Bu-
rundi na Rwanda.

“Kama tunavyojua Zanzibar 
ni nchi ya visiwa na ina mian-
ya mingi hutumiwa na baadhi 
ya watu wasiokuwa waamini-
fu kwa maslahi yao,” alisema.

Alisema wameamua kutoa 
mafunzo kwa masheha kwa 
sababu kazi za Uhamiaji hazi-

wezi kukamilika bila ya ush-
irikiano.

Wakizungumza kwa niaba 
ya masheha wenzao, Sheha 
wa Matemwe Wadi, Ali Wadi 
na Machano Pandu Macha-
no wa Kiwengwa, walisema 
masuala ya uhamiaji haramu 
yamo katika maeneo yao hasa 
yaliyozungukwa na hoteli za 
kitalii.

Walisema ni vyema mashe-
ha wakapita katika hoteli za 
kitalii ili kujua uhalali wa ku-
fanya kazi ndani ya hoteli hizo 
na kupewa marejesho kwa 
hatua ambazo wanazichukua.

“Shehia ambazo zipo ka-
tika Kanda za Pwani zinaka-
biliwa na tatizo la uhamiaji 
haramu hasa kwa maeneo 
yenye bandari bubu ambapo 
kwa jinsi zinavyoendeshwa 
zinaonekana kuwa halali,” 
alisema Sheha wa Banda Kuu, 
Haji Khamis Haji.

Mwandishi wa gazeti la Nipashe, Rahma Suleiman akimkabidhi zawadi Zulfa Hassan Hussein baada ya kumaliza shahada yake 
ya Sayansi ya Jamii katika Utawala wa Umma, Chuo Kikuu cha Zanzibar ZU jana. PICHA: MPIGAPICHA WETU

Na Mwandishi Wetu

MKUU wa Mkoa wa Kaskazini 
Pemba, Salama Mbarouk Khatib, 
amesema kuwa ni wajibu wa kila 
mwananchi kuhakikisha kuwa 
anaziunga mkono jitihada za 
serikali ukusanyaji wa mapato 
akisisitiza kuwa hakuna nchi yoy-
ote duniani iliyoendelea bila ya 
kuimarika kwa mifumo ya kodi.
Kauli hiyo aliitoa jana wakati 

akikabidhi msaada wa chakula 
uliotolewa na Bodi ya Mapato 
Zanzibar (ZRB) kwa wananchi wa 
Kijiji cha Kangagani, Mkoa wa 
Kaskazini Pemba ikiwa katika 
shamrashamra za kusherehekea 
mwezi wa Shukrani na Furaha 
kwa walipakodi.
Aliwataka wananchi hao kuwa 

na utamaduni endelevu wa kudai 
risiti za kielektroniki kwa kila 
ununuzi wanaofanya ili serikali 
ipate mapato na kuwanufaisha 
wananchi kwa ujumla.
Alisema serikali haina nia mbaya 

kwa wananchi wake na imeji-
panga vizuri kuhakikisha mianya 
yote ya upotevu wa mapato ina-
zibwa na kila mmoja anatimiza 
wajibu wake, pamoja na kutoa 
ahadi kuwa Serikali ya Mkoa wa 
Kaskazini Pemba ipo tayari muda 
wowote kuungana na ZRB kuha-
masisha wananchi kulipa kodi.
Mkurugenzi wa Ofisi ya ZRB 

Pemba, Jamal Hassan Jamal, 
alisema kutokana na mwamko 
mkubwa wa wananchi na wa-
fanyabiashara kulikosababisha 
kuongezeka ulipaji kodi wa hiari 
na kupanda kwa makusanyo ya 
kila mwezi, ZRB imeamua kuu-
fanya mwezi wa Desemba kuwa 
ni wa kuwashukuru na kufurahi 
na walipakodi.
Wananchi wa kijiji hicho wali-

ishukuru ZRB kwa uamuzi mzuri 
walioufanya wa kuwafikiria wa-
nanchi wa kijiji hicho ili kusaidia 
serikali ukusanyaji wa mapato.
Jumla ya kaya 100 za Kijiji cha 

Kangagani zimefikiwa na msaada 
huo wa chakula kutoka ZRB.

Na Rahma Suleiman,  
ZANZIBAR

JESHI la Polisi Zanzibar, lina-
washikilia watu watatu akiwamo 
mganga wa kienyeji kwa tuhuma 
za makosa ya udhalilishaji wa ki-
jinsia.

Watu hao wanadaiwa kumteka 
mtoto wa miaka 12 na kumlawiti.

Akizungumza na waandishi 
wa habari jana katika ofisi za 
makao makuu ya polisi visiwani 
humo, Kamishna Msaidizi wa 
jeshi hilo, Zubeir Chembera, ali-
wataja watuhumiwa hao kuwa 
ni Khamis Dilshadi Muradi (33), 
Juma Dilshadi Muradi (23) na 
Dickson Ndushi (40) ambaye ni 
mganga wa kienyeji.

Alisema mganga huyo ame-
ingia hatiani baada ya kumpa 
masharti mteja wake Khamis Dil-
shad kuwa ili kumtatulia tatizo 
lake lazima amlawiti mtoto.

Alisema Novemba 12, mwaka 
huu majira ya saa 1:00 asubuhi, 
maeneo ya Chukwani Wilaya 
ya Magharibi ‘B’ mlalamikaji, al-
iripoti kituo cha polisi Mazizini 
kuwa mtoto wake alitekwa 
nyara na watu wasiofahamika 
na kumpeleka mahali kusiko ju-
likana.

Aidha, alisema siku hiyo mtoto 
huyo akiwa na ndugu yake wal-
iondoka nyumbani kwao kue-
lekea madrasa na ilipofika saa 
7:00 mchana muda wa kurudi 
nyumbani, alirudi mdogo wake 

pekee na alipoulizwa hakuwa na 
majibu ndipo mzazi wa mtoto 
huyo alipopatwa na wasiwasi na 
kuanza kufuatilia na kisha kutoa 
taarifa kituo cha polisi.

Baada ya taarifa hiyo, jeshi hilo 
lilianza kufanya uchunguzi wa 
kina na wakati upelelezi ukien-
delea kufanyika, baba wa mtoto 
huyo kwa nyakati tofauti alien-
delea kupokea ujumbe wa simu 
zenye vitisho vya kutakiwa atoe 
fedha ili arudishiwe mtoto wake.

Alisema licha ya kumtumia 
ujumbe wa vitisho, pia alimtumia 
picha za mtoto wake na kum-
wambia yupo hai ila anachotak-
iwa kutoa pesa, kadri siku zilivy-
ozidi kusonga mbele na kiwango 
cha pesa kiliongezeka.

“Alianza kumwambia akiwa an-
amtaka mtoto wake atoe shilingi 
milioni tatu, akaenda shilingi 
milioni tano hadi kufikia shilingi 
milioni nane kwa kumuona baba 
wa mtoto huyo kidogo ana hela, 
lakini hata hivyo tulifanikiwa 
kumnasa bila ya kuambulia cho-
chote,” alisema Kamishna.

Aidha, alisema Jeshi la Polisi 
kupitia vyanzo vyake mbalim-
bali vya taarifa, lilifanikiwa ku-
nasa mawasiliano ya namba za 
simu kwa njia ya mtandao kwa 
wale wote ambao wanahusika na 
kutoa vitisho hivyo.

Alisema baada ya mtoto huyo 
kupatikana kwa kushirikiana 
na wazazi wa mtoto na watu wa 
Ustawi wa Jamii, mtoto huyo al-

ipelekwa Hospitali Kuu ya Mnazi 
Mmoja kwa lengo la kujua afya 
yake huku uchunguzi wa awali 
ulibaini kuwa mtoto huyo amela-
witiwa. Kamishna huyo alisema, 
Desemba mwaka huu majira ya 
alasiri maeneo ya Bambi, Jeshi la 
Polisi liliendelea kufanya uchun-
guzi na kufanikiwa kumkamata 
mtuhumiwa Juma Dilshadi Mu-
radi katika mahojiano ya awali 
alikiri kumteka mtoto na kisha 
kumpleka kwa mganga Dickson 
Ndushi kumficha na kukiri kum-
lawiti mtoto huyo kwa nyakati 
tofauti.

Alisema upelelezi wa tukio hilo 
unaendelea na utakapokamilika 
watafikishwa mahakamani ku-
jibu tuhuma hizo.

Wa3 akiwamo mganga wa kienyeji watuhumiwa udhalilishaji kijinsia

Wananchi 
wakumbushwa
umuhimu wa 
ulipaji kodi
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Machinga waendelea 
‘kupeta’ barabarani
Na Rose Jacob, MWANZA

W
AFANYABIASHA-
RA wadogo (mach-
inga), wameoneka-
na kurudi kwa kasi 

maeneo yasiyoruhusiwa kue-
ndelea na biashara zao kama 
kawaida.

Machinga hao wameondoka 
katika masoko rasmi yaliyoku-
wa yametengwa na Manispaa 
ya Ilemela na Jiji la Mwanza 
na kurudi kupanga bidhaa zao 
barabarani.

Baadhi ya machinga hao 
wametoka katika masoko ya 
Igoma, Pasiansi Mchafukuoga, 
Buhongwa na sasa wamerudi 
maeneo ya katikati ya jijini liki-
wamo eneo la Makoroboi na 
sehemu zingine ambazo walion-
dolewa.

Kutokana na hatua hiyo, 
Mkuu wa Mkoa wa Mwanza, 
Adam Malima, amewataka 
viongozi wa wafanyabiashara 
hao kuhakikisha wanawaondoa 
wafanyabiashara hao waliorudi 
kufanya biashara katika mae-
neo yaliyozuiliwa kabla hawaja-
chukuliwa hatua za kisheria.

Malima alitoa agizo hilo juzi 
katika kikao cha Kamati ya 
Ushauri ya Mkoa wa Mwanza 
(RCC). “Ole wenu nyie viongozi 
mkawe chanzo cha kuchochea 
vurugu zitakazosababisha 
watu waingie barabarani kwa 
kufanya maandamamo nyinyi 
mtakuwa wa kwanza kuhusika,” 
alisema.

Alisema amepata taarifa 
kwamba wafanyabiashara hao 
watafanya biashara popote 
hadi ofisini kwa Mkuu wa Mkoa 

watapanga.
Alionya waache mchezo wa 

kujaribu kuvunja amani kwa 
kuwa hatawavumilia.

“Nyie viongozi wa wamach-
inga tunapanga vizuri, lakini 
mkifika huko hamtekelezi hali 
inazidi kuwa mbaya wamach-
inga wanarudi kwenye maeneo 
tuliyokataza, sasa ninawaambia 
lolote litakalotokea huko nyinyi 
ndiyo nitawawajibisha, nendeni 
mkazungumze nao waondoke 
bila kushurutishwa maana ny-
inyi ndiyo wanawasikiliza,” 
alisema Malima.

Naye Mwenyekiti wa Shiriko 
la Machinga mkoani Mwanza, 
Mohamed Dauda, aliomba seri-
kali ya mkoa kutenga maeneo 
ya mjini kati kwa kuteua bara-
bara moja ifungwe ili wafanye 
shughuli zao kwa urahisi.

Alisema hatua hiyo itasaidia 
kuondoa mgogoro unaoendelea 
katika maeneo mengi ya Jiji la 
Mwanza kuhusu machinga ku-
panga bidhaa barabarani.

Baadhi ya machinga wali-
omba serikali kama haitokuwa 
na maeneo watakayowatengea 
katikati ya jiji, wawaruhusu kila 
saa 10 jioni wapange biashara 
katika maeneo wanayoona ni 
rafiki kwa ajili ya kufanyia bi-
ashara.

“Suala la machinga serikali 
inapaswa kulitazama kwa uma-
kini sana, kwa sababu ni jamii 
iliyotumia fursa ya kujiajiri na 
kujipatia kipato halali, hivyo 
serikali iwatambue na kuwar-
asimisha kama wafanyabiasha-
ra wadogo, tunaiomba serikali 
kulitambua kundi hili muhimu,” 
alisema Zainabu Shakuru.

Mbunge 
wa Jimbo 
la Shin-
yanga Mjini, 
Patrobas 
Katambi 
ambaye 
ni Naibu 
Waziri Ofisi 
ya Waziri 
Mkuu, Kazi, 
Vijana, Ajira 
na Wenye 
Ulemavu, 
akipanda 
mti baada 
ya uzinduzi 
wa soko 
jipya la wa-
jasiriamali 
Manispaa 
ya Shin-
yanga juzi, 
soko hilo 
liligharimu 
Sh. milioni 
114. PICHA: 
MARCO 
MADUHU

Na Lilian Lugakingira,  
BUKOBA

WATAALAMU wa kilimo ka-
tika Wilaya ya Bukoba mkoani 
Kagera wametakiwa kuweka 
mipango thabiti itakayowezesha 
uchumi wa wananchi hususani 
vijana wa kukuza sekta hiyo.

Akizungumza katika kikao 
cha ushauri cha kujadili maen-
deleo ya wilaya hiyo (DCC), jana 
mjini hapo, Mkurugenzi wa 
Manispaa hiyo, Hamed Njovu, 
aliwaagiza maofisa kilimo kukaa 
na kupanga ni kilimo cha mazao 
gani kitaleta matokeo ya haraka 
ya kiuchumi kwa wananchi.

Njovu alisema huwezi ku-
hamasisha kilimo cha miti au 

mazao ambayo yanaleta ma-
tokeo ya kiuchumi baada ya 
miaka 10 ama 15, halafu ukatege-
mea wananchi hususani vijana 
waitikie.

“Vijana wanaangalia wafanye 
kitu gani cha kuwaletea ma-
tokeo ya haraka na ndiyo maana 
wanakimbilia kwenye kuende-
sha bajaji na bodaboda, lakini 
maofisa kilimo wetu wakicha-
gua zao ambalo linaweza likam-
pa mkulima matokeo ya haraka 
vijana wataenda huko,” alisema. 

Mkuu wa Wilaya ya Bukoba, 
Mosses Machali, alisema  wataal-
amu wa kilimo wanapaswa 
kujadili ni mazao gani au aina 
zipi za matunda yakilimwa yata-
pata soko ndani na nje ya nchi ili 

lengo la kuinua uchumi wa wa-
nanchi litimie.

“Ni aibu kwa wilaya yetu kwa 
hali ya hewa nzuri iliyoko na 
jiografia yake ilivyo kutegemea 
hata maparachichi yaletwe 
hapa kutoka mikoa mingine 
kama Mwanza, Kigoma, hili si-
kubaliani nalo, tunapaswa ku-
weka mkazo angalau kila kaya 
iwe na miti ya matunda,” alise-
ma.  Katibu wa Chama cha Wa-
fanyabiashara, Wenye Viwanda 
na Kilimo (TCCIA) mkoani Kag-
era, Rwechungura Mali, alishau-
ri watendaji kutokaa ofisini na 
kuacha kuwachekea wananchi, 
badala yake wawahimize ku-
fanya kazi kwa bidii na kutumia 
muda wao kuwatembelea na 

kukagua shughuli zao za maen-
deleo ikiwamo kilimo.

“Mkurugenzi kama ofisa kili-
mo hakuletei taarifa ya migom-
ba mingapi mipya imepandwa, 
mibuni mingapi au miparachi-
chi mingapi imepandwa, unam-
lipaje mshahara, kipimo kiko 
wapi kwamba mtumishi huyo 
anafanya kazi, tunaleana na hili 
ndilo tatizo la Bukoba,” alisema.

Akizungumza katika kikao 
hicho, Mtendaji wa Kata ya Ki-
tendaguro, Manispaa ya Buko-
ba, Novatus Mwesiga, alishauri 
kuandaa vipaumbele vya mazao 
gani yalimwe kwa kushirikisha 
taasisi za kifedha ili wananchi 
watakaoonyesha utayari wawez-
eshwe kufikia malengo yao. 

Maofisa kilimo watakiwa kuwa wabunifu

Na Neema Emmanuel, 
MWANZA

TAASISI ya kusaidia watoto na 
vijana wenye usonji ya Living 
Together Autistic Foundation 
(Li-TAFO), imewakatia bima 
watoto na vijana 150 wenye 
usonji.
Taasisi hiyo imeiomba serikali 

na wadau wengine kusaidia 
upatikanaji wa bima za afya, 
elimu na vifaa wezeshi ili ku-
wasaidia katika mambo yao 
watoto wenye usonji.
Akizungumza katika hafla ya 

chakula cha jioni ya kujumuika 
na watoto na vijana wenye 
usonji pamoja na uzinduzi wa 
kitabu cha safari ya ushindi ya 
mama na mtoto mwenye usonji 
jijini hapa hivi karibuni, Mku-
rugenzi Mtendaji wa Li-TAFO, 
Shangwe Mgaya, alisema mpan-
go wa taasisi hiyo kwa mwaka 
huu ilikuwa ni kukata bima za 
afya 300, lakini walishindwa 
kufikia lengo hilo kutokana na 
uhaba wa fedha.
Alisema lengo halikutimia kwa 

sababu ya uwezo mdogo huku 
akiwashukuru wadau mbalim-
bali walioguswa na kuchangia 
misaada mbalimbali.
Alisema, tatizo lililoko ni jamii 

kutokuwa na uelewa kuhusu 
kundi hilo na kuwachukulia wa-
toto wenye usonji kama laana.
 Aliitaka jamii itambue wana 

haki kama walivyo wengine 
ikiwamo kusoma, kufurahia 
maisha na wataendelea kuwa 
na makongamano kwa ajili ya 
kutoa elimu kwa jamii kuhusu 
usonji.
Alisema tatizo lililoko ni wa-

toto hao kutopata malezi bora 
huku akiwataka wazazi kuwap-
enda watoto hao, kuwatunza na 
kuacha kuwanyanyapaa.
“Tatizo la usonji ni kubwa 

sana nchini nikikumbuka nili-
popata mtoto wangu mwenye 
tatizo hilo nilidhani nchi nzima 
ni mimi peke yangu, lakini 
baada ya kuanza kutangazwa 
na kutoa elimu watu wengi 
zaidi walijitokeza na kuongelea 
tatizo hilo, tunawaomba vion-
gozi na serikali kulichukulia 
suala la usonji kwa umakini 
zaidi vinginevyo tutakuwa 
tunatengeneza bomu, kumlea 
mtoto mwenye usonji ni ghara-
ma,” alisema Shangwe.
Naye Mkuu wa Wilaya ya Il-

emela, Hassan Massala, akizun-
gumza katika hafla hiyo, alise-
ma tatizo la usonji siyo la mtu 
mmoja na linaweza kumpata 
mtu yeyote.
Alisema hakuna mtu mwenye 

uwezo wa kuomba kupata 
tatizo hilo bali hutokea pasipo 
matarajio na kuahidi kushiriki-
ana na taasisi hiyo katika ku-
walea watoto wenye usonji.
Aidha, aliwaomba wadau 

mbalimbali kuungana na taasisi 
hiyo ili kufanikisha upatikanaji 
wa bima ili kuleta furaha ndani 
ya kundi hilo na kuiomba iend-
elee kujifunza.

Taasisi 
yakumbuka 
watoto 
wenye usonji
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Mchungaji atuhumiwa 
kwa wizi na udanganyifu
WASHINGTON, Marekani

MCHUNGAJI wa Marekani Lamor 
Whitehead ambaye alishambuliwa na 
mtu aliyekuwa na bunduki na kuibiwa 
kipuli cha zaidi ya dola milioni moja 
wakati alipokuwa akihubiri katika ma-
tangazo ya moja kwa moja ya mtandao 
mjini New York ameshitakiwa kwa wizi 
na udanganyifu.

Inaelezwa kuwa Whitehead, aliporwa 
saa na Almasi yenye thamani ya Sh. Bilio-
ni 2.3 na zumaridi Julai mwaka huu, huku 
mahakama ikisema kwa sasa mchungaji 
huyo ameshitakiwa kwa uhalifu wa ma-
dini.

Ilielezwa kuwa mchungaji huyo 
anashutumiwa kwa kumlaghai na ku-
muibia mmoja wa waumini wa parokia 

yake pesa zake za akiba ya kustaafu, na 
kujaribu kumdanganya mfanyabiashara 
na kulilaghai shirika la upelelezi la Mare-
kani (FBI).

Kwa mujibu wa taarifa ya wizara ya 
sheria, Whitehead, alikamatwa mwan-
zoni mwa wiki hii na atafika katika ma-
hakama ya shirikisho.

Pia taarifa ilisema fedha zinazodaiwa 
kuchukuliwa kutoka kwa muumini wake 
ni takriban dola 90,000 ambazo ni zaidi 
ya Sh. milioni 210, na kwamba zilitumiwa 
kununua bidhaa za anasa na nguo.

Aidha, inaelezwa kwamba mchungaji 
huyo anaweza kufungwa kifungo cha 
hadi miaka 20 jela, iwapo atapatikana na 
hatia ya mashitaka yanayomkabili.

Inabainishwa kuwa baada ya tuhuma 
hizo mchungaji huyo alituma ujumbe 

kwenye mtandao wake wa Instagrum un-
aosomeka ‘Not guilty’ akimaanisha kuwa 
hana hatia, huku akiwaomba wafuasi 
wake kujiunga na matangazo yake ya 
moja kwa moja ya mtandao.

Baada ya kuibiwa mwezi Julai mwaka 
huu, mchungaji Whitehead, ambaye 
alipewa jina bandia ‘bling bishop’ na vy-
ombo vya habari vya New York, aliapa 
kwamba mhusika hataepukana na wizi.

Kwa mujibu wa gazeti la New York Post, 
vitu vilivyochukuliwa kutoka kwake na 
mke wake ni pamoja na saa ya Rolex na 
za Cavalier , Rubi ya utume yenye thama-
ni ya dola 25,000 na pete ya almasi yenye 
thamani ya dola 25,000 sawa na Sh. mil-
ioni 58.3 pamoja na hereni.

BBC

19 mbaroni 
kushiriki 
harusi 
wapenzi 
jinsia 1

KANO, Nigeria

JESHI la polisi la Kiislamu 
kaskazini mwa mji mkuu wa Ni-
geria limewakamata Waislamu 
19, kwa tuhumu za kuhudhuria 
harusi ya wapenzi wa jinsia moja.
Msemaji wa kikosi hicho Lawal 

Ibrahim, alisema kikosi hicho 
kilivamia sherehe ya ndoa mwan-
zoni mwa wiki hii huko Kano 
baada ya kupewa taarifa kuhusu 
tukio hilo.
Alisema wanandoa hao ambao 

walikuwa bado hawajaweka vi-
apo vyao, walifanikiwa kukimbia 
na polisi walikuwa wakiwatafuta.
Inaelezwa kuwa Kano ina idadi 

kubwa ya waislamu, ambapo 
mfumo wa kisheria wa Kiislamu 
unafanya kazi pamoja na sheria 
za kilimwengu.
Pia inatajwa kuwa vitendo vya 

mahusiano ya jinsia moja ni har-
amu chini ya mifumo yote miwili 
ya kisheria nchini Nigeria, na 
kwamba wale wanaoishi kaskazi-
ni ni Waislamu na watu wa kusini 
ni Wakristo.
Kikosi cha polisi cha Kiislamu 

cha Kano kinajulikana kama His-
bah na kinatekeleza kanuni kali 
za maadili.
Msemaji huyo aliambia BBC 

kwamba Jeshi la Polisi halikuku-
sudia kuwaadhibu waalikwa 15 
wa kiume na wanne wa kike wal-
iokamatwa wakati wa uvamizi 
huo, badala yake lilikuwa liki-
wapatia ushauri, huku wazazi au 
walezi wao wakihimizwa kuji-
tokeza.
“Tutachunguza njia ya mab-

adiliko kabla ya kuwafungulia 
mashtaka mahakamani, kwanza 
tunawashauri, na kuwahusisha 
wazazi na tuna matumaini kuwa 
watabadilisha mtindo wao wa 
maisha,” alisema Ibrahim.
Inabainishwa kuwa mahakama 

za kiislamu za Kano hazijawahi 
kumhukumu mtu yeyote kwa 
kuwa mpenzi wa jinsia moja.
Ibrahim alisema kuwa watu 18 

waliohudhuria sherehe hizo za 
harusi mwaka jana wameachiliwa 
baada ya kutia sahihi hati iliyo-
toa ahadi kwamba watabadili 
mtindo wao wa maisha.
Mashirika ya kutetea haki za bi-

nadamu nchini Nigeria kwa muda 
mrefu yamekuwa yakifanya 
kampeni ya kutaka haki za wap-
enzi wa jinsia moja ziheshimiwe, 
lakini kuna upinzani mkubwa 
dhidi yake katika nchi ambayo 
Waislamu na Wakristo wengi wa-
nashikilia maadili ya kidini.

BBC

Mchungaji Lamor Whitehead akizungumza katika mazishi ya muimbaji wa muziki wa rap, Biz Markie mwaka 
2021. Picha: BBC.

Rais Ghana awanyooshea 
kidole Burkina Faso
OUAGADOUGOU, Burkina 
Faso

RAIS wa Ghana Nana Akufo 
Addo amesema kwamba Bur-
kina Faso imewapa mamluki 
wa Russia haki ya kuchimba 
madini nchini mwao, huku 
waziri wa madini wa Burkina 
Faso akijitokeza na kukanu-
sha madai hayo 

Kwa mujibu wa taarifa 
iliyochapishwa jana na VOA, 
Rais Addo wiki iliyopita alizua 
mtafaruku baada ya kudai 
kwamba Burkina Faso ilia-
jiri mamluki kutoka kundi la 
Wagner la Russia, ili kusaidia 
kwenye mapambano dhidi ya 
wanamgambo wa kiislamu.

Wakati akizungumza na 
wanahabari akiwa na waziri 

wa mambo ya nje wa Mare-
kani, Rais Addo, alisema 
kwamba anaamini mgodi 
ulioko kusini mwa Burkina 
Faso umepewa mamluki hao 
kama njia ya malipo kwa hu-
duma zao.

Serikali ya Burkina Faso 
haijakanusha wala kukubali 
madai hayo, ingawa imemuita 
balozi wa Ghana nchini humo 

kwa mkutano unaotarajiwa 
kufanyika kesho, ili afafanue 
zaidi kuhusu matamshi ya 
rais wake.

Aidha, ilibainishwa kwam-
ba Mali ambayo ni jirani wa 
Burkina Faso, mwaka uliopita 
pia iliwakaribisha mamluki 
wa Wagner, ili kuwasaidia 
kwenye vita dhidi ya wan-
amgambo.     VOA

TRIPOLI, Libya

MAHAKAMA ya Libya im-
ewahukumu adhabu ya kifo 
watu 17 baada ya kukutwa 
na hatia ya kujiunga na kun-
di linalojiita Dola la Kiislamu 
(IS), na kufanya mashambu-
lizi kwa kutumia jina hilo.

Mwendesha mashtaka 

alisema jana kuwa mahaka-
ma ya Tripoli pia imewahu-
kumu watu wawili kifungo 
cha maisha gerezani na 
wengine 14 vifungo vidogo 
jela.

Taarifa ya mwendesha 
mashtaka ilieleza kuwa 
watu hao walikutwa na ha-
tia ya kufanya shughuli zi-

nazohusishwa na IS, pamoja 
na ghasia za kutumia silaha 
kwenye mji wa Sabratha.

Kwa mujibu wa taarifa 
hiyo, watu walioshtakiwa 
wamewaua jumla ya watu 
53 na kuharibu majengo ya 
umma, aidha uraia wa watu 
waliohukumiwa kifo hauja-
tangazwa.

Mwaka 2010, Libya ili-
piga kura kupinga azimio 
la Baraza Kuu la Umoja wa 
Mataifa linalotaka kusitish-
wa kwa adhabu ya kifo du-
niani kote, lakini haijachapi-
sha takwimu za kuaminika 
kuhusu adhabu ngapi kama 
hizo ambazo zimetolewa.

DW

Libya yawahukumu kifo wanachama 17 wa IS
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KUPOTEA KWA CHETI

SIMON WANGWE ERNEST anatangaza 
kupotea kwa cheti cha Diploma in Education 
at Open University Tanzania Adm Na. ND 
2016986469 kilichotolewa mwaka 2020.
Kwa yeyote atakayekiona atoe taarifa kituo 
chochote cha polisi. 
POLISI TAARIFA:MAS/RB/2346/2022

THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA                                                    
DEEP POLL

CHANGE OF NAME
(THE REGISTRATION OF DOCUMENT ACT, CAP 117 R.E.2002)

                                                                                                                                           

By this Deed I, LINES ISACK SIKAONGA, 68 Years, of P.O.BOX 
1249-DODOMA do hereby abandon the names LINES ISACK SICHONE and 
input pursuant of such change on my name I HEREBY DECLARE that I 
shall at all records, deeds and instrument in writing in all actions and 
proceedings and all transactions and upon all occasions whatever use 
and sign by LINES ISACK SIKAONGA AND I HEREBY authorize and 
request all persons to designate and address me by such name LINES 
ISACK SIKAONGA and I relinquish my former names of LINES ISACK 
SICHONE  this 2nd day of December,2022.

SIGNED and DELIVERED by the said 
LINES ISACK SIKAONGA who is known 
by me personally in my presence 
this 2nd  Day Of December,2022

BEFORE ME:
SIGNATURE: ………………………………
NAME: MAJALIWA WIGA
POSTAL ADDRESS:57 DODOMA
QUALIFICATION: ADVOCATE

DEPONENT

THE DISTRICT COURT OF IRINGA
AT IRINGA

Probate and Administration Cause No 4 of 2022
In the matter of  the Estate of the late SIZA DAVID SIMBEYE Of 

Mwangata ward within Iringa
And

In the matter of application for letter of administration by 
MARTHA BANTU SIMYOTA.

GENERAL CITATION
(Rule 75 of probate Rules GN NO 369 of 1963)

ALL PERSONS Claiming to have any interest in the estate of 
above named deceased person are hereby cited to come and see 
the proceedings if they think fit before the grant of letter of 
Administration is made to the above named petitioner.
Objections to the grant should be filled on or before the 10TH day 
of FEBRUARY, 2023
Dated at Iringa this 21st day of DECEMBER, 2022.

……………………………………………………………
RESIDENT MAGISTRATE

DRAWN AND FILED BY:
REHEMA JAILO MWAKYUSA(ADVOCATE)
AFRITANZA ATTORNEYS
MPAKANI CENTER BUILDING,SAM NUJOMA ROAD,
P.O.BOX 3176 DAR ES SALAAM
Phone; + 255 658 303 102

COPY TO;
HEIRS

Mafundi ujenzi wa barabara wakidhibiti maeneo korofi katika mji wa 
Songe, Kilindi mkoani Tanga, barabara inayotoka makao makuu ya wilaya 
hiyo kwenda Gairo mkoani Morogoro. PICHA: DEGE MASOLI.

Wahitimu wa Chuo Kikuu cha Zanzibar (ZU), wakifuatilia hotuba ya mgeni 
rasmi, Rais wa Zanzibar, Dk. Hussein Ali Mwinyi, wakati wa mahafali ya 
20 ya chuo hicho yaliyofanyika jana katika viwanja vya chuo hicho, Kibele 
wilaya ya Kati Unguja. PICHA: IKULU.

Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Dk. Angeline Mabula, 
akimkabidhi hati mkazi wa wilaya ya Ubungo, Dar es Salaam, wakati wa 
utoaji hati kwa wananchi wa wilaya hiyo waliokamilisha taratibu za kupatiwa 
katika urasimishaji makazi holela jana. PICHA; WANMM. 

Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma na 
Utawala Bora, Jenista Mhagama, akizungumza na viongozi wa TAKUKURU 
wakati akifunga Mkutano Mkuu wa Mwaka wa viongozi hao, uliofanyika 
jijini Dodoma. PICHA: MPIGAPICHA WETU

Mwananchi akipita jirani na taka zilizojaa katika soko la Mbezi 
Mwisho, mkoani Dar es Salaam jana. PICHA: MIRAJI MSALA
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NampeNda mbappe
MWANAMITINDO na mwanamuziki, Hamisa Mobetto, amekiri upendo wake mkubwa 

kwa mshambuliaji wa Ufaransa, Kylian Mbappe.
Mobetto alidokeza kuwa anavutiwa na mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 24, 

ambapo kupitia kwenye  Instagram yake akadai kwamba anajifunza lugha ya Kifaransa 
kwa ajili yake.

“À se damner???? (Nakukufia),” aliandika kwenye ukurasa wake. Najifunza Kifaransa 
kwa ajili ya Mbappe,” alieleza.

Mama huyo wa watoto wawili aliambatanisha ujumbe huo na picha yake nzuri inay-
oonyesha akiwa ameshika tumbo lake huku akiwa anawaza.

Mobetto ni miongoni tu mwa wanadada wengi ambao wametekwa moyo na msham-
buliaji huyo wa PSG hasa baada ya mchezo wake mzuri katika fainali ya Kombe la 
Dunia ambayo ilifanyika Jumapili iliyopita katika Uwanja wa Lusail nchini Qatar.

Licha ya Ufaransa kupoteza, Mbappe alikonga nyoyo za wengi kutokana na 
uchezaji wake mzuri kwenye mechi dhidi ya Argentina ambapo alifunga mabao 
matatu. 

Pia, alipewa tuzo ya mfungaji bora baada ya kumaliza mashindano hayo na 
mabao nane.

Mwezi uliopita, mpenzi huyo wa zamani wa Diamond Platnumz, pia 
alikiri upendo wake kwa muigizaji wa Marekani, Michael B. Jordan.

KwaNgwaru yafiKia 
watazamaji milioNi 100

VIDEO ya wimbo wa supastaa wa 
Bongo Fleva, Harmonize ‘Kwang-
waru’, akimshirikisha bosi wake wa 
zamani, Diamond Platnumz, umefiki-
sha watazamaji milioni 100 katika 
mtandao wa YouTube.

Kwangwaru inakuwa video ya 
nne Tanzania kufikisha watazamaji 
milioni 100 baada ya ‘Yope Remix’, 
‘Inama’ na Waah!’ zote za Dia-
mond.

Video ya wimbo huo iliyotoka 
Aprili 14, 2018 iliongozwa na Kenny na Laizer Classic.

Itakumbukwa video ya wimbo ‘Jerusalema’ wake Master KG wa 
Afrika ndio video ya muziki iliyotazamwa zaidi YouTube Kusini 
mwa Jangwa la Sahara, tangu kutoka kwake Desemba 13, 2019 im-
efikisha watazamaji milioni 534.6.

MWANAMUZIKI wa kike wa Kenya, Wahu Kagwi, 
amefichua kwamba tayari alikuwa akijaribu kuku-
baliana na hali ya kuwa mama wa watoto wawili 
pekee kabla ya kubarikiwa mtoto wake wa tatu.

Akizungumza kupitia ukurasa wake wa Face-
book, mama huyo wa mabinti watatu, alifichua 
kwamba madaktari tayari walikuwa wamemfa-
hamisha kuwa ingekuwa vigumu kwake kupata 
mtoto mwingine.

Alidokeza kuwa tayari alidhani haingewahi 
kutokea kamwe yeye kupata mimba kwa vile 
alikuwa amepewa taarifa kwamba hawezi 

kupata ujauzito bila matibabu.
“Januari ikiwa mtu yeyote aliniambia kwamba ningemaliza 2022 kama 

mama wa watoto watatu ningesema huo ni utani wa kikatili. Waliniambia 
kuwa haiwezekani kupata ujauzito tena bila msaada wa matibabu. Nilikuwa 
najaribu kufanya amani na kuwa mama wa watoto wawili,” alisema.

Mke huyo wa mwanamuziki, Nameless, alibainisha kwamba ilikuwa ndoto 
yake kuwa mama wa watoto watatu na akaeleza furaha yake kuona imetim-
ia.

“Nina kila sababu ya kushukuru. Yeye hufanya vitu vyote kuwa vema kwa 
wakati wake,” alisema  mwanamuziki huyo.

Nameless na Wahu walimkaribisha duniani mtoto wao wa tatu Oktoba 11, 
2022.

Katika taarifa yake, Wahu alisema alifurahia kubeba mtoto wake na alitaza-
mia kwa hamu siku ambayo angekutana naye.

wahu afuNguKa Kupata mtoto wa 3

hamisa:
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Chama atoa siri kushangilia 
bao akiwa ameshika masikio

Na Adam Fungamwango

TIMU ya Ruvu Shooting sasa inaburuza 
mkia Ligi Kuu Bara, ikiwa imecheza mechi 11 
mfululizo bila kupata ushindi baada ya kulazi-
mishwa suluhu kwenye Uwanja wa Uhuru, Dar 
es Salaam dhidi ya Mtibwa Sugar.

Ushindi wa jana wa Tanzania Prisons dhidi 
ya Dodoma Jiji FC, unaifanya kufikisha alama 
12 sawa na Ruvu Shooting, lakini ikiizidi kwa 
idadi ya mabao ya kufunga, hivyo kukwea 
hadi nafasi ya 15 na kuishusha timu hiyo ya 
mkoani Pwani.

Mara ya mwisho timu hiyo kushinda ilikuwa 
ni Septemba 29, mwaka huu ilipoichapa Coast-
al Union mabao 2-1 kwenye uwanja huo huo 
wa Uhuru na baada ya hapo imepita michezo 
11 bila kupata ushindi ikipoteza michezo tisa 
na kutoka sare miwili.

Pia, timu hiyo imepata sare kwenye mechi 
ya juzi, baada ya kupoteza mechi tano mfu-
lulizo.

Kocha Mkuu wa Ruvu Shooting, Mbwana 
Makata, amesema kwenye mechi hiyo umali-
ziaji ndiyo ulikuwa tatizo licha ya kutawala 
kwa dakika zote.

“Umaliziaji ndiyo tatizo, labda kama nili-
vyowahi kusema huko nyuma kuwa hatuna 
mastraika asilia, nawatumia mawinga kucheza 
kama mastraika kwa sababu wachezaji wetu 
wanane wamekwenda kwenye kozi za kijeshi, 
lakini ukiacha hilo, mechi hii tumeitawala sana 
na hatujakata tamaa tutaendelea kupambana,” 
alisema Makata aliyechukua nafasi ya Charles 
Boniface Mkwasa, aliyejiuzulu hivi karibuni 
kutokana na matokeo mabovu.

Naye Kocha Msaidizi na Mtibwa Sugar, 
Awadh Juma, alisema ilibidi waingie kwa nid-
hamu kwenye mechi hiyo kwa sababu Ruvu 
Shooting ni timu nzuri na kwa muda mrefu 
wamekosa matokeo, hivyo walijua watakuja 
kwa kushambulia.

“Walicheza kwa kufunguka zaidi wakitaka 
matokeo, na hata sisi tuliingia hivyo hivyo, 
tukawa tunapishana, lakini baadaye tukaona 
tubadilike kwa sababu sisi tuko ugenini pointi 
moja ilikuwa muhimu kwetu,” alisema Awadh.

Ruvu Shooting 
hali tete Ligi Kuu

Na Adam Fungamwango

KIUNGO mshambuliaji wa Simba, 
Clatous Chama, ambaye ametoa pasi 
tisa za mwisho za mabao (assists 9), 
akifunga mabao matatu kwenye Ligi 
Kuu mpaka sasa, amefunguka na kutoa 
tafsiri ya kushangilia mabao yake huku 
akiwa ameshika masikio.

Chama ambaye kwa siku za karibuni 
amekuwa na tabia ya kushika masikio 
anapofunga bao huku akikimbilia kwa 
mashabiki kushangilia, amesema kuwa 
maana ya ushangiliaji huo ni kwamba 
yeye na wachezaji wenzake wanasikia 
mambo mengi yanayoongelewa ma-
baya na mazuri kuhusu timu yao.

“Kushika masikio, ni kwamba watu 
wana mambo mengi ya kusema, tu-
nasikia mambo mengi, hata tukiwa 
kwenye mitandao ya kijamii kuna 

mambo mengi yanakuwa yanasemwa 
na kuandikwa. Kwa hiyo mimi nashika 
masikio vile ni kwamba tunasikia vile 
vitu ambavyo wanaviongea, lakini 
muhimu ni kwamba vile vizuri vinavy-
oongelewa ndivyo tunavishika na ku-
vifanyia kazi, vile vibaya tunaviacha na 
kuwaonyesha watu kazi inayofanyika 
uwanjani,” alisema Chama.

Mchezaji huyo raia wa Zambia 
hakusita kuonyesha furaha yake kwa 
mchezaji mwenzake Kibu Denis ku-
funga bao la kwanza msimu huu, huku 
yeye akiwa ndiye aliyetoa ‘assist.’

“Kati ya ‘assist’ zangu bora kabisa ni 
ile niliyompasia Kibu, akafunga bao 
la kwanza msimu huu, unajua alikaa 
muda mrefu hajafunga, kwa hiyo iliku-
wa ni furaha sana mimi na wachezaji 
wenzangu kumuona amefunga, ni-
kaenda kumpongeza. Baadaye tuli-

baki mimi na Henock Inonga, tukawa 
tunaendelea kuongea naye na kumpa 
moyo, tukamwambia hilo bao liwe 
chachu ya wewe kujiamini na kufunga 
mengine kwa sababu limemrudishia 
imani kwa wanachama na mashabiki,” 
alisema Chama.

Mchezaji huyo hakusita kumim-
inia shukurani kwa wanachama na 
mashabiki wa Simba kwani wao ndiyo 
wanaowafanya kuwa na furaha kwa 
sababu muda wote wanawapenda, 
wanawashangilia, wanafuata kila wan-
apokwenda na kuwapa moyo.

“Sisi hatuna cha kuwapa ila ni kujita-
hidi kujituma kwa ajili ya kuwapa fura-
ha, lakini hata wao wanapokuwa wa-
nasali watuweke kwenye maombi yao 
ili tupate afya njema, tuwe na nguvu ya 
kuwatumikia,” alisema mchezaji huyo.

Kiungo wa Yanga, Feisal Salum ‘Fei Toto’ (kulia), akishangilia 
sambamba na winga wa timu hiyo, Jesus Moloko, baada ya 
kuifungia timu yake bao la tatu wakati ikishinda 3-0 dhidi 
ya Coastal Union kwenye mechi ya Ligi Kuu Bara iliyopigwa 
Uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam juzi. PICHA: 
JUMANNE JUMA

LA TATU...

Polisi Tanzania, ambapo Kocha Mkuu wa timu hiyo, 
Mwinyi Zahera anamtaka, Makambo kwa mkopo.

Katika hatua nyingine, Kocha Msaidizi wa Yanga, 
Cedric Kaze, amesema ushindi wa juzi wa mabao 
3-0 dhidi ya Coastal Union ni maandalizi yao ya kui-
kabili Azam FC Jumapili wiki hii.

Alisema walijua hauwezi kuwa mchezo rahisi 
kwani Coastal Union ni timu yenye wachezaji bora 
kwenye safu ya ushambuliaji, hivyo walichukua ta-
hadhari zote.

“Tulijua kuwa ili tufunge tunapaswa kuwa na 
subira, tucheze kwanza mpira, wao wacheze nyuma 
ya mpira, watachoka halafu tutapata njia za kufunga 
mabao.

“Kipindi cha kwanza hatukupata nafasi nyingi, cha 
pili walichoka baada ya kukimbia nyuma ya mpira 
kwa muda mrefu, tukapata mabao mawili, kikubwa 
ilikuwa mechi nzuri kwa umakini waliouonyesha 
hii ikiwa ni maandalizi ya michezo ijayo, alisema na 
kuongeza;

“Unajua kila mechi unayoenda kucheza unazin-
gatia ulichokifanya katika mchezo uliopita, na mch-
ezo unaofuata kuna mabadiliko ya kiufundi Tuisila 
Kisinda aliumia hivyo ikabidi tuwatumie wengine.

“Wachezaji waliocheza leo ( juzi), tuliamini kuwa 
wangetupatia matokeo, hivyo sasa tunaangalia mch-
ezo unaofuata ambao ni mgumu, unahitaji umakini 
sana.”

Alisema kuwa kitendo cha Denis Nkane, kuumia 
ni suala la kawaida kwenye mchezo wa mpira wa 
miguu kwa kuwa unaruhusu mgusano wa moja kwa 
moja na kwamba kwa mwonekana kabla ya vipimo 
inaonyesha majeraha aliyopata yalikuwa ni makub-
wa.

“Mpira ni mchezo unaoruhusu kugongana kitu 
tunachokilalamikia ni faulo zisizokuwa na ulazima 
mtu hana mpira unamfanyia madhambi.

“Kwenye mpira kumfanyia mwenzio faulo ni jam-
bo la kawaida ndio maana refarii yuko pale kwa ajili 
ya kuhakikisha wachezaji wanakuwa salama muda 
wote wa mchezo dakika 90,” alisema Kaze.

Kocha Msaidizi wa Coastal Union, Joseph Lazaro, 
alisema ulikuwa mchezo mgumu na waliingia kwa 
ajili ya kutafuta pointi tatu, lakini ubora wa Yanga 
umeamua mechi hiyo.

“Tuko kwenye kipindi kigumu tumeondokewa na 
kocha mkuu tukiwa kwenye maandalizi, hivyo kuna 
vitu havikwenda tulivyopanga nawapongeza Yanga 
kwa ushindi walioupata ingawa wachezaji wangu 
walipambana bahati haikuwa yetu,” alisema Lazaro.

kocha wa SHE Coparates ya Uganda na 
Nkoma akiwa anainoa Simba na kufani-
kiwa kushinda mechi zote mbili katika 
hatua ya makundi na fainali.

Licha ya kukutana kwa timu hizo huku 
Simba Queens wakiwa wanaongoza ku-
pata matokeo mazuri mbele ya Yanga 
Princess, ambapo katika mechi 10 zilizo-
kutana, Simba Queens imeshinda nane, 
kufungwa moja na sare moja.

Kuelekea mchezo huo, Kocha wa 
Simba Queens, Lukulu ambaye ni mwe-
nyeji wa mchezo huo, alisema wachezaji 
wake wako tayari kwa mchezo wa leo na 
utakuwa mgumu sana kwa sababu ina 
kikosi imara na kocha mzuri.

Alisema wanahitaji kupata matokeo, 
hivyo lazima kucheza kwa heshima 
kubwa kwa kila timu watakayokutana 
nayo na kwamba pamoja na Yanga kuwa 
vizuri, lakini Simba Queens ni bora zaidi.

“Hii ni ‘dabi’ yangu ya kwanza, lakini 
ninaifahamu Yanga nimecheza nao na 
kuwaona wapinzani wangu, nimeandaa 
kikosi changu imara na tayari kwa ajili ya 
kutafuta pointi tatu muhimu katika mch-
ezo wetu wa kesho (leo).

“Ni mpambano wa makocha, Seba ali-
wahi kufundisha Simba Queens, anaifa-
hamu vizuri, lakini nitaingia na mbinu 
zangu kuhakikisha tunapata ushindi 
katika mchezo wa leo,” alisema kocha 
Lukulu 

Nahodha wa Simba Queens, Opa 
Clement, alisema wamejiandaa vizuri 
na kwamba kazi kubwa iliyobakia ni ku-
fanya majukumu yao uwanjani ili kuen-
deleza ubabe wao mbele ya Yanga.

“Tuko tayari kwa ajili ya mchezo wa 
kesho (leo), tumechukua ubingwa na 
tukaenda kuwakilisha CECAFA katika 
michuano ya kimataifa, lakini tunahitaji 
kurejea huko kimataifa, hivyo tunalazi-
mika kushinda mechi zote za ligi ikiwa-

mo dhidi ya Yanga Princess kupata alama 
tatu,” alisema Opa.

Kocha Nkoma, alisema utakuwa mch-
ezo mgumu kidogo kwa sababu ni ‘dabi’ 
ambayo siku zote inakuwa na ugumu 
hasa kwa sababu Simba Queens wame-
toka kucheza mechi kubwa na wanaingia 
kwa heshima kubwa.

“Tumejipanga vizuri kukabiliana na 
Simba Queens nina waheshimu sana 
kwa sababu mchezo utakuwa mgumu 
kutokana na sina muda mrefu ndani ya 
Yanga Princess ambayo haijakuwa na 
muunganiko mzuri,” alisema Nkoma.

Nahodha wa Yanga Princess, Amina 
Bilal, alisema kila mchezaji ana morali 
wa mechi hiyo na wako tayari kutafuta 
matokeo mazuri katika mchezo wa leo.

“Kocha ametuandaa vizuri na kazi kub-
wa imebaki kwetu na tunaenda kucheza 
kwa kujitoa kuhakikisha tunafuta uteja 
na  kuondoka na ushindi,” alisema Ami-
na.

Simba Queens, Yanga vita leo
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Ronaldo kusaini saudia
KLABU ya Saudia ya Al Nassr inatarajia mshambuliaji 

wa Ureno, Cristiano Ronaldo, mwenye umri wa miaka 
37, kukamilisha uhamisho wake mwishoni mwa mwaka. 
Mchezaji huyo wa zamani wa Manchester United ata-
saini mkataba wa miaka miwili na nusu wenye thamani 
ya euro milioni 200. (Marca)

MaRtinelli kufungwa aRsenal
MSHAMBULIAJI wa Arsenal na Brazil, Gabriel Mar-

tinelli, mwenye umri wa miaka 21, anatarajiwa kusaini 
mkataba mpya na klabu hiyo ambao utamfanya alipwe 
mshahara wa pauni 200,000 kwa wiki. (Mail)

Messi kubakishwa Psg
MABINGWA wa Ufaransa, Paris St-Germain, wanata-

ka kusalia na mshambuliaji wa Argentina, Lionel Messi, 
mwenye umri wa miaka 35, kwenye klabu hiyo siku 
chache zijazo. Mkataba wa mshindi huyo wa Kombe 
la Dunia unamalizika msimu ujao wa majira ya joto na 
yuko huru kuzungumza na klabu nyingine nje ya Ufar-
ansa kuanzia Januari Mosi mwakani. (Goal)

Costa kuliPwa Milioni 65
KLABU ya Manchester United italazimika kumlipa 

kipa wa Porto, Diogo Costa, kitita cha pauni milioni 65 
iwapo wanataka kumsajili mchezaji huyo wa kimataifa 
wa Ureno mwenye umri wa miaka 23, mwishoni mwa 
msimu huu. (Correio da Manha)

gvaRdiol kubaki leiPzig
MLINZI wa Croatia, Josko Gvardiol, mwenye umri wa 

miaka 20, huenda akasalia katika klabu ya RB Leipzig ya 
Ujerumani msimu huu wa majira ya joto na kipengele 
cha kuachiliwa cha pauni milioni 110 kitaanza kutumika 
katika mkataba wake mwaka 2024. (Sky Sports)

MudRyk anukia aRsenal
KLABU ya Arsenal imeonyesha nia ya kumsajili winga 

wa Ukraine, Mykhaylo Mudryk mwenye umri wa miaka 
21 wakati wa dirisha dogo la usajili litakapofunguliwa 
Januari, mwakani kwa mujibu wa mkurugenzi wa mich-
ezo wa klabu yake ya sasa ya Shakhtar Donetsk. (Foot-
ball 365)

oChoa kutua italia
GOLIKIPA wa Mexico, Guillermo Ochoa, mwenye 

umri wa miaka 37, anatazamiwa kujiunga na Klabu ya 
Serie A ya Italia, Salernitana, kwa uhamisho wa bure 
baada ya mkataba wake katika Club America kumal-
izika. (Sky Sports Italia)

bastoni Mkataba MPya
KLABU ya Inter Milan imeanza mazungumzo ya mka-

taba mpya na beki wa Italia, Alessandro Bastoni kuhusu 
mkataba mpya, huku Manchester City na Tottenham 
Hotspur zikimtaka mchezaji huyo mwenye umri wa 
miaka 23. (La Gazzetta Dello Sport)

de Paul alikaRibia leeds
KIUNGO wa kati wa Argentina, Rodrigo De Paul, mwe-

nye umri wa miaka 28, alikaribia kujiunga na Leeds 
United kutoka Udinese kabla ya kuhamia Atletico Ma-
drid. (TalkSPORT)

diaz haondoki blaCkbuRn
MSHAMBULIAJI wa Blackburn na Chile, Ben Brere-

ton Diaz, mwenye umri wa miaka 23, huenda akasalia 
Ewood Park Januari na kuweka chaguo lake wazi kwa 
uhamisho wa bila malipo msimu wa majira ya joto. 
(Football League World)

zisikuPite
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BARCELONA, Hispania

MCHEZAJI N’Golo Kante anari-
potiwa kukaribia kusaini mkata-
ba wa awali na Barcelona, Janu-
ari mwakani, wakati kocha Xavi 
anatazamia kumsajili Mfaransa 
huyo ili kuimarisha safu yake ya 
kiungo msimu ujao.

Kwa mujibu wa Jarida la Sport 
la Hispania, kiungo huyo wa kati 
wa Chelsea anakaribia kufikia 
makubaliano na wababe hao wa 
Katalunya, huku mkataba wake 
wa sasa huko Stamford Bridge 
ukitarajiwa kumalizika mwishoni 

mwa msimu huu.
Majeraha ya hivi karibuni zaidi 

ya Kante yalimfanya asishiriki 
Kombe la Dunia, lakini hilo hali-
jamzuia kuhusishwa na Barca.

Huku ikiwa imesalia zaidi ya 
miezi sita katika mkataba wake, 
Kante anafikiriwa kuwa na nia ya 
kutatua mustakabali wake hara-
ka iwezekanavyo, na kwa hivyo 
atataka kufikia makubaliano na 
‘Blaugrana’ hao Januari.

Chelsea wanaripotiwa 
kuongeza mkataba wa miaka 
miwili Stamford Bridge, ingawa 
anatafuta mwaka wa tatu ambao 

haujafika.
Mazungumzo na wababe hao 

wa Katalunya yameendelea 
vema, kwa mujibu wa Sport, 
huku mkurugenzi wa soka, Ma-
teu Alemany akishughulikia ma-
jadiliano ya moja kwa moja na 
mchezaji huyo mwenye umri wa 
miaka 31.

Hakuna ada ambayo ingehita-
jika kutokana na kwamba mka-
taba wa mchezaji huyo unamal-
izika msimu wa majira ya joto, na 
atatoa msaada kamili kwa safu ya 
kati katika kipindi cha mpito.

    Majeraha ya hivi karibuni yalimfanya asishiriki 
Kombe la Dunia, lakini hilo halijamzuia...
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Barcelona wakariBia 
kumnasa rasmi kante



PARIS, Ufaransa

KYLIAN Mbappe ameahidi Ufar-
ansa itarejea katika hatua kubwa zaidi 
baada ya hat-trick yake ya fainali ya 
Kombe la Dunia kutotosha kuwanyima 
Lionel Messi na Argentina kutwaa taji 
hilo huko nchini Qatar.

Bao la tatu la Mbappe katika fainali 
ya Kombe la Dunia kwa vijana hao wa 
Kocha Didier Deschamps liliihakikisha 
Ufaransa kuingia kwenye mikwaju ya 
penalti katika Uwanja wa Lusail.

Kisha akafunga penalti ya kwanza, 
lakini akanyimwa ushindi wa pili wa 
Kombe la Dunia kwani Kingsley Co-
man na Aurelien Tchouameni wal-
ishindwa kufunga, na kuwapa ‘Albice-
leste’ taji lao la tatu.

Mbappe, ambaye juzi alitimiza umri 
wa miaka 24, ameandika katika chap-
isho lake la kwanza la mtandao wa 
kijamii baada ya kushindwa kwa ‘Les 
Bleus’ kuwa “tutarudi” akiandika ka-
tika Instagram.

Mshindi mara tatu wa Kombe la Du-
nia, Pele alikuwa miongoni mwa walio-
jibu chapisho la Mbappe, kwa kuan-

dika tu: “Pole”.
Idadi ya mabao manne ya msham-

buliaji huyo wa Paris Saint-Germain 
katika fainali za Kombe la Dunia hailin-
ganishwi na mchezaji yeyote, huku aki-
wa miongoni mwa wachezaji watano 
kufunga mabao katika mechi mbili za 
michuano hiyo pamoja na Vava, Pele, 
Paul Breitner na Zinedine Zidane.

Mshambuliaji wa zamani wa Ufar-
ansa, Louis Saha, alisifu uchezaji wa 
Mbappe alipozungumza na Sky Sports 
na kueleza kuwa jambo hilo halijawahi 
kutokea kwa mchezaji wa umri wake.

“Yalikuwa ni mafanikio ya ajabu kwa 
kijana kama yeye kufanya hivyo kwe-
nye hatua hiyo,” alisema Saha.

“Inasikitisha kwake kwa sababu kwa 
umri mdogo, angeandika historia ya ki-
pekee. Hakuna mtu aliyefanya hivi.

“Kwa heshima zote kwa wachezaji 
wengine, historia za mchezo, uchezaji 
wa kijana huyu kudumisha ndoto ya 
Ufaransa, ubora wa mtazamo wake ku-
pitia mashindano, ulikuwa wa kuvutia 
kabisa,” alisema.

habari michezo
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Mbappe: Tutarudi tena

MUNICH, Ujerumani

G
OLIKIPA wa Aston Villa aliyeshinda Kombe 
la Dunia akiwa na Argentina, Emiliano Mar-
tinez, anasakwa na wababe wa Ujerumani, 
Bayern Munich iliyopo chini ya Kocha 

Mkuu, Julian Nagelsmann.
Kipa huyo mwenye umri wa miaka 30, ambaye ali-

kuwa kwa muda wa mkopo na timu  kama Oxford, 
Sheffield Wednesday na Rotherham wakati wa siku 
zake za Arsenal, alitwaa tuzo ya golikipa bora wa mi-
chuano hiyo.

Kando na hayo, golikipa huyo katika dakika za lala 
salama dhidi ya Australia na Ufaransa, Martinez ali-
kuwa shujaa wa mikwaju miwili ya penalti dhidi ya 
Uholanzi na Ufaransa.

Bayern wanatamani sana kuimarisha safu yao 
ya walinda mlango msimu huu wa baridi baada ya 
Manuel Neuer kuvunjika mguu katika safari ya baa-
da ya Kombe la Dunia kufanya vibaya.

Ingawa itakuwa ngumu kwa Muargentina huyo 
kukataa soka ya Ligi ya Mabingwa Ulaya, Villa hawa-
na shinikizo la kumuuza na amepewa mkataba hadi 
msimu wa majira ya joto wa 2027.

Bado wakala wa mchezaji huyo, Gustavo Goni, 
amebatilisha uvumi huo na baadhi ya maoni ya ku-
tiliwa shaka kwa vyombo vya habari vya Italia mwis-
honi mwa wiki.

Alipoulizwa kama mteja wake atafikiria kuhamia 
Serie A, Goni alijibu: “Leo kuna timu chache ambazo 
zinaweza kumudu kipa kama yeye.”

Kipa wa argentina 
awindwa Bayern

%%%%%
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Geita yawaita Simba
kumalizana na Saido

Mbappe: Tutarudi tena

namunGo yaifuata Ruvu ShootinG

Na Adam Fungamwango

KLABU ya Geita Gold, imesema ina-
karibisha mazungumzo kati yake na 
Klabu ya Simba kama inamhitaji ki-
ungo wake mshambuliaji, Saido Ntiba-
zonkiza.

Mkurugenzi Mtendaji wa klabu hiyo, 
Zahara Michuzi, amesema mpaka sasa 
mchezaji huyo ni mali yao kwa sababu 
ana mkataba, lakini Klabu ya Simba 
kama imeonyesha nia ya kutaka kum-
chukua, basi wanawakaribisha kukaa 
meza moja kwa ajili ya kufanikiwa usa-
jili huo.

“Makubaliano yetu na utamaduni 
wetu Geita Gold ni kwamba mchezaji 
anapoona kuna maslahi anaruhusiwa 
kwenda, lakini tunahakikisha na sisi tu-
liomuonyesha na kuwa jukwaa la watu 
kumuona, tunanufaika na uondokaji 

wake, unajua klabu yetu ni tanuri ya 
kupika wachezaji wazuri, wengine 
mnawafamu walikuwapo wameondo-
ka na wengine hamuwafahamu, wako 
kwenye kikosi chetu cha chini ya miaka 
20, ni wachezaji wazuri tu.

“Kikosi unachokiona kina wachezaji 
watatu ambao wametoka chini ya mia-
ka 20 kwa hiyo tuna uwezo wa kuziba 
mapengo ya wachezaji wanaoondoka, 
mara zote kuondoka kwa mmoja ni 
kuonekana kwa mchezaji mwingine, 
kwa hiyo tunatoa nafasi kwa klabu 
inayomhitaji milango iko wazi, lakini 
Geita Gold malengo yake yatatekeleze-
ka na tutafika tunakotaka,” alisema Za-
hara. Naye Kocha Mkuu wa timu hiyo, 
Fred Felix Minziro, alisema hata yeye 
anazisikia taarifa za mchezaji wake, 
Saido kutakiwa na Klabu ya Simba, la-
kini kuondoka kwake itategemea na 

maamuzi ya uongozi.
“Dirisha dogo limefunguliwa, najua 

kuna wachezaji wataondoka na wen-
gine wataingia, kuhusu Saido alisema 
hata mimi taarifa hizo nimezisikia 
kwenye mtandao, lakini hivi karibuni 
alisaini mkataba na klabu yetu, kwa 
hiyo kuondoka au kubaki itategemea 
na uongozi, siku zote mchezaji yeye 
anaangalia maslahi na klabu pia inaan-
galia itaingiza nini kama itamuuza,” 
alisema.

Hivi majuzi Mwenyekiti wa Bodi 
ya Wakurugenzi ya Simba, Salim Ab-
dallah ‘Try Again’ alifunguka kuhusu 
usajili, akisema watafanya wa maana 
kipindi hiki cha dirisha dogo, lakini 
hakusita kumwagia sifa Saido akisema 
ni mchezaji mzuri mno, lakini hakuta-
ka kwenda mbali sana akidai bado ana 
mkataba na Geita Gold.

Mchezaji wa timu ya Mtibwa Sugar, Ismail Muhesa (kulia), akimiliki mpira dhidi ya wachezaji wa Ruvu 
Shooting, katika mchezo wa Ligi Kuu Bara uliopigwa Uwanja wa Uhuru, Dar es Salaam juzi, timu hizo zilitoka 
sare ya bila kufungana. PICHA: JUMANNE JUMA

Na Shufaa Lyimo

BAADA ya kuichapa mabao 2-0  
Ihefu FC katika mchezo Ligi Kuu Bara 
uliopigwa Uwanjwa Majaliwa mkoani 
Lindi, Kikosi cha timu ya Namungo 
kimeanza safari leo kuifuata timu Ruvu 
Shooting, kuelekea mchezo utakao-
pigwa Jumamosi wiki katika Uwanja wa 
Uhuru, Dar es Salaam.

Akizungumza na gazeti hili, jana ku-
toka mkoani Lindi, Kaimu Kocha Mkuu 
wa Namungo FC, Denis Kitambi, alise-

ma wachezaji wanaendelea vema na 
mazoezi kwa ajili ya nchezo huo.

“Mungu akipenda kesho asubuhi 
(leo), tutaanza safari kuelekea Dar es 
Salaam kukutana na Ruvu Shooting, 
malengo yetu ni kupata pointi tatu,” 
alisema Kitambi.

Alisema wachezaji wote wana morali 
ya juu kuelekea mchezo huo wakitaka 
kuendeleza ushindani.

Alisema mchezo wao uliopita 
wachezaji wake walionyesha kiwango 

kizuri jambo ambalo linatia moyo kue-
ndelea kukinoa kikosi hicho.

Naye Katibu Mkuu wa timu hiyo, Ally 
Mkadeba, alisema wanatarajia kufanya 
usajili wa kutisha msimu huu kwa ajili 
ya kuziba sehemu zenye mapungufu.

Alisema wiki hii wanatarajia kupokea 
ripoti ya kocha wao ambayo itaonye-
sha idadi na aina ya wachezaji wataka-
owaacha na wale anaotaka kuendelea 
nao.

Kijiji...



Na Saada Akida 

UONGOZI wa Klabu ya Yanga umempa 
jukumu Kocha Mkuu, Nasreddine Nabi, 
kuamua nani anataka abaki katika kikosi 
chake kati ya straika Lazarous Kambole 
na Yacouba Songne ambao  wamepona 
baada ya kuwa nje ya uwanja kwa muda 
mrefu kutokana na majeraha yaliyokuwa 
yakiwakabili.

Yanga wanataka kumtema mcheza-
ji mmoja kati ya hao wawili na sasa 
wameamua jukumu hilo kumuachia Nabi 
kwa sababu yeye ndiye anayejua nani 
atafiti kwenye kikosi chake hasa wakati 
huu ambao timu inakabiliwa na michuano 
mbalimbali ikiwamo Kombe la Shirikisho 
Afrika.

Akizungumza na gazeti hili jana, Rais wa 
Yanga, Hersi Said, alisema Kambole na Ya-

couba walikuwa majeruhi na wamepona 
na kuhusu nani abaki hilo ni jukumu la ko-
cha kulingana na mahitaji ya kikosi chake 
kuelekea katika mashindano yaliyoko 
mbele yao.

Alisema kulingana na idadi ya wacheza-
ji 12 wa kigeni wanaotakiwa kusajili kwa 
mujibu wa kanuni za Shirikisho la Soka 
nchini (TFF), wanalazimika mmoja kuon-
doka kwa sababu wataongeza nyota wawi-
li wengine wawili wa kigeni katika dirisha 
hili dogo la usajili lililofunguliwa Desemba 
16, mwaka huu.

Hata hivyo, tayari Yanga ina wachezaji 12 
wakigeni kwa mujibu wa kanuni, ambao ni 
Djigui Diarra, Joyce Lomalisa, Djuma Sha-
ban, Yannick Bangala, Khalid Aucho, Jesus 
Moloko, Bernard Morrison, Stephane Aziz 
Ki, Heritier Makambo, Fiston Mayele, Gael 
Bigirimana na Tuisila Kisinda.

“Kulingana na idadi ya wachezaji wa 
kigeni, tunalazimika mmoja kuondolewa 
hilo tumemuachia Nabi, kati ya Yacouba 
na Kambole nani atabaki, pia tume-
pokea maombi ya mikopo kwa baadhi ya 
wachezaji wetu kutoka klabu zingine na 
tutawaruhusu kwenye dirisha hili dogo.

“Huu ni wakati wetu Yanga kuweka 
alama kwenye mashindano ya kimataifa, 
mfumo wetu ni uleule mchezaji tunayem-
sajili lazima awe bora sana au zaidi ya yule 
ambaye tunaye,” alisema Hersi.

Hata hivyo, taarifa zilizolifikia gazeti hili 
kutoka moja ya chanzo chetu cha uhaki-
ka ndani ya klabu hiyo, kati ya maombi 
yaliyowasilishwa mezani Yanga ni kutoka 

Gazeti hili hutolewa na kuchapishwa na the Guardian limited, s.l.p 31042

   Wakigeni wengine wawili  kutolewa kwa mkopo 
kupisha...

Alhamisi Desemba 22, 2022

Simba Queens, 
Yanga vita leo
Na Saada Akida 

WAKATI Simba Queens na Yanga Prin-
cess wakitarajia kumaliza ubishi wa nani 
zaidi katika mzunguko wa kwanza wa 
Ligi Kuu ya Wanawake msimu huu, vita 
kubwa kati ya makocha wa timu hizo 
mbili, Charles Lukulu ambaye anahitaji 
kuweka heshima kubwa mbele ya Sebas-
tian Nkoma, aliyewahi kuwa kocha wa 
Malkia wa Simba hao.

Simba Queens na Yanga Princess 
zitashuka katika Uwanja wa Benjamin 
Mkapa leo kumenyana kwenye mechi 
ya Ligi Kuu raundi ya tatu, zote zikiwa na 
alama tatu katika nafasi ya tano na sita 
baada ya kupoteza michezo yao ya ufun-
guzi ya ligi hiyo.

Vita vya makocha hao ni baada ya 
Kocha wa Simba, Lukulu kutaka kulipa 
kisasi kwa kumfunga Kocha wa Yanga 
Princess, Nkoma katika mchezo wa leo 
wa Ligi Kuu ya Wanawake Tanzania 
utakaopigwa saa 11: 00 jioni.

Makocha hao walikutana katika mi-
chuano ya CECAFA huku Lukulu akiwa 

INAENDELEA UK. 28
INAENDELEA UK.   28

Simba yaitwa mezani kwa Saido

Nabi Na mtihaNi kwa
kambole, Yacouba

%%%%%%%%%%%

%%%%%

ACHA TAKWIMU ZIAMUE

1. Clatous Chama - Simba  (9)
2. Sixtus  Sabilo - Mbeya City (6)
3. Saido Ntibazonkiza - Geita (6)
4 Ayoub Lyanga - Azam FC (6)

5. Mohamed Hussein- Simba (4)
6. Nicolaus Gyan - Singida BS (4)
7. Ally Ramadhani - Kagera S (4)

‘ASSISTS’ (PASI ZA MWISHo) 

CHAMA FEI ToTo

Amehusika 
katika mabao 

12 (assists 9, 
mabao 3) katika 

Mechi 13

Amehusika 
katika mabao 8 
(assists 2, ma-
bao 6) katika 
mechi 14

UKUrAsA   31
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